

ตัวแปรที่ใช้จัดทำดัชนีชี้วัดหลักนิติธรรมปี 2566 (WJP Rule of Law Index® 2023)

(คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ จัดทำโดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย)

ตารางนี้แสดงรายละเอียดของตัวแปรแต่ละตัวที่ประกอบขึ้นเป็นปัจจัยสำหรับวัดค่าดัชนีชี้วัดหลักนิติธรรมของ The World Justice Project ตารางมี 4 แถว แถวที่หนึ่ง แสดงเลขรหัสตัวแปร แถวที่สอง แสดงให้เห็นว่าตัวแปรนั้นนำไปใช้ในแบบสอบถามชุดใดบ้าง ในการสำรวจความคิดเห็นของผู้ตอบที่มีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง (Qualified Respondents' Questionnaires - QRQs) ซึ่งใช้ตัวอย่างต่อไปนี้: CC หมายถึงแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, CJ หมายถึงแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอาญา, LB หมายถึงแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแรงงาน และ PH หมายถึงแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข แถวที่สาม ระดับการให้ค่าทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณสำหรับคำตอบที่ได้มาในแต่ละตัวแปร แถวที่สี่ ระบุข้อความของคำถามที่ใช้ในการสำรวจของความคิดเห็น

หมายเหตุ: ในทุกคำถามที่ปรากฏอยู่ในแบบสำรวจ GPP (การสำรวจความเห็นประชาชนทั่วไป) และ QRQ (การสำรวจความเห็นผู้เชี่ยวชาญ) จะมีตัวเลือกให้ตอบกลับว่า "ไม่ทราบ" หรือ "ไม่มีคำตอบ" อยู่ด้วยแล้ว แต่เนื่องจากคำถามที่ผู้ตอบเลือกตอบเช่นนี้จะไม่นำมารวมในการคิดคำนวณค่าดัชนี จึงไม่ได้แสดงไว้ในตารางนี้

World Justice Project Rule of Law Index 2023

Factor 1 : การจำกัดอำนาจของรัฐบาล

1.1 ฝ่ายนิติบัญญัติตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ

QRQ1	QRQ (CC,CJ,LB)	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0), เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1)	ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน: ในทางปฏิบัติ ผู้บริหารประเทศ (นายกรัฐมนตรี) ของท่านใช้อำนาจบริหารงานโดยไม่คำนึงถึงการตรวจสอบของฝ่ายนิติบัญญัติ
QRQ2	QRQ (CC,CJ,LB)	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน: ในทางปฏิบัติ อำนาจรัฐไม่ได้กระจุกตัวอยู่ที่คน ๆ เดียว แต่กระจายไปตามองค์กรที่ใช้อำนาจโดยเป็นอิสระจากกัน (เช่น นายกรัฐมนตรี รัฐสภา และผู้พิพากษา)
QRQ3	QRQ (CC,CJ,LB)	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน: ในทางปฏิบัติ พรรคฝ่ายค้านสามารถแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายของรัฐบาลได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องเกรงกลัวว่าจะถูกตอบโต้เอาคืน
QRQ4	QRQ (CC,CJ,LB)	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน: ในทางปฏิบัติ กลุ่มที่เห็นต่างภายในพรรคการเมืองหลักสามารถแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะได้อย่างอิสระ

		ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	โดยไม่ต้องเกรงกลัวว่าจะเผชิญกับผลกระทบที่เป็นลบอย่างมาก
GPP1	GPP	เป็นไปได้มาก (1), เป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (0)	สมมุติว่าวันหนึ่งนายกรัฐมนตรีตัดสินใจออกนโยบายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน: เป็นไปได้แค่ไหนที่รัฐสภาจะสามารถยับยั้งการกระทำที่ผิดกฎหมายของนายกรัฐมนตรีได้
1.2 ฝ่ายตุลาการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ			
QRQ5	QRQ (CC,CJ,LB)	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน: ในทางปฏิบัติ อำนาจของรัฐบาลไม่ได้รวมอยู่ที่คน ๆ เดียว แต่กระจายไปตามองค์กรผู้ใช้อำนาจที่เป็นอิสระจากกัน (เช่น นายกรัฐมนตรี รัฐสภา และผู้พิพากษา)
QRQ6	QRQ (CC,CJ,LB)	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน: รัฐบาลยอมรับและปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลที่มีผลเป็นการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเสมอ แม้จะไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษานั้นก็ตาม
QRQ7	QRQ (CC)	เลือกคำตอบเดียว	โปรดเลือกข้อความที่ใกล้เคียงกับความเห็นของท่านที่สุดเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของฝ่ายตุลาการในประเทศของท่าน ก. เมื่อมีปัญหาข้อกฎหมายหรือการกระทำที่อาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกิดขึ้น ฝ่ายตุลาการจะตรวจสอบการดำเนินการของฝ่ายบริหารและใช้อำนาจวินิจฉัยว่าการกระทำของรัฐบาลนั้นผิดกฎหมายหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญ ข. ฝ่ายตุลาการจะรับพิจารณาการดำเนินการของฝ่ายบริหาร แต่ไม่สมควรใจจะใช้อำนาจวินิจฉัยประเด็นที่มีความอ่อนไหวทางการเมือง หรือไม่อาจดำเนินการตรวจสอบได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หรือทั้งสองประการ ค. ฝ่ายตุลาการไม่อาจตรวจสอบนโยบายของฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
QRQ8	QRQ (CC,CJ,LB)	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน: ในทางปฏิบัติองค์กรตุลาการในประเทศของท่านใช้อำนาจโดยไม่ถูกแทรกแซงจากอิทธิพลทางการเมือง

QRQ9	QRQ (CC,CJ)	ประเมินแบบไล่ระดับโดยมี 10 ระดับ : เริ่มที่ระดับ 1 ซึ่งถือว่าไม่เป็นปัญหาร้ายแรงสักเท่าไร (1) ไปจนถึงระดับ 10 ซึ่งถือเป็นปัญหาร้ายแรงมาก (0)	คำถามต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อจะทราบว่าศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษา [คดีแพ่ง/คดีอาญา] ในประเทศของท่านประสบปัญหาหลักใดบ้างหรือไม่ ขอให้ท่านประเมินความรุนแรงของปัญหาต่อไปนี้ว่าส่งผลกระทบต่อการทำหน้าที่ของศาลในเมืองที่ท่านอาศัยอยู่มากน้อยเพียงใด โดยเลือกระบุค่าคะแนนได้ตั้งแต่ 1 ถึง 10 คะแนน (โดยค่าคะแนนที่ 10 หมายถึงปัญหาที่ร้ายแรงมาก และ 1 หมายถึงปัญหาที่ไม่ร้ายแรง) : ฝ่ายตุลาการขาดความเป็นอิสระจากอำนาจของรัฐบาล
QRQ10	QRQ (CC,LB)	100% (0), 75% (0.2), 50% (0.4), 25% (0.6), 5% (0.8), 0% (1)	จากประสบการณ์ของท่าน ในทุกคดีที่รัฐบาลมีส่วนได้เสีย (ในฐานะคู่ความหรือบุคคลที่สาม) มีจำนวนกี่เปอร์เซ็นต์ที่รัฐบาลใช้อิทธิพลอย่างไม่เหมาะสมเพื่อให้ผลของคดีเป็นคุณแก่รัฐบาล
QRQ11	QRQ (CC,CJ,LB)	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน : ในทางปฏิบัติ องค์กรศาลที่มีเขตอำนาจเหนือท้องที่ที่ท่านอาศัยอยู่ ใช้อำนาจพิจารณาพิพากษาคดีได้โดยไม่ถูกแทรกแซงจากอิทธิพลทางการเมือง
QRQ12	QRQ (CC,CJ,LB)	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน : ในทางปฏิบัติ ศาลที่มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์อันเกี่ยวกับผลการเลือกตั้ง ใช้อำนาจได้โดยไม่ถูกแทรกแซงจากอิทธิพลทางการเมือง
GPP2	GPP	เป็นไปได้มาก (1), เป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (0)	สมมุติว่าวันหนึ่งนายกรัฐมนตรีตัดสินใจออกนโยบายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน: เป็นไปได้แค่ไหนที่ศาลจะสามารถยับยั้งการกระทำที่ผิดกฎหมายของนายกรัฐมนตรีได้
GPP3	GPP	เลือกคำตอบเดียว	ในความเห็นท่าน ศาลส่วนใหญ่พิจารณาพิพากษาคดีไปตามข้อใด: ก. ความประสงค์ของรัฐบาล ข. ความประสงค์ของกลุ่มผลประโยชน์ภาคเอกชน ที่ทรงอิทธิพล ค. บทบัญญัติของกฎหมาย

GPP4	GPP	เป็นไปได้มาก (1), เป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (0)	สมมติว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐสั่งการหรือวินิจฉัยบางอย่างไปโดยผิดกฎหมายและไม่ยุติธรรมอย่างชัดเจน และประชาชนนำเรื่องไปฟ้องต่อศาล: ในทางปฏิบัติเป็นไปได้แค่ไหนที่ศาลจะสามารถยับยั้งการกระทำที่ผิดกฎหมายนั้นได้
------	-----	--	---

1.3 องค์กรอิสระตรวจสอบและควบคุมการใช้อำนาจของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

QRQ13	QRQ (CC)	เลือกคำตอบเดียว	โปรดเลือกข้อความที่ใกล้เคียงกับความเห็นของท่านที่สุดเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กรหลักที่ทำหน้าที่ด้านการตรวจเงินแผ่นดินในประเทศของท่าน ก. องค์กรหลักด้านการตรวจเงินแผ่นดินทำหน้าที่ตรวจสอบความผิดปกติในการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข. องค์กรหลักด้านการตรวจเงินแผ่นดินเริ่มกระบวนการตรวจสอบความผิดปกติในการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล แต่ไม่อาจดำเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่มีความอ่อนไหวทางการเมือง ค. องค์กรหลักด้านการตรวจเงินแผ่นดินไม่ตรวจสอบความผิดปกติในการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล และไม่สามารถระบุได้ว่าใครคือผู้กระทำความผิด
QRQ14	QRQ (CC,CJ,LB)	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน : ในทางปฏิบัติ รายงานที่ออกโดยองค์กรหลักด้านการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่ของรัฐให้ความสนใจอย่างจริงจัง และหากมีข้อค้นพบที่เป็นปัญหา ก็จะนำไปสู่การจัดการแก้ไขโดยทันที
QRQ15	QRQ (CJ)	เลือกคำตอบเดียว	โปรดเลือกข้อความที่ใกล้เคียงกับความเห็นของท่านที่สุดเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานสิทธิมนุษยชนระดับชาติ ในประเทศของท่าน: ก. หน่วยงานตรวจสอบกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข. หน่วยงานเริ่มกระบวนการตรวจสอบกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน แต่ไม่อาจดำเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งอาจเกิดจากความล่าช้าในการดำเนินการหรือทำที่ที่ไม่ประสงค์จะดำเนินการใน

			<p>ประเด็นที่มีความอ่อนไหวทางการเมือง</p> <p>ค. หน่วยงานไม่ตรวจสอบกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>ง. ไม่มีหน่วยงานลักษณะดังกล่าวในประเทศของจีน</p>
QRQ16	QRQ (CJ)	<p>เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)</p>	<p>ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน :</p> <p>ในทางปฏิบัติ รายงานที่ออกโดยหน่วยงานสิทธิมนุษยชนระดับชาติ เป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่ของรัฐให้ความสนใจอย่างจริงจัง โดยหากมีข้อค้นพบที่เป็นปัญหาก็จะนำไปสู่การจัดการแก้ไขโดยทันที</p>
QRQ17	QRQ (CJ)	<p>เลือกคำตอบเดียว</p>	<p>สมมุติว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทำร้ายร่างกายผู้ต้องสงสัยในคดีอาญาจนได้รับอันตรายสาหัสเพื่อให้ได้มาซึ่งคำรับสารภาพ และสมมุติว่าผู้ต้องสงสัยในคดีอาญานั้นยื่นเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นทางการต่อหน่วยงานผู้มีอำนาจ (อัยการ ผู้พิพากษา ผู้ตรวจการแผ่นดิน ฯลฯ) และมีหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์สิ่งที่ตนถูกกระทำ ข้อใดต่อไปนี้มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นได้มากที่สุด</p> <p>ก. เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเพิกเฉยต่อข้อกล่าวหาดังกล่าว</p> <p>ข. เริ่มมีการสอบสวน แต่ยุติไปโดยไม่มีข้อสรุป</p> <p>ค. เจ้าหน้าที่ตำรวจถูกดำเนินคดีและลงโทษ (โทษปรับหรือจำคุก)</p>
1.4 เจ้าหน้าที่รัฐถูกลงโทษเมื่อประพฤติมิชอบ			
1.4.1 เจ้าหน้าที่รัฐในฝ่ายบริหาร			
QRQ18	QRQ (CC,PH)	<p>เลือกคำตอบเดียว</p>	<p>CC: สมมุติว่าจากผลการตรวจสอบพบว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐในท้องที่ที่ท่านอาศัยอยู่ ใช้อำนาจในการออกใบอนุญาต แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเอง เช่น ออกใบอนุญาตให้บริษัทก่อสร้างที่มีคนในครอบครัวของตนเป็นเจ้าของ ข้อใดต่อไปนี้มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นได้มากที่สุด</p> <p>ก. เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเพิกเฉยต่อข้อกล่าวหาดังกล่าว</p> <p>ข. เริ่มมีการไต่สวน แต่ยุติไปโดยไม่มีข้อสรุป</p> <p>ค. เจ้าหน้าที่ของรัฐรายนั้นถูกดำเนินคดีและลงโทษ (โทษปรับหรือจำคุก)</p>

			<p>PH: สมมุติว่าจากผลการตรวจสอบพบว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐในท้องถิ่นที่ท่านอาศัยอยู่ ออกใบอนุญาตให้แก่โรงพยาบาลที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง โดยรับสินบน ข้อใดต่อไปนี้มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นได้มากที่สุด</p> <p>ก. เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเพิกเฉยต่อข้อกล่าวหาดังกล่าว</p> <p>ข. เริ่มมีการไต่สวน แต่ยุติไปโดยไม่มีข้อสรุป</p> <p>ค. เจ้าหน้าที่ของรัฐรายนั้นถูกดำเนินคดีและลงโทษ (โทษปรับหรือจำคุก)</p>
QRQ19	QRQ (CC, LB)	เลือกคำตอบเดียว	<p>CC: สมมุติว่านายกเทศมนตรีของเมืองเล็ก ๆ ในประเทศของท่าน เบียดบังเอาเงินหลวงไปเป็นของตน สมมุติว่าผู้ไต่บังคับบัญชาคนหนึ่งเห็นการกระทำนี้จึงรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดเตรียมหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์ความผิดได้ สมมุติว่าสื่อมวลชนได้รับข้อมูลและเผยแพร่เรื่องราวต่อสาธารณะ ข้อใดต่อไปนี้มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นได้มากที่สุด</p> <p>ก. เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเพิกเฉยต่อข้อกล่าวหาดังกล่าว</p> <p>ข. เริ่มมีการไต่สวน แต่ยุติไปโดยไม่มีข้อสรุป</p> <p>ค. นายกเทศมนตรีถูกดำเนินคดีและลงโทษ (โทษปรับหรือจำคุก)</p>
			<p>LB: สมมุติว่าผู้จัดการโรงพยาบาลของรัฐขนาดใหญ่ในเมืองของท่านเรียกรับเงินโดยผิดกฎหมายจากผู้ปฏิบัติงานของโรงพยาบาลเพื่อแลกกับการเลื่อนตำแหน่งให้ และผู้ปฏิบัติงานคนนั้นได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่มีอำนาจ โดยแนบหลักฐานที่เพียงพอจะพิสูจน์ความผิดได้ ข้อใดต่อไปนี้มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นได้มากที่สุด</p> <p>ก. เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเพิกเฉยต่อข้อกล่าวหาดังกล่าว</p> <p>ข. เริ่มมีการไต่สวน แต่ยุติไปโดยไม่มีข้อสรุป</p> <p>ค. ผู้จัดการรายนั้นถูกไต่สวนและดำเนินการลงโทษ</p>
QRQ20	QRQ (CC, CJ, LB)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	เป็นไปได้แค่ไหนที่บุคคลผู้มีอิทธิพลหรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง จะหลีกเลี่ยงหรือทำให้ตนไม่ต้องรับผลจากการกระทำที่เป็นความผิดอาญาไม่ร้ายแรงได้

GPP5	GPP (2016)	เลือกคำตอบเดียว	<p>สมมุติว่าจากผลการตรวจสอบพบว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐในท้องที่ที่ท่านอาศัยอยู่ ใช้อำนาจในการออกใบอนุญาต แสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบสำหรับตนเอง เช่น ออกใบอนุญาตให้บริษัทก่อสร้างที่มีคนในครอบครัวของตนเป็นเจ้าของ ข้อใดต่อไปนี้มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นได้มากที่สุด</p> <p>ก. เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเพิกเฉยต่อข้อกล่าวหาดังกล่าว</p> <p>ข. เริ่มมีการไต่สวน แต่ยุติไปโดยไม่มีข้อสรุป</p> <p>ค. เจ้าหน้าที่ของรัฐรายนั้นถูกดำเนินคดีและลงโทษ (โทษปรับหรือจำคุก)</p>
GPP6	GPP	เลือกคำตอบเดียว	<p>สมมุติว่าผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงในรัฐบาลในประเทศของท่าน เบียดบังเอาเงินหลวงไปเป็นของตน สมมุติว่าผู้ใต้บังคับบัญชาคนหนึ่งเห็นการกระทำนี้จึงรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดเตรียมหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์ความผิดได้ สมมุติว่าสื่อมวลชนได้รับข้อมูลและเผยแพร่เรื่องราวต่อสาธารณะ ข้อใดต่อไปนี้มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นได้มากที่สุด</p> <p>ก. เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเพิกเฉยต่อข้อกล่าวหาดังกล่าว</p> <p>ข. เริ่มมีการไต่สวน แต่ยุติไปโดยไม่มีข้อสรุป</p> <p>ค. เจ้าหน้าที่ระดับสูงถูกดำเนินคดีและลงโทษ (ปรับหรือจำคุก)</p>
1.4.2 เจ้าหน้าที่รัฐในฝ่ายนิติบัญญัติ			
QRQ21	QRQ (CC,CJ,LB)	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน : ในทางปฏิบัติ สมาชิกรัฐสภาผู้ที่ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบจะถูกลงโทษเพราะได้ประพฤติมิชอบเช่นนั้น
QRQ22	QRQ (CJ,LB)	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน : ในทางปฏิบัติ สมาชิกรัฐสภาผู้กระทำความผิดอาญาจะถูกดำเนินคดีและลงโทษ
1.4.3 เจ้าหน้าที่รัฐในฝ่ายตุลาการ			
QRQ23	QRQ (CC,CJ,LB)	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน : ในทางปฏิบัติ ข้าราชการฝ่ายตุลาการผู้ที่ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบจะถูกลงโทษเพราะได้ประพฤติมิชอบเช่นนั้น

1.4.4 เจ้าหน้าที่ตำรวจ			
QRQ24	QRQ (CJ)	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน : ในทางปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบจะถูกลงโทษเพราะได้ประพฤติมิชอบเช่นนั้น
QRQ25	QRQ (CJ)	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน : ในทางปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้กระทำความผิดอาญาจะถูกดำเนินคดีและลงโทษ
QRQ26	QRQ (CJ)	เลือกคำตอบเดียว	สมมติว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงถูกนักข่าวหนังสือพิมพ์พบที่กำลังรับเงินจากองค์กรอาชญากรรม สมมติว่ามีหลักฐานเพียงพอในการดำเนินคดีและตัดสินโทษ ข้อใดต่อไปนี้มีความเป็นไปได้มากที่สุด ก. เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเพิกเฉยต่อข้อกล่าวหาดังกล่าว ข. เริ่มมีการไต่สวน แต่ยุติไปโดยไม่มีข้อสรุป ค. เจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงรายนั้นถูกดำเนินคดีและลงโทษ (โทษปรับหรือจำคุก)
QRQ27	QRQ (CJ)	เลือกคำตอบเดียว	สมมติว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทำร้ายร่างกายผู้ต้องสงสัยในคดีอาญาจนได้รับอันตรายสาหัสเพื่อให้ได้มาซึ่งคำรับสารภาพ และสมมติว่าผู้ต้องสงสัยในคดีอาญานั้นยื่นเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นทางการต่อหน่วยงานผู้มีอำนาจ (อัยการ ผู้พิพากษา ผู้ตรวจการแผ่นดิน ฯลฯ) และมีหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์สิ่งที่ตนถูกกระทำ ข้อใดต่อไปนี้มีความเป็นไปได้มากที่สุด ก. เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเพิกเฉยต่อข้อกล่าวหาดังกล่าว ข. เริ่มมีการสอบสวน แต่ยุติไปโดยไม่มีข้อสรุป ค. เจ้าหน้าที่ตำรวจถูกดำเนินคดีและลงโทษ (โทษปรับหรือจำคุก)
GPP7	GPP	เป็นไปได้มาก (1), เป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (0)	หากพบว่านายตำรวจผู้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับบัญชาหน่วยงานรับเงินจากองค์กรอาชญากรรม เช่น เครือข่ายยาเสพติด หรือกลุ่มค้าอาวุธเถื่อน เป็นไปได้แค่ไหนที่เขาจะถูกตัดสินลงโทษจำคุก
GPP8	GPP	พบเห็นอยู่เสมอ (1), พบเห็นบ่อย (.667), พบเห็นได้ไม่บ่อย (.333), ไม่เคยพบเห็นเลย (0)	ในการพูดคุยกับผู้คนเกี่ยวกับรัฐบาล มักจะพบความแตกต่างที่สำคัญเกี่ยวกับว่ารัฐบาล ตำรวจ และศาลปฏิบัติงานได้ดีเพียงใด ท่านคิดว่าในประเทศไทย

			บ่อยครั้งแค่ไหน ที่หากเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่าฝืนกฎหมาย จะถูกลงโทษ
1.5 การใช้อำนาจรัฐบาลถูกตรวจสอบโดยกลไกอื่นที่ไม่ใช่ภาครัฐ			
1.5.1 ประชาชนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ไม่ว่าจะโดยลำพัง หรือเมื่อรวมกลุ่มสมาคมกับผู้อื่นอย่างสันติ			
QRQ28	QRQ (CJ, LB)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	เป็นไปได้แค่ไหนที่ ประชาชนจะถูกตำรวจทุบตีโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรจากการเข้าร่วมการประท้วงที่ไม่ใช้ความรุนแรงในประเทศของท่าน
QRQ29	QRQ (CC, CJ)	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน : ในทางปฏิบัติ ประชาชนในประเทศของท่านสามารถจัดการประท้วงที่ไม่ใช้ความรุนแรงในที่สาธารณะได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องเกรงกลัวว่าจะถูกตอบโต้
GPP9	GPP	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ในประเทศไทย ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลได้อย่างอิสระ
1.5.2 การเคารพเสรีภาพของสื่อ			
QRQ30	QRQ (CC, CJ)	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน : ในทางปฏิบัติ สื่อ (โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์) ในประเทศของท่านสามารถเปิดโปงกรณีการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องเกรงกลัวว่าจะถูกตอบโต้เอาคืน
QRQ31	QRQ (CC, CJ)	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน : ในทางปฏิบัติ สื่อ (โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์) ในประเทศของท่านสามารถแสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์นโยบายของรัฐบาลได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องเกรงกลัวว่าจะถูกตอบโต้เอาคืน
QRQ32	QRQ (CJ, LB)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	เป็นไปได้แค่ไหนที่ นักข่าวจะถูกตำรวจทำร้ายโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรจากการรายงานการประท้วงที่ไม่ใช้ความรุนแรงในประเทศของท่าน
QRQ33	QRQ (CJ)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	เป็นไปได้แค่ไหนที่ นักหนังสือพิมพ์จะถูกคุกคาม คุมขังหรือลงโทษ (ไม่ว่าจะด้วยวิธีการหรือไม่เป็นการ) โดยผู้กระทำการคือตำรวจหรือองค์กรอาชญากรรม

QRQ34	QRQ (CC,CJ)	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน : ในทางปฏิบัติ รัฐบาลไม่ได้ขีดขวางไม่ให้ประชาชนเข้าถึงเนื้อหาใด ๆ ที่เผยแพร่ทางออนไลน์
QRQ35	QRQ (CC,CJ,LB)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	มีความเป็นไปได้แค่ไหนที่หนังสือพิมพ์ในประเทศของท่านจะปฏิเสธที่จะเปิดโปงการทุจริตที่มีหลักฐานน่าเชื่อถือ เพราะถูกข่มขู่ว่าจะใช้ความรุนแรงหรือฟ้องร้องดำเนินคดี
GPP10	GPP	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ในประเทศไทย สื่อ (โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์) สามารถเปิดโปงกรณีการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องเกรงกลัวว่าจะถูกตอบโต้เอาคืน
GPP11	GPP	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ในประเทศไทย สื่อ (โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์) สามารถแสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลนโยบายหรือการปฏิบัติของรัฐบาลได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องเกรงกลัวว่าจะถูกตอบโต้เอาคืน

1.5.3 การเคารพเสรีภาพขององค์กรภาคประชาชนและองค์กรทางการเมือง (องค์กรภาคประชาสังคม และพรรคการเมือง)

QRQ36	QRQ (CC,CJ)	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วย อย่างยิ่ง (0)	ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน : ในทางปฏิบัติ องค์กรภาคประชาสังคมในประเทศของท่านสามารถแสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์นโยบายและการทำงานของรัฐบาลได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องเกรงกลัวว่าจะถูกตอบโต้เอาคืน
GPP12	GPP	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ในประเทศไทย องค์กรภาคประชาสังคมสามารถแสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์นโยบายและการปฏิบัติของรัฐบาลได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องเกรงกลัวว่าจะถูกตอบโต้เอาคืน
QRQ37	QRQ (CC,CJ,LB)	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน : ในทางปฏิบัติ พรรคการเมืองฝ่ายค้านสามารถแสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์นโยบายของรัฐบาลได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องเกรงกลัวว่าจะถูกตอบโต้เอาคืน
QRQ38	QRQ (CC,CJ,LB)	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน : ในทางปฏิบัติ กลุ่มที่เห็นต่างภายในพรรคการเมืองหลักสามารถแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะได้อย่างอิสระ

		ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	โดยไม่ต้องเกรงกลัวว่าจะเผชิญกับผลกระทบที่เป็นลบอย่างมาก
GPP13	GPP	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ในประเทศไทย พรรคการเมืองสามารถแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์นโยบายและการปฏิบัติของรัฐบาลได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องเกรงกลัวว่าจะถูกตอบโต้เอาคืน

1.6 การเปลี่ยนผ่านอำนาจเป็นไปตามกฎหมาย

QRQ39	QRQ (CC,CJ,LB)	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน: ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหาร (นายกรัฐมนตรี) ในประเทศของท่านมาจากการเลือกตั้งตามกระบวนการที่ใสสะอาด
QRQ40	QRQ (CC,CJ,LB)	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน: ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศของท่านมาจากการเลือกตั้งตามกระบวนการที่ใสสะอาด
QRQ41	QRQ (CC,CJ,LB)	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน: ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหาร (นายกรัฐมนตรี) ในประเทศของท่านมาจากการเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
QRQ42	QRQ (CC,CJ,LB)	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน: ในประเทศของท่าน รายละเอียดผลการเลือกตั้งมีพร้อมให้สาธารณชนตรวจสอบได้
QRQ43	QRQ (CC,CJ,LB)	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน : ในทางปฏิบัติ มีกระบวนการตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างเหมาะสมเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกระบวนการเลือกตั้ง
QRQ44	QRQ (CC,CJ,LB)	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน : ในทางปฏิบัติ ในประเทศของท่าน ประชาชนสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้อย่างอิสระโดยไม่รู้สึกถูกคุกคามหรือกดดัน
QRQ45	QRQ (CC,CJ,LB)	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน : ในทางปฏิบัติ ศาลที่มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์อันเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งใช้อำนาจได้โดยไม่ถูก

		ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	แทรกแซงจากอิทธิพลทางการเมือง
GPP14	GPP	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ในประเทศไทย ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งตามกระบวนการที่ใสสะอาด
GPP15	GPP	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ในประเทศไทย ประชาชนสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้อย่างอิสระโดยไม่รู้สึกถูกคุกคามหรือกดดัน
TPS1	TPS	ทำรัฐประหารสำเร็จ (0), มีผู้พยายามทำหรือวางแผนจะทำรัฐประหาร หรือถูกกล่าวหาว่าวางแผนจะทำรัฐประหาร (.5), ไม่มีการทำรัฐประหาร (1)	มีเหตุการณ์รัฐประหารหรือไม่ ในช่วงเวลาโดยเฉลี่ย 5 ปี

Factor 2 : การปลอดจากทุจริตคอร์รัปชัน

2.1 เจ้าหน้าที่รัฐในฝ่ายบริหารไม่ใช่ตำแหน่งราชการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว

2.1.1 การจัดซื้อจัดจ้าง

2.1.1.1 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

QRQ46	QRQ (CC)	เลือกคำตอบเดียว	<p>โปรดเลือกข้อความที่ใกล้เคียงกับความเห็นของท่านที่สุดเกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หรืองานสาธารณูปโภคที่สำคัญ (สนามบิน ทางหลวง โรงไฟฟ้า ฯลฯ) ในประเทศของท่าน</p> <p>ก. สัญญาส่วนใหญ่จะตกลงผ่านขั้นตอนการประมูลที่แข่งขันได้แบบเปิดเผย</p> <p>ข. มีขั้นตอนการประมูลอย่างเป็นทางการแต่มีข้อบกพร่อง สัญญาหลายฉบับเกิดโดยไม่มีประมูลแข่งขัน หรือผ่านกระบวนการประมูลที่ไม่มีประสิทธิภาพเปิดโอกาสให้เกิดการทุจริตได้</p> <p>ค. ไม่มีขั้นตอนการประมูลอย่างเป็นทางการ หรือทำให้ดูเหมือนว่ามีแต่ไม่มีประสิทธิภาพ สัญญาส่วนใหญ่จะให้กับบริษัทที่เสนอสินบน บริษัทที่ผู้สนับสนุนทางการเมืองเป็นเจ้าของ หรือบริษัทที่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องมีส่วนได้เสียทางการเงิน</p>
QRQ47	QRQ (CC, LB)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	เป็นไปได้แค่ไหนที่ บริษัทต่าง ๆ จ่ายเงินผิดกฎหมายให้กับเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงเพื่อแลกกับการปฏิบัติที่ดี เช่น ได้รับสัญญาภาครัฐ

2.1.1.2 การจัดซื้อจัดจ้างในงานสาธารณสุข			
QRQ48	QRQ (PH)	100% (1), 75% (0.8), 50% (0.6), 25% (0.4), 5% (0.2), 0% (0)	ในมุมมองของท่าน คิดว่าเงินที่เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณรัฐที่จัดสรรให้กับบริการสาธารณสุขในเขตรายได้ต่ำ ที่ไปถึงหน่วยปฏิบัติหน้างานจริง ๆ
QRQ49	QRQ (PH)	100% (0), 75% (0.2), 50% (0.4), 25% (0.6), 5% (0.8), 0% (1)	ในมุมมองของท่าน คิดว่าเงินที่เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณสาธารณสุขถูกผันจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งเป้าไว้ ไปใช้ทำอย่างอื่นโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
QRQ50	QRQ (PH)	เลือกคำตอบเดียว	โปรดเลือกข้อความที่ใกล้เคียงกับความเห็นของท่านที่สุดเกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างภาคสาธารณสุขในประเทศของท่าน (เงินที่ใช้ไปกับค่ายา วัคซีน อุปกรณ์ทางการแพทย์ อาคาร ฯลฯ) ก. สัญญาส่วนใหญ่จะตกลงผ่านขั้นตอนการประมูลที่แข่งขันได้แบบเปิดเผย ข. มีขั้นตอนการประมูลอย่างเป็นทางการแต่มีข้อบกพร่อง สัญญาหลายฉบับเกิดโดยไม่มีการประมูลแข่งขัน หรือผ่านกระบวนการประมูลที่ไม่มีประสิทธิภาพเปิดโอกาสให้เกิดการทุจริตได้ ค. ไม่มีขั้นตอนการประมูลอย่างเป็นทางการ หรือทำให้ดูเหมือนว่ามีแต่ไม่มีประสิทธิภาพ สัญญาส่วนใหญ่จะให้กับบริษัทที่เสนอสินบน บริษัทที่ผู้สนับสนุนทางการเมืองเป็นเจ้าของ หรือบริษัทที่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องมีส่วนได้เสียทางการเงิน
2.1.2 การบริการสาธารณะ / การบังคับใช้กฎหมาย			
2.1.2.1 ใบอนุญาต และการดำเนินการของฝ่ายบริหาร			
QRQ51	QRQ (CC)	พบเห็นเกือบสม่ำเสมอ (0), พบเห็นเป็นส่วนใหญ่ (.333), พบเห็นบ้างเป็นบางครั้ง (.667), แทบไม่เคยพบเห็นเลย (1)	บ่อยครั้งแค่ไหนที่ประชาชน (หรือบริษัทเอกชน) ต้องจ่ายสินบน การจ่ายเงินนอกระบบ หรือสิ่งจูงใจอื่น ๆ เพื่อที่จะจดทะเบียนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์
QRQ52	QRQ (CC)	พบเห็นเกือบสม่ำเสมอ (0), พบเห็นเป็นส่วนใหญ่ (.333), พบเห็นบ้างเป็นบางครั้ง (.667), แทบไม่เคยพบเห็นเลย (1)	บ่อยครั้งแค่ไหนที่ประชาชน (หรือบริษัทเอกชน) ต้องจ่ายสินบน การจ่ายเงินนอกระบบ หรือสิ่งจูงใจอื่น ๆ เพื่อที่จะจดทะเบียนธุรกิจใหม่
QRQ53	QRQ (CC)	พบเห็นเกือบสม่ำเสมอ (0), พบเห็นเป็นส่วนใหญ่ (.333),	บ่อยครั้งแค่ไหนที่ประชาชน (หรือบริษัทเอกชน) ต้องจ่ายสินบน การจ่ายเงินนอกระบบ หรือสิ่งจูงใจอื่น ๆ

		พบเห็นบ้างเป็นบางครั้ง (.667), แทบไม่เคยพบเห็นเลย (1)	เพื่อที่จะเร่งการดำเนินการใบอนุญาตก่อสร้าง
QRQ54	QRQ (CC)	พบเห็นเกือบสม่ำเสมอ (0), พบเห็นเป็นส่วนใหญ่ (.333), พบเห็นบ้างเป็นบางครั้ง (.667), แทบไม่เคยพบเห็นเลย (1)	บ่อยครั้งแค่ไหนที่ประชาชน (หรือบริษัทเอกชน) ต้องจ่ายสินบน การจ่ายเงินนอกระบบ หรือสิ่งจูงใจอื่น ๆ เพื่อที่จะจัดการสินค้าผ่านศุลกากร
QRQ55	QRQ (CC, LB)	พบเห็นเกือบสม่ำเสมอ (0), พบเห็นเป็นส่วนใหญ่ (.333), พบเห็นบ้างเป็นบางครั้ง (.667), แทบไม่เคยพบเห็นเลย (1)	บ่อยครั้งแค่ไหนที่ประชาชน (หรือบริษัทเอกชน) ต้องจ่ายสินบน การจ่ายเงินนอกระบบ หรือสิ่งจูงใจอื่น ๆ เพื่อที่จะขอใบอนุญาตขับขี่
QRQ56	QRQ (LB)	พบเห็นเกือบสม่ำเสมอ (0), พบเห็นเป็นส่วนใหญ่ (.333), พบเห็นบ้างเป็นบางครั้ง (.667), แทบไม่เคยพบเห็นเลย (1)	บ่อยครั้งแค่ไหนที่ประชาชน (หรือบริษัทเอกชน) ต้องจ่ายสินบน การจ่ายเงินนอกระบบ หรือสินน้ำใจ เพื่อที่จะเร่งการดำเนินการใบอนุญาตอาชีพอนามัยและ ความปลอดภัย
QRQ57	QRQ (LB)	พบเห็นเกือบสม่ำเสมอ (0), พบเห็นเป็นส่วนใหญ่ (.333), พบเห็นบ้างเป็นบางครั้ง (.667), แทบไม่เคยพบเห็นเลย (1)	บ่อยครั้งแค่ไหนที่ประชาชน (หรือบริษัทเอกชน) ต้องจ่ายสินบน การจ่ายเงินนอกระบบ หรือสินน้ำใจ เพื่อที่จะรับบริการตามกระบวนการในคดีแรงงาน
QRQ58	QRQ (PH)	พบเห็นเกือบสม่ำเสมอ (0), พบเห็นเป็นส่วนใหญ่ (.333), พบเห็นบ้างเป็นบางครั้ง (.667), แทบไม่เคยพบเห็นเลย (1)	บ่อยครั้งแค่ไหนที่ประชาชน ต้องจ่ายสินบน การจ่าย เงินนอกระบบ หรือสินน้ำใจ เพื่อที่จะขอรับบัตร ประจำตัวเพื่อเข้ารับการรักษาขั้นพื้นฐานใน โรงพยาบาลของรัฐ
GPP16	GPP (2017)	ใช่ (0), ไม่ใช่ (1)	คนในละแวกบ้านของท่านต้องจ่ายสินบนหรือสิ่งจูงใจ อื่น ๆ ในขั้นตอนหรือการดำเนินการต่อไปนี้หรือไม่ จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือบ้าน
GPP17	GPP (2017)	ใช่ (0), ไม่ใช่ (1)	คนในละแวกบ้านของท่านต้องจ่ายสินบนหรือสิ่งจูงใจ อื่น ๆ ในขั้นตอนหรือการดำเนินการต่อไปนี้หรือไม่ ขอใบอนุญาตขับขี่
GPP18	GPP	ใช่ (0), ไม่ใช่ (1)	ในช่วงสามปีที่ผ่านมา ท่านได้ขอใบอนุญาตจากรัฐหรือ ดำเนินการด้านเอกสารประเภทใด (เช่น ใบอนุญาต ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ฯลฯ) กับหน่วยงานของรัฐ ในท้องถิ่นหรือไม่ ท่านได้มีการจ่ายสินบนเพื่อรับบริการ หรือเร่งรัดกระบวนการหรือไม่?

2.1.2.2 สวัสดิการและสาธารณสุข

QRQ59	QRQ (LB)	พบเห็นเกือบสม่ำเสมอ (0), พบเห็นเป็นส่วนใหญ่ (.333), พบเห็นบ้างเป็นบางครั้ง (.667), แทบไม่เคยพบเห็นเลย (1)	บ่อยครั้งแค่ไหนที่ประชาชน (หรือบริษัทเอกชน) ต้องจ่ายสินบน การจ่ายเงินนอกระบบ หรือสินน้ำใจ เพื่อที่จะรับสวัสดิการเกษียณอายุจากรัฐ
QRQ60	QRQ (PH)	พบเห็นเกือบสม่ำเสมอ (0), พบเห็นเป็นส่วนใหญ่ (.333), พบเห็นบ้างเป็นบางครั้ง (.667), แทบไม่เคยพบเห็นเลย (1)	บ่อยครั้งแค่ไหนที่ประชาชน ต้องจ่ายสินบน การจ่ายเงินนอกระบบ หรือสินน้ำใจ เพื่อที่จะให้ลูกเข้าเรียนใน ศูนย์ดูแลเด็กของรัฐ
QRQ61	QRQ (PH)	พบเห็นเกือบสม่ำเสมอ (0), พบเห็นเป็นส่วนใหญ่ (.333), พบเห็นบ้างเป็นบางครั้ง (.667), แทบไม่เคยพบเห็นเลย (1)	บ่อยครั้งแค่ไหนที่ประชาชน ต้องจ่ายสินบน การจ่ายเงินนอกระบบ หรือสินน้ำใจ เพื่อที่จะเข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาลของรัฐโดยใช้บริการที่ควรจะมี ค่าใช้จ่าย
QRQ62	QRQ (PH)	พบเห็นเกือบสม่ำเสมอ (0), พบเห็นเป็นส่วนใหญ่ (.333), พบเห็นบ้างเป็นบางครั้ง (.667), แทบไม่เคยพบเห็นเลย (1)	บ่อยครั้งแค่ไหนที่ประชาชน ต้องจ่ายสินบน การจ่ายเงินนอกระบบ หรือสินน้ำใจ เพื่อที่จะได้รับการดูแลใน การคลอดบุตร
QRQ63	QRQ (PH)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	เป็นไปได้แค่ไหนที่หน่วยงานกำกับด้านสาธารณสุข จะเรียกเก็บสินบนหรือผลประโยชน์ที่ไม่สมควร เพื่อเพิกเฉยต่อการละเมิดที่ตรวจพบ
QRQ64	QRQ (PH)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	เป็นไปได้แค่ไหนที่แพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล จะสามารถเรียกเงินค่ารักษาจากบริษัทประกันภัย เข้ากระเป๋าตัวเองสำหรับการรักษาที่พวกเขาไม่ได้ ให้บริการ
QRQ65	QRQ (PH)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	เป็นไปได้แค่ไหนที่แพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรัฐ จะรับสินบนจากบริษัทยาเพื่อเพิ่มยอดขาย
QRQ66	QRQ (PH)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	เป็นไปได้แค่ไหนที่แพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรัฐ ในเขตรายได้ต่ำ จะแอบนำสิ่งของนี้ไปเพื่อใช้ส่วนตัว เพื่อใช้ในกิจการของตัวเอง หรือเพื่อขายต่อ: ยารักษาโรค

QRQ67	QRQ (PH)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	เป็นไปได้แค่ไหนที่แพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรัฐในเขตรายได้ต่ำ จะแอบนำสิ่งของนี้ไปเพื่อใช้ส่วนตัวเพื่อใช้ในกิจการของตัวเอง หรือเพื่อขายต่อ: อุปกรณ์ทางการแพทย์
QRQ68	QRQ (PH)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	เป็นไปได้แค่ไหนที่แพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรัฐในเขตรายได้ต่ำ จะแอบลักสิ่งของนี้ไปเพื่อใช้ส่วนตัวเพื่อใช้ในกิจการของตัวเอง หรือเพื่อขายต่อ: วัคซีน
QRQ69	QRQ (PH)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	เป็นไปได้แค่ไหนที่แพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรัฐในเขตรายได้ต่ำ จะแอบลักสิ่งของนี้ไปเพื่อใช้ส่วนตัวเพื่อใช้ในกิจการของตัวเอง หรือเพื่อขายต่อ: อาหารเสริมจำเป็นสำหรับเด็ก
QRQ70	QRQ (PH)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	เป็นไปได้แค่ไหนที่แพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรัฐในเขตรายได้ต่ำ จะแอบลักสิ่งของนี้ไปเพื่อใช้ส่วนตัวเพื่อใช้ในกิจการของตัวเอง หรือเพื่อขายต่อ: ยาหรืออุปกรณ์คุมกำเนิด (เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์)
GPP19	GPP (2017)	ใช่ (0), ไม่ใช่ (1)	คนในละแวกบ้านของท่านต้องจ่ายสินบนหรือสิ่งจูงใจอื่น ๆ ในขั้นตอนหรือการดำเนินการต่อไปนี้หรือไม่: การเข้าโรงเรียนรัฐ
GPP20	GPP (2017)	ใช่ (0), ไม่ใช่ (1)	คนในละแวกบ้านของท่านต้องจ่ายสินบนหรือสิ่งจูงใจอื่น ๆ ในขั้นตอนหรือการดำเนินการต่อไปนี้หรือไม่: การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐ
GPP21	GPP	ใช่ (0), ไม่ใช่ (1)	ในช่วงสามปีที่ผ่านมา ท่านได้ใช้บริการด้านสาธารณสุขจากรัฐหรือไม่ ท่านได้มีการจ่ายสินบนเพื่อรับบริการหรือเร่งรัดกระบวนการหรือไม่

2.1.2.3 การบังคับใช้กฎหมาย

QRQ71	QRQ (CC,PH)	เลือกคำตอบเดียว	<p>CC: สมมติว่าหน่วยงานกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศของท่านแจ้งโรงงานอุตสาหกรรมว่ากำลังก่อให้เกิดมลพิษในแม่น้ำเกินกว่าระดับที่กฎหมายอนุญาต ข้อใดต่อไปนี้มีความเสี่ยงจะเกิดขึ้นได้มากที่สุด</p> <p>ก. บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย (ทั้งโดยสมัครใจหรือผ่านคำสั่งศาล ค่าปรับ และการลงโทษอื่น ๆ)</p> <p>ข. บริษัทติดสินบนหรือชกแจงให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเพิกเฉยต่อการละเมิด</p> <p>ค. ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งสิ้น</p>
-------	-------------	-----------------	---

			<p>PH: สมมุติว่าหน่วยงานกำกับด้านสาธารณสุขในประเทศของท่านแจ้งผู้ผลิตอาหารเกี่ยวกับการระบาดของเชื้อซัลโมเนลลาที่เชื่อมโยงกับสายการผลิตอาหารของผู้ผลิตดังกล่าว ข้อใดต่อไปนี้มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นได้มากที่สุด</p> <p>ก. ผู้ผลิตอาหารปฏิบัติตามกฎหมาย (ทั้งโดยสมัครใจหรือผ่านคำสั่งศาล ค่าปรับและการลงโทษอื่น ๆ)</p> <p>ข. ผู้ผลิตอาหารตัดสินใจถอนหรือชักจูงให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเพิกเฉยต่อการละเมิด</p> <p>ค. ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งสิ้น</p>
QRQ72	QRQ (CC, LB)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	เป็นไปได้แค่ไหนที่หน่วยงานกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม / ด้านแรงงาน จะเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ที่ไม่สมควร เพื่อเพิกเฉยต่อการละเมิด [ทางความปลอดภัย]
GPP22	GPP	เลือกคำตอบเดียว	<p>สมมุติว่าหน่วยงานกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย แจ้งโรงงานอุตสาหกรรมว่ากำลังก่อให้เกิดมลพิษในแม่น้ำเกินกว่าระดับที่กฎหมายอนุญาต ข้อใดต่อไปนี้มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นได้มากที่สุด</p> <p>ก. บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย (ทั้งโดยสมัครใจหรือผ่านคำสั่งศาล ค่าปรับ และการลงโทษอื่น ๆ)</p> <p>ข. บริษัทตัดสินใจถอนหรือชักจูงให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเพิกเฉยต่อการละเมิด</p> <p>ค. ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งสิ้น</p>
2.1.3 การยกยอก			
QRQ73	QRQ (CC, CJ, LB)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	เป็นไปได้แค่ไหนที่เจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงจะยกยอกเงินงบประมาณอย่างผิดกฎหมายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวหรือค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ทางการเมือง
2.1.4 คำถามทั่วไป			
GPP23	GPP	ไม่มีเลย (1), บางคน (.667), คนส่วนใหญ่ (.333), ทุกคน (0)	การทุจริตคอร์รัปชันมีอยู่ในทุกประเทศและสังคมไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ท่านคิดว่าในประเทศไทยมีเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในรัฐบาลระดับชาติ ก็คนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทุจริต
GPP24	GPP	ไม่มีเลย (1), บางคน (.667), คนส่วนใหญ่ (.333), ทุกคน (0)	การทุจริตคอร์รัปชันมีอยู่ในทุกประเทศและสังคมไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ท่านคิดว่าในประเทศไทยมีเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในรัฐบาลระดับท้องถิ่น ก็คนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทุจริต

2.2 เจ้าหน้าที่รัฐในฝ่ายตุลาการไม่ใช่ตำแหน่งราชการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว

2.2.1 การตัดสินบน

QRQ74	QRQ (CC, LB)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	CC: ในคดีเช่นนี้ (แพ่งพาณิชย์) บุคคลต่อไปนี้มีความโน้มเอียงที่จะขอสินบน (หรือสิ่งจูงใจทางการเงินอื่น) จากนาย ก นาย ข หรือทั้งสองฝ่ายเพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือเร่งรัดกระบวนการหรือไม่: ผู้พิพากษา
			LB: ในคดีเช่นนี้ (แรงงาน) บุคคลต่อไปนี้มีความโน้มเอียงที่จะขอสินบน (หรือสิ่งจูงใจทางการเงินอื่น) จากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือเร่งรัดกระบวนการหรือไม่: ผู้พิพากษา
QRQ75	QRQ (CC, LB)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	CC: ในคดีเช่นนี้ (แพ่ง) บุคคลต่อไปนี้มีความโน้มเอียงที่จะขอสินบน (หรือสิ่งจูงใจทางการเงินอื่น) จากนาย ก นาย ข หรือทั้งสองฝ่ายเพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือเร่งรัดกระบวนการหรือไม่: เจ้าหน้าที่ศาล
			LB: ในคดีเช่นนี้ (แรงงาน) บุคคลต่อไปนี้มีความโน้มเอียงที่จะขอสินบน (หรือสิ่งจูงใจทางการเงินอื่น) จากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือเร่งรัดกระบวนการหรือไม่: เจ้าหน้าที่ศาล
QRQ76	QRQ (CC, LB)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	CC: ในคดีเช่นนี้ (แพ่งพาณิชย์) บุคคลต่อไปนี้มีความโน้มเอียงที่จะขอสินบน (หรือสิ่งจูงใจทางการเงินอื่น) จากนาย ก นาย ข หรือทั้งสองฝ่ายเพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือเร่งรัดกระบวนการหรือไม่: อนุญาตตุลาการด้านพาณิชย์
			LB: ในคดีเช่นนี้ (แรงงาน) บุคคลต่อไปนี้มีความโน้มเอียงที่จะขอสินบน (หรือสิ่งจูงใจทางการเงินอื่น) จากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือเร่งรัดกระบวนการหรือไม่: ผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย / อนุญาตตุลาการ
QRQ77	QRQ (CC, CJ, LB)	สำคัญมาก (0), สำคัญพอสมควร (.333), ไม่สำคัญสักเท่าไร (.667), ไม่สำคัญเลย (1)	CC/LB: คำถามต่อไปนี้มีความประสงค์เพื่อพิจารณาสาเหตุที่คนยากจนในประเทศของท่านไม่ติดต่อศาล [แรงงานหรือแพ่ง] เมื่อเกิดข้อพิพาท ท่านคิดว่าปัจจัยนี้มีผลแค่ไหน ที่ทำให้คนยากไร้ในเมืองของท่านตัดสินใจไม่นำเรื่องขัดแย้ง [ทางแรงงาน] ไปร้องต่อศาล: การทุจริตคอร์รัปชันของผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาล

			CJ: คำถามต่อไปนี้จะมีจุดประสงค์เพื่อระบุปัญหาหลักของศาลอาญาในประเทศของท่าน ในช่วงคะแนน 1 ถึง 10 (โดยที่ 10 หมายถึงปัญหาที่ร้ายแรงมาก และ 1 หมายถึงปัญหาที่ไม่ร้ายแรง) ปัญหานี้เป็นปัญหาสำคัญที่กระทบศาลอาญาในเมืองที่ท่านอาศัยอยู่มากน้อยเพียงใด: การทุจริตคอร์รัปชันของผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาล
QRQ78	QRQ (CC)	ประเมินแบบไล่ระดับโดยมี 10 ระดับ : เริ่มที่ระดับ 1 ซึ่งถือว่าไม่เป็นปัญหาร้ายแรงสักเท่าไร (1) ไปจนถึงระดับ 10 ซึ่งถือเป็นปัญหาร้ายแรงมาก (0)	ปัญหานี้เป็นปัญหาสำคัญในศาลแพ่งและพาณิชย์ในเมืองที่ท่านอาศัยอยู่มากน้อยเพียงใด (โดยที่ 10 หมายถึงปัญหาที่ร้ายแรงมาก และ 1 หมายถึงปัญหาที่ไม่ร้ายแรง) : คอร์รัปชันของผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาล (จะไม่ดำเนินการให้คดีคืบหน้าหากคู่ความไม่ให้สินบน)
QRQ79	QRQ (CC)	พบเห็นเกือบสม่ำเสมอ (0), พบเห็นเป็นส่วนใหญ่ (.333), พบเห็นบ้างเป็นบางครั้ง (.667), แทบไม่เคยพบเห็นเลย (1)	บ่อยครั้งแค่ไหนที่ประชาชน (หรือบริษัทเอกชน) ต้องจ่ายสินบน จ่ายเงินที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายทางการ หรือสิ่งจูงใจอื่น ๆ เพื่อเร่งรัดกระบวนการศาล
QRQ80	QRQ (LB)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	ในกรณีเช่นนี้ บุคคลต่อไปนี้มีแนวโน้มที่จะขอสินบน (หรือสิ่งจูงใจทางการเงินอื่น) จากนาย ก นาย ข หรือทั้งสองฝ่ายเพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือเร่งรัดกระบวนการหรือไม่: เจ้าพนักงานแรงงาน /พนักงานตรวจแรงงาน
2.2.2 การใช้สิทธิพลในทางมิชอบ			
QRQ81	QRQ (CJ)	มีอิทธิพลมาก (0), มีอิทธิพลพอสมควร (.333), มีอิทธิพลเล็กน้อย (.667), ไม่มีอิทธิพลเลย (0)	องค์กรอาชญากรรม เช่น เครือข่ายยาเสพติด หรือกลุ่มค้ายาเถื่อน มีอิทธิพลต่อนโยบายและการปฏิบัติของหน่วยงานนี้มากเพียงใด : ผู้พิพากษา
QRQ82	QRQ (CC, LB)	100% (0), 75% (0.2), 50% (0.4), 25% (0.6), 5% (0.8), 0% (1)	จากประสบการณ์ของท่านในช่วงปีที่ผ่านมา เกี่ยวกับข้อพิพาททางแพ่งหรือแรงงาน ระหว่างคู่ความเอกชนสองฝ่ายซึ่งนำเข้าสู่การพิจารณาของศาล มีกี่เปอร์เซ็นต์ที่สะท้อนว่า : ค่าพิพากษาได้รับอิทธิพลจากแรงกดดันขอคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือได้รับอิทธิพลจากการทุจริตคอร์รัปชัน
QRQ83	QRQ (CC, LB)	100% (0), 75% (0.2), 50% (0.4), 25% (0.6), 5% (0.8), 0% (1)	จากประสบการณ์ของท่าน ในทุกคดีที่รัฐบาลมีส่วนได้เสีย (ในฐานะคู่ความหรือบุคคลที่สาม) มีจำนวนกี่เปอร์เซ็นต์ที่รัฐบาลใช้อิทธิพลอย่างไม่เหมาะสมเพื่อกดดันผลของคดี

QRQ84	QRQ (CJ)	100% (0), 75% (0.2), 50% (0.4), 25% (0.6), 5% (0.8), 0% (1)	จากประสบการณ์ของท่านในช่วงปีที่ผ่านมา เกี่ยวกับ คดีอาญาที่นำเข้าสู่การพิจารณาของศาลมีกี่เปอร์เซ็นต์ ที่สะท้อนว่า: มีอิทธิพลทางการเมืองหรือทางอาชีพ กดดันคำพิพากษาอย่างไม่เหมาะสม
QRQ85	QRQ (CJ)	100% (0), 75% (0.2), 50% (0.4), 25% (0.6), 5% (0.8), 0% (1)	จากประสบการณ์ของท่านในช่วงปีที่ผ่านมา เกี่ยวกับ คดีอาญาที่นำเข้าสู่การพิจารณาของศาลมีกี่เปอร์เซ็นต์ ที่สะท้อนว่า: คำพิพากษาได้รับอิทธิพลจากการทุจริต คอร์รัปชัน
QRQ86	QRQ (CJ)	พบเห็นเกือบสม่ำเสมอ (0), พบเห็นเป็นส่วนใหญ่ (.333), พบเห็นบ้างเป็นบางครั้ง (.667) แทบไม่เคยพบเห็นเลย (1)	บ่อยครั้งแค่ไหนที่อัยการผู้รับผิดชอบการทำคดีอาญามี การเรียกหรือรับสินบนหรือค่าใช้จ่าย : เพื่อสืบสวน สอบสวนอาชญากรรม
QRQ87	QRQ (CJ)	พบเห็นเกือบสม่ำเสมอ (0), พบเห็นเป็นส่วนใหญ่ (.333), พบเห็นบ้างเป็นบางครั้ง (.667) แทบไม่เคยพบเห็นเลย (1)	บ่อยครั้งแค่ไหนที่อัยการผู้รับผิดชอบการทำคดีอาญามี การเรียกหรือรับสินบนหรือค่าใช้จ่าย : เพื่อดำเนินคดี กับอาชญากร
QRQ88	QRQ (CJ)	พบเห็นเกือบสม่ำเสมอ (0), พบเห็นเป็นส่วนใหญ่ (.333), พบเห็นบ้างเป็นบางครั้ง (.667), แทบไม่เคยพบเห็นเลย (1)	บ่อยครั้งแค่ไหนที่อัยการผู้รับผิดชอบการทำคดีอาญามี การเรียกหรือรับสินบนหรือค่าใช้จ่าย : เพื่อปรับลดข้อ กล่าวหา หรือปล่อยตัวชั่วคราว
QRQ89	QRQ (CJ)	พบเห็นเกือบสม่ำเสมอ (0), พบเห็นเป็นส่วนใหญ่ (.333), พบเห็นบ้างเป็นบางครั้ง (.667), แทบไม่เคยพบเห็นเลย (1)	บ่อยครั้งแค่ไหนที่อัยการผู้รับผิดชอบการทำคดีอาญามี การเรียกหรือรับสินบนหรือค่าใช้จ่าย : เพื่อทำลายหรือ เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับหลักฐาน
QRQ90	QRQ (CJ)	พบเห็นเกือบสม่ำเสมอ (0), พบเห็นเป็นส่วนใหญ่ (.333), พบเห็นบ้างเป็นบางครั้ง (.667), แทบไม่เคยพบเห็นเลย (1)	บ่อยครั้งแค่ไหนที่อัยการผู้รับผิดชอบการทำคดีอาญามี การเรียกหรือรับสินบนหรือค่าใช้จ่าย : เพื่อเร่งรัด กระบวนการในชั้นศาล
GPP25	GPP	เลือกคำตอบเดียว	ในความเห็นท่าน ศาลตัดสินคดีตามอะไร: ก. สิ่งที่รัฐบาลบอก ข. สิ่งที่กลุ่มผลประโยชน์ภาคเอกชนบอก ค. หลักกฎหมาย
2.3 เจ้าหน้าที่รัฐในองค์กรตำรวจและทหารไม่ใช่ตำแหน่งราชการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว			
QRQ91	QRQ (CJ)	มีอิทธิพลมาก (0), มีอิทธิพล พอสมควร (.333), มีอิทธิพล เล็กน้อย (.667), ไม่มีอิทธิพลเลย (0)	องค์กรอาชญากรรม เช่น เครือข่ายยาเสพติด หรือกลุ่ม ค้าอาวุธเถื่อน มีอิทธิพลต่อนโยบายและการปฏิบัติของ หน่วยงานนี้มากเพียงใด : ตำรวจ

QRQ92	QRQ (CJ)	มีอิทธิพลมาก (0), มีอิทธิพลพอสมควร (.333), มีอิทธิพลเล็กน้อย (.667), ไม่มีอิทธิพลเลย (0)	องค์กรอาชญากรรม เช่น เครือข่ายยาเสพติด หรือกลุ่มค้าอาวุธเถื่อน มีอิทธิพลต่อนโยบายและการปฏิบัติของหน่วยงานนี้มากเพียงใด : ทหาร
QRQ93	QRQ (CC, LB)	เป็นไปได้อีกมาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	CC: ในกรณีคดีแพ่งพาณิชย์ บุคคลต่อไปนี้มีแนวโน้มที่จะขอสินบน (หรือสิ่งจูงใจทางการเงินอื่น) จากนาย ก นาย ข หรือทั้งสองฝ่ายเพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือเร่งรัดกระบวนการหรือไม่: ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย
			LB: ในกรณีคดีแรงงาน บุคคลต่อไปนี้มีแนวโน้มที่จะขอสินบน (หรือสิ่งจูงใจทางการเงินอื่น) จากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือเร่งรัดกระบวนการหรือไม่: ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย
QRQ94	QRQ (CJ)	เป็นไปได้อีกมาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	เป็นไปได้แค่ไหนที่ตำรวจในท้องถิ่นจะรับสินบนจากรักขผู้ค้าขายรายย่อยเพื่อให้ค้าขายต่อไปได้
QRQ95	QRQ (CJ)	เป็นไปได้อีกมาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	เป็นไปได้แค่ไหนที่ตำรวจในประเทศของท่านจะรับสินบนจากองค์กรอาชญากรรมเพื่อละลายปล่อยผ่านกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย (เช่น ขายยาเสพติด)
QRQ96	QRQ (CJ)	พบเห็นเกือบสม่ำเสมอ (0), พบเห็นเป็นส่วนใหญ่ (.333), พบเห็นบ้างเป็นบางครั้ง (.667), แทบไม่เคยพบเห็นเลย (1)	บ่อยครั้งแค่ไหน ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าพนักงานของศาล (รวมถึงผู้พิพากษา) ที่รับผิดชอบการทำคดีอาญามีการเรียกหรือรับสินบนหรือค่าใช้จ่าย : เพื่อสืบสวนสอบสวนอาชญากรรม
QRQ97	QRQ (CJ)	พบเห็นเกือบสม่ำเสมอ (0), พบเห็นเป็นส่วนใหญ่ (.333), พบเห็นบ้างเป็นบางครั้ง (.667), แทบไม่เคยพบเห็นเลย (1)	บ่อยครั้งแค่ไหน ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าพนักงานของศาล (รวมถึงผู้พิพากษา) ที่รับผิดชอบการทำคดีอาญามีการเรียกหรือรับสินบนหรือค่าใช้จ่าย : เพื่อดำเนินคดีกับอาชญากร
QRQ98	QRQ (CJ)	พบเห็นเกือบสม่ำเสมอ (0), พบเห็นเป็นส่วนใหญ่ (.333), พบเห็นบ้างเป็นบางครั้ง (.667), แทบไม่เคยพบเห็นเลย (1)	บ่อยครั้งแค่ไหน ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าพนักงานของศาล (รวมถึงผู้พิพากษา) ที่รับผิดชอบการทำคดีอาญามีการเรียกหรือรับสินบนหรือค่าใช้จ่าย : เพื่อไม่ฟ้องคดี หรือปล่อยตัวชั่วคราว
QRQ99	QRQ (CJ)	พบเห็นเกือบสม่ำเสมอ (0), พบเห็นเป็นส่วนใหญ่ (.333), พบเห็นบ้างเป็นบางครั้ง (.667), แทบไม่เคยพบเห็นเลย (1)	บ่อยครั้งแค่ไหน ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าพนักงานของศาล (รวมถึงผู้พิพากษา) ที่รับผิดชอบการทำคดีอาญามีการเรียกหรือรับสินบนหรือค่าใช้จ่าย : เพื่อทำลายหรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับหลักฐาน

QRQ100	QRQ (CJ)	พบเห็นเกือบสม่ำเสมอ (0), พบเห็นเป็นส่วนใหญ่ (.333), พบเห็นบ้างเป็นบางครั้ง (.667), แทบไม่เคยพบเห็นเลย (1)	บ่อยครั้งแค่ไหน ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าพนักงาน ของศาล (รวมไปถึงผู้พิพากษา) ที่รับผิดชอบการทำ คดีอาญามีการเรียกหรือรับสินบนหรือค่าใช้จ่าย : เพื่อเร่งรัดกระบวนการในชั้นศาล
QRQ101	QRQ (CJ)	ประเมินแบบไล่ระดับโดยมี 10 ระดับ : เริ่มที่ระดับ 1 ซึ่งถือว่าไม่ เป็นปัญหาร้ายแรงสักเท่าไร (1) ไปจนถึงระดับ 10 ซึ่งถือเป็น ปัญหาร้ายแรงมาก (0)	คำถามต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อระบุปัญหาหลักของ ระบบสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในประเทศของท่าน ในช่วงคะแนน 1 ถึง 10 (โดยที่ 10 หมายถึงปัญหาที่ ร้ายแรงมาก และ 1 หมายถึงปัญหาที่ไม่ร้ายแรง) ปัญหานี้เป็นปัญหาสำคัญที่กระทบต่องานสืบสวน สอบสวนคดีอาญาในเมืองที่ท่านอาศัยอยู่มากน้อย เพียงใด: การทุจริตคอร์รัปชันของตำรวจสืบสวน สอบสวน
QRQ102	QRQ (CJ)	ประเมินแบบไล่ระดับโดยมี 10 ระดับ : เริ่มที่ระดับ 1 ซึ่งถือว่าไม่ เป็นปัญหาร้ายแรงสักเท่าไร (1) ไปจนถึงระดับ 10 ซึ่งถือเป็น ปัญหาร้ายแรงมาก (0)	คำถามต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อระบุปัญหาหลักของ ระบบการฟ้องคดีอาญาในประเทศของท่าน ในช่วง คะแนน 1 ถึง 10 (โดยที่ 10 หมายถึงปัญหาที่ร้ายแรง มาก และ 1 หมายถึงปัญหาที่ไม่ร้ายแรง) ปัญหานี้เป็น ปัญหาสำคัญที่กระทบต่องานอัยการในเมืองที่ท่าน อาศัยอยู่มากน้อยเพียงใด: การทุจริตคอร์รัปชันของ อัยการ
GPP26	GPP	ไม่มีเลย (1), บางคน (.667), เกือบทุกคน (.333), ทุกคน (0)	การทุจริตคอร์รัปชันมีอยู่ในทุกประเทศและสังคมไม่ ทางใดก็ทางหนึ่ง ท่านคิดว่าในประเทศไทยมี เจ้าหน้าที่ ตำรวจ ก็คนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทุจริต
GPP27	GPP (2017)	ใช่ (0), ไม่ใช่ (1)	ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาท่านหรือบุคคลที่อาศัยอยู่ใน ครัวเรือนเดียวกันได้ถูกเรียกตรวจหรือควบคุมตัวโดย เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือไม่ จากเหตุการณ์ดังกล่าวในครั้งล่าสุด ท่านหรือบุคคลที่ ในครัวเรือนต้องจ่ายสินบนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือไม่
GPP28	GPP (2017)	ใช่ (0), ไม่ใช่ (1)	ชาวบ้านที่อาศัยในชุมชนของท่านต้องจ่ายสินบนหรือ สิ่งจูงใจอื่น ๆ เพื่อรับบริการจากตำรวจหรือไม่
2.4 เจ้าหน้าที่รัฐในฝ่ายนิติบัญญัติไม่ใช่ตำแหน่งราชการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว			
QRQ103	QRQ (CC,CJ,LB)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	เป็นไปได้แค่ไหนที่สมาชิกนิติบัญญัติ/สมาชิกรัฐสภา จะเรียกหรือรับเงินที่ผิดกฎหมายหรือสินบนเพื่อแลก กับการให้ประโยชน์ทางการเมืองหรือการลงคะแนน เสียงสนับสนุนในร่างกฎหมาย

GPP29	GPP	ไม่มีเลย (1), บางคน (.667), คนส่วนใหญ่ (.333), ทุกคน (0)	การทุจริตคอร์รัปชันมีอยู่ในทุกประเทศและสังคมไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ท่านคิดว่าในประเทศไทยมี สมาชิก รัฐสภา ก็คนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทุจริต
-------	-----	--	---

Factor 3 : ภาครัฐระบบเปิด

3.1 การเผยแพร่กฎหมายและข้อมูลภาครัฐ

3.1.1 ข้อมูลในภาษาที่ง่าย และการเผยแพร่กฎหมาย

QRQ104	QRQ (CC,CJ,LB,PH)	พบเห็นเกือบสม่ำเสมอ (1), พบเห็นเป็นส่วนใหญ่ (.667), พบเห็นบ้างเป็นบางครั้ง (.333), แทบไม่เคยพบเห็นเลย (0)	บ่อยครั้งแค่ไหนที่ในทางปฏิบัติ รัฐบาลท้องถิ่นจะเผยแพร่ข้อมูลที่เข้าใจง่ายแก่ประชาชน [สิทธิทางกฎหมาย/สิทธิของผู้ต้องสงสัยทางอาญา/สิทธิแรงงานขั้นพื้นฐาน/ประเด็นทางสาธารณสุข]
GPP30	GPP	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ในทางปฏิบัติ กฎหมายพื้นฐานของประเทศไทยมีเผยแพร่ในภาษาราชการทุกภาษา
QRQ105	QRQ (CC,CJ,LB)	พบเห็นเกือบสม่ำเสมอ (1), พบเห็นเป็นส่วนใหญ่ (.667), พบเห็นบ้างเป็นบางครั้ง (.333), แทบไม่เคยพบเห็นเลย (0)	บ่อยแค่ไหนที่ กฎหมายพื้นฐานจะเผยแพร่ในภาษาราชการทุกภาษา
QRQ106	QRQ (CC,CJ,LB,PH)	พบเห็นเกือบสม่ำเสมอ (1), พบเห็นเป็นส่วนใหญ่ (.667), พบเห็นบ้างเป็นบางครั้ง (.333), แทบไม่เคยพบเห็นเลย (0)	<p>CC/CJ/LB: บ่อยครั้งแค่ไหนที่ในทางปฏิบัติ รัฐบาลมุ่งมั่นจะทำให้กฎหมายเข้าถึงได้ในภาษาของประชากรกลุ่มที่มีขนาดพอสมควร แม้ว่าจะไม่ใช่ภาษา "ราชการ" ก็ตาม</p> <p>PH: บ่อยครั้งแค่ไหนที่ในทางปฏิบัติ รัฐบาลเผยแพร่ข้อมูลสาธารณสุขในภาษาของประชากรกลุ่มที่มีขนาดพอสมควร แม้ว่าจะไม่ใช่ภาษา "ราชการ" ก็ตาม</p>
QRQ107	QRQ (CC,LB,PH)	พบเห็นเกือบสม่ำเสมอ (1), พบเห็นเป็นส่วนใหญ่ (.667), พบเห็นบ้างเป็นบางครั้ง (.333), แทบไม่เคยพบเห็นเลย (0)	<p>CC/LB: บ่อยครั้งแค่ไหนที่ในทางปฏิบัติ กฎหมายหรือระเบียบระดับชาติ /กฎเกี่ยวกับแรงงาน ได้รับการเผยแพร่ในเวลาที่เหมาะสม</p> <p>PH: บ่อยครั้งแค่ไหนที่ในทางปฏิบัติ กฎระเบียบมาตรฐานทางสาธารณสุข ได้รับการเผยแพร่ในเวลาที่เหมาะสม</p>
QRQ108	QRQ (CC,LB,PH)	พบเห็นเกือบสม่ำเสมอ (1), พบเห็นเป็นส่วนใหญ่ (.667), พบเห็นบ้างเป็นบางครั้ง (.333), แทบไม่เคยพบเห็นเลย (0)	CC/LB: บ่อยครั้งแค่ไหนที่ในทางปฏิบัติ กฎระเบียบทางปกครอง /กฎเกี่ยวกับแรงงานระดับท้องถิ่นสามารถขอรับได้โดยเสียค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย เช่นทางไปรษณีย์ หรือทางออนไลน์

			PH: บ่อยครั้งแค่ไหนที่ในทางปฏิบัติ กฎระเบียบมาตรฐานทางสาธารณสุขระดับท้องถิ่น สามารถขอรับได้โดยเสียค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย เช่น ทางไปรษณีย์หรือทางออนไลน์
QRQ109	QRQ (CC,CJ,LB)	พบเห็นเกือบสม่ำเสมอ (1), พบเห็นเป็นส่วนใหญ่ (.667), พบเห็นบ้างเป็นบางครั้ง (.333), แทบไม่เคยพบเห็นเลย (0)	บ่อยครั้งแค่ไหนที่ในทางปฏิบัติ คำพิพากษาศาลฎีกาได้รับการเผยแพร่ในเวลาที่เหมาะสม
QRQ110	QRQ (CC)	พบเห็นเกือบสม่ำเสมอ (1), พบเห็นเป็นส่วนใหญ่ (.667), พบเห็นบ้างเป็นบางครั้ง (.333), แทบไม่เคยพบเห็นเลย (0)	บ่อยครั้งแค่ไหนที่ในทางปฏิบัติ ร่างกฎหมายที่จะหารือในสภานิติบัญญัติมีการเปิดเผยต่อสาธารณะในเวลาที่เหมาะสม
QRQ111	QRQ (CC)	พบเห็นเกือบสม่ำเสมอ (1), พบเห็นเป็นส่วนใหญ่ (.667), พบเห็นบ้างเป็นบางครั้ง (.333), แทบไม่เคยพบเห็นเลย (0)	บ่อยครั้งแค่ไหนที่ในทางปฏิบัติ กระบวนการทางนิติบัญญัติ (เช่น การเสนอกฎหมาย การพิจารณา การรับรอง) มีการออกอากาศสู่สาธารณะทางวิทยุหรือโทรทัศน์
3.1.2 ข้อมูลเปิด			
TPS2	TPS	TPS	ดัชนีการเปิดเผยข้อมูล (2015)
3.2 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล			
3.2.1 การขอข้อมูล-การตอบสนอง			
GPP31	GPP	ใช่ (1), ไม่ใช่ (0)	ท่านได้รับข้อมูลที่ขอหรือไม่
GPP32	GPP	เป็นไปได้มาก (1), เป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (0)	หากท่านต้องการขอเข้าถึงเอกสารเหล่านี้ คิดว่าหน่วยงานรัฐจะอนุญาตหรือไม่ เมื่อท่านได้มีการร้องขอข้อมูลอย่างถูกต้อง ท่านคิดว่าน่าจะได้อย่างแน่นอน / น่าจะได้ / ไม่น่าจะได้ / ไม่น่าจะได้ ตัวเลขประมาณโดยละเอียดของหน่วยงานรัฐ
GPP33	GPP	เป็นไปได้มาก (1), เป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (0)	หากท่านต้องการขอเข้าถึงเอกสารเหล่านี้ คิดว่าหน่วยงานรัฐจะอนุญาตหรือไม่ เมื่อท่านได้มีการร้องขอข้อมูลอย่างถูกต้อง ท่านคิดว่าน่าจะได้อย่างแน่นอน / น่าจะได้ / ไม่น่าจะได้ / ไม่น่าจะได้ สำเนาสัญญาภาครัฐ

GPP34	GPP	เป็นไปได้มาก (1), เป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (0)	หากท่านต้องการขอเข้าถึงเอกสารเหล่านี้ คิดว่าหน่วยงานรัฐจะอนุญาตหรือไม่ เมื่อท่านได้มีการร้องขอข้อมูลอย่างถูกต้อง ท่านคิดว่า น่าจะได้อย่างแน่นอน / น่าจะได้ / ไม่น่าจะได้ / ไม่น่าจะได้อย่างแน่นอน รายงานการเปิดเผยข้อมูลของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐ (เช่น บันทึกการเสียดาษี หรือการถือครองทรัพย์สิน)
QRQ112	QRQ (CC)	เป็นไปได้มาก (1), เป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (0)	หากผู้อยู่อาศัยขอสำเนาเอกสารการออกแบบโครงการก่อนเริ่มโครงการก่อสร้าง หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องมีแนวโน้มที่จะจัดเตรียมสำเนาเอกสารดังกล่าวให้พวกเขาหรือไม่
QRQ113	QRQ (CC)	เป็นไปได้มาก (1), เป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (0)	สมมติว่าท่านขอเข้าถึงข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการจัดสรรและ/หรือการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน เป็นไปได้แค่ไหนที่หน่วยงานจะอนุญาตเมื่อท่านได้มีการร้องขอข้อมูลอย่างถูกต้อง
3.2.2 การขอข้อมูล-คุณภาพ			
QRQ114	QRQ (CC)	เป็นไปได้มาก (1), เป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (0)	สมมติว่าท่านขอเข้าถึงข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการจัดสรรและ/หรือการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน เป็นไปได้แค่ไหนที่จะได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องตรงกับที่ขอและครบถ้วน
3.2.3 การขอข้อมูล-กรอบเวลาที่เหมาะสม			
GPP35	GPP	เลือกคำตอบเดียว	ใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะได้รับข้อมูลที่ท่านขอ ก. น้อยกว่าหนึ่งสัปดาห์ ข. ระหว่างหนึ่งสัปดาห์ถึงหนึ่งเดือน ค. ระหว่างหนึ่งเดือนถึงสามเดือน ง. ระหว่างสามเดือนถึงหกเดือน จ. มากกว่าหกเดือน
QRQ115	QRQ (CC)	เป็นไปได้มาก (1), เป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (0)	สมมติว่าท่านขอเข้าถึงข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการจัดสรรและ/หรือการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน เป็นไปได้แค่ไหนที่จะได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องตรงกับที่ขอและครบถ้วน
3.2.4 การขอข้อมูล-ราคาที่เหมาะสมและความเชื่อถือได้			
GPP36	GPP	ใช่ (0), ไม่ใช่ (1)	ท่านต้องจ่ายสินบนเพื่อให้ได้ข้อมูลหรือไม่

QRQ116	QRQ (CC)	เป็นไปได้มาก (1), เป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (0)	สมมติว่าท่านขอเข้าถึงข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการจัดสรรและ/หรือการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน เป็นไปได้แค่ไหนที่จะได้รับข้อมูลโดยมีค่าใช้จ่ายในราคาที่เหมาะสมจ่ายได้
QRQ117	QRQ (CC)	เป็นไปได้มาก (1), เป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (0)	สมมติว่าท่านขอเข้าถึงข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการจัดสรรและ/หรือการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน เป็นไปได้แค่ไหนที่ต้องจ่ายสินบนเพื่อให้ได้ข้อมูล
3.2.5 การขอข้อมูล-การเข้าถึงข้อมูลได้			
QRQ118	QRQ (CC,LB)	เข้าถึงได้ง่ายมาก (1), พอเข้าถึงได้บ้าง (.5), เข้าถึงไม่ได้เลย (0)	โปรดเลือกข้อความที่ใกล้เคียงกับมุมมองของท่านมากที่สุดเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลต่อไปนี้ในประเทศของท่าน: ตัวเลขงบประมาณของหน่วยงานรัฐ
QRQ119	QRQ (CC,LB)	เข้าถึงได้ง่ายมาก (1), พอเข้าถึงได้บ้าง (.5), เข้าถึงไม่ได้เลย (0)	โปรดเลือกข้อความที่ใกล้เคียงกับมุมมองของท่านมากที่สุดเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลต่อไปนี้ในประเทศของท่าน: สำเนาสัญญาภาครัฐ
QRQ120	QRQ (CC,LB)	เข้าถึงได้ง่ายมาก (1), พอเข้าถึงได้บ้าง (.5), เข้าถึงไม่ได้เลย (0)	โปรดเลือกข้อความที่ใกล้เคียงกับมุมมองของท่านมากที่สุดเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลต่อไปนี้ในประเทศของท่าน: แหล่งที่มาของเงินทุนในการหาเสียงของเจ้าหน้าที่และสมาชิกฝ่ายนิติบัญญัติที่มาจากการเลือกตั้ง
QRQ121	QRQ (CC,LB)	เข้าถึงได้ง่ายมาก (1), พอเข้าถึงได้บ้าง (.5), เข้าถึงไม่ได้เลย (0)	โปรดเลือกข้อความที่ใกล้เคียงกับมุมมองของท่านมากที่สุดเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลต่อไปนี้ในประเทศของท่าน: รายงานการเปิดเผยข้อมูลของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐ
QRQ122	QRQ (CC,LB)	เข้าถึงได้ง่ายมาก (1), พอเข้าถึงได้บ้าง (.5), เข้าถึงไม่ได้เลย (0)	โปรดเลือกข้อความที่ใกล้เคียงกับมุมมองของท่านมากที่สุดเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลต่อไปนี้ในประเทศของท่าน: รายงานที่ออกโดยหน่วยงานสิทธิมนุษยชนระดับชาติ /ผู้ตรวจการแผ่นดิน
QRQ123	QRQ (CC,LB)	เข้าถึงได้ง่ายมาก (1), พอเข้าถึงได้บ้าง (.5), เข้าถึงไม่ได้เลย (0)	โปรดเลือกข้อความที่ใกล้เคียงกับมุมมองของท่านมากที่สุดเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลต่อไปนี้ในประเทศของท่าน: สำเนาคำสั่งทางปกครองที่เกี่ยวข้องกับประชาชนทั่วไป ที่มาจากหน่วยงานรัฐระดับชาติ
QRQ124	QRQ (CC,LB)	เข้าถึงได้ง่ายมาก (1), พอเข้าถึงได้บ้าง (.5), เข้าถึงไม่ได้เลย (0)	โปรดเลือกข้อความที่ใกล้เคียงกับมุมมองของท่านมากที่สุดเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลต่อไปนี้ในประเทศของท่าน: สำเนาคำสั่งทางปกครองที่เกี่ยวข้องกับประชาชนทั่วไป ที่มาจากหน่วยงานรัฐระดับท้องถิ่น
QRQ125	QRQ (CC,LB)	เข้าถึงได้ง่ายมาก (1), พอเข้าถึงได้บ้าง (.5), เข้าถึงไม่ได้เลย (0)	โปรดเลือกข้อความที่ใกล้เคียงกับมุมมองของท่านมากที่สุดเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลต่อไปนี้ในประเทศของท่าน: บันทึกการดำเนินการของฝ่ายบริหาร

3.3 การมีส่วนร่วมของพลเมือง			
3.3.1 การรับรองเสรีภาพในความคิดเห็นและการแสดงออก			
3.3.1 ประชาชนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองด้วยตนเอง หรือรวมกลุ่มสมาคมกับผู้อื่นอย่างสันติ			
QRQ126	QRQ (CJ, LB)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	เป็นไปได้แค่ไหนที่ ประชาชนจะถูกตำรวจทุบตีโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรจากการเข้าร่วมการประท้วงที่ไม่ใช้ความรุนแรงในประเทศของท่าน
QRQ127	QRQ (CC, CJ)	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน : ในทางปฏิบัติ ประชาชนในประเทศของท่านสามารถจัดการประท้วงที่ไม่ใช้ความรุนแรงในที่สาธารณะได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตอบโต้
GPP37	GPP	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ในประเทศไทย ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นต่อต้นรัฐบาลได้อย่างอิสระ
3.3.1 การเคารพเสรีภาพของสื่อ			
QRQ128	QRQ (CC, CJ)	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน : ในทางปฏิบัติ สื่อ (โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์) ในประเทศของท่านสามารถเปิดโปงกรณีการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตอบโต้เอาคืน
QRQ129	QRQ (CC, CJ)	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน : ในทางปฏิบัติ สื่อ (โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์) ในประเทศของท่านสามารถแสดงความคิดเห็นต่อต้นนโยบายรัฐบาลได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตอบโต้เอาคืน
QRQ130	QRQ (CJ, LB)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	เป็นไปได้แค่ไหนที่ นักข่าวจะถูกตำรวจทำร้ายโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรจากการรายงานการประท้วงที่ไม่ใช้ความรุนแรงในประเทศของท่าน
QRQ131	QRQ (CJ)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	เป็นไปได้แค่ไหนที่ นักหนังสือพิมพ์จะถูกคุกคาม คุมขัง หรือลงโทษ (ไม่ว่าจะด้วยวิธีการทางตรงหรือไม่เป็นทาง) โดยผู้กระทำคือตำรวจหรือองค์กรอาชญากรรม
QRQ132	QRQ (CC, CJ)	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน : ในทางปฏิบัติ รัฐบาลไม่ได้ขัดขวางไม่ให้ประชาชนเข้าถึงเนื้อหาใด ๆ ที่เผยแพร่ทางออนไลน์
QRQ133	QRQ (CC, CJ, LB)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	มีความเป็นไปได้แค่ไหนที่หนังสือพิมพ์ในประเทศของท่านจะปฏิเสธที่จะเปิดโปงการคอร์รัปชันที่มีหลักฐานน่าเชื่อถือ เพราะถูกข่มขู่ว่าจะใช้ความรุนแรงหรือการตอบโต้โดยดำเนินการทางกฎหมาย

GPP38	GPP	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ในประเทศไทย สื่อ (โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์) สามารถเปิดโปงกรณีการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตอบโต้เอาคืน
GPP39	GPP	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ในประเทศไทย สื่อ (โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์) สามารถแสดงความเห็นต่อต้านเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล นโยบายหรือการปฏิบัติของรัฐบาลได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตอบโต้เอาคืน

3.3.1 การเคารพเสรีภาพขององค์กรภาคประชาชนและการเมือง (องค์กรพัฒนาเอกชนและพรรคการเมือง)

QRQ134	QRQ (CC,CJ)	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน : ในทางปฏิบัติ องค์กรภาคประชาสังคมในประเทศของท่านสามารถแสดงความเห็นต่อต้านนโยบายและการปฏิบัติของรัฐบาลได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตอบโต้เอาคืน
GPP40	GPP	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ในประเทศไทย องค์กรภาคประชาสังคมสามารถแสดงความเห็นต่อต้านนโยบายและการปฏิบัติของรัฐบาลได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตอบโต้เอาคืน
QRQ135	QRQ (CC,CJ,LB)	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน : ในทางปฏิบัติ พรรคการเมืองฝ่ายค้านสามารถแสดงความเห็นต่อต้านนโยบายรัฐบาลได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตอบโต้เอาคืน
QRQ136	QRQ (CC,CJ,LB)	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน : ในทางปฏิบัติ กลุ่มที่เห็นต่างภายในพรรคการเมืองเสียงข้างมากสามารถแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องกลัวว่าจะเผชิญกับผลกระทบที่เป็นลบอย่างมาก
GPP41	GPP	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ในประเทศไทย พรรคการเมืองสามารถแสดงความเห็นต่อต้านนโยบายและการปฏิบัติของรัฐบาลได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตอบโต้เอาคืน

3.3.2 การรับประกันเสรีภาพในการชุมนุมและการรวมกลุ่มสมาคม

QRQ137	QRQ (CC,CJ)	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน: ในทางปฏิบัติ องค์กรภาคประชาสังคมในประเทศของท่านสามารถแสดงความเห็นต่อต้านนโยบายและการปฏิบัติของรัฐบาลได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตอบโต้เอาคืน
--------	-------------	--	---

QRQ138	QRQ (CC,CJ)	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน: ในทางปฏิบัติ ประชาชนในประเทศของท่าน มีอิสระสามารถเข้าร่วมกับผู้อื่นเพื่อเรียกร้องให้เกิดความสนใจต่อประเด็นปัญหาหรือให้ร่วมลงนามในคำร้องเรียน
QRQ139	QRQ (CC,CJ)	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน: ในทางปฏิบัติ ประชาชนมีอิสระที่จะเข้าร่วมองค์กรทางการเมืองตามต้องการ
QRQ140	QRQ (CC,CJ)	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน: ในทางปฏิบัติ ประชาชนในประเทศของท่านสามารถจัดการประท้วงที่ไม่ใช้ความรุนแรงในที่สาธารณะได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตอบโต้
GPP42	GPP	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ในประเทศไทย ประชาชนมีอิสระที่จะเข้าร่วมในการประชุมชน
GPP43	GPP	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ในประเทศไทย ประชาชนมีอิสระสามารถเข้าร่วมกับผู้อื่นเพื่อเรียกร้องให้เกิดความสนใจต่อประเด็นปัญหาหรือให้ร่วมลงนามในคำร้องเรียน
GPP44	GPP	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ในประเทศไทย ประชาชนมีอิสระที่จะเข้าร่วมองค์กรทางการเมือง (ที่ได้รับอนุญาต) ตามต้องการ

3.3.3 สิทธิในการยื่นคำร้องและการมีส่วนร่วมของพลเมือง

GPP45	GPP	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ในทางปฏิบัติ ประชาชนในชุมชนสามารถร่วมกันนำเสนอข้อกังวลของตนต่อสมาชิกรัฐสภาได้
GPP46	GPP	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ในทางปฏิบัติ ประชาชนในชุมชนสามารถร่วมกันนำเสนอข้อกังวลของตนต่อเจ้าหน้าที่รัฐระดับท้องถิ่นได้
GPP47	GPP	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ในประเทศไทย ประชาชนมีอิสระสามารถเข้าร่วมกับผู้อื่นเพื่อเรียกร้องให้เกิดความสนใจต่อประเด็นปัญหาหรือให้ร่วมลงนามในคำร้องเรียน
QRQ141	QRQ (CC)	เป็นไปได้มาก (1), เป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (0)	ในทางปฏิบัติ ประชาชนในท้องถิ่นมีแนวโน้มที่จะได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าเป็นระยะเวลาเพียงพอเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างที่กำลังจะเกิดขึ้น
QRQ142	QRQ (CC)	เป็นไปได้มาก (1), เป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (0)	ในทางปฏิบัติ หากประชาชนผู้อยู่อาศัยจำนวนมากยื่นคำร้องเร่งด่วนเพื่อเสนอแผนการก่อสร้างที่ต่างออกไปต่อหน่วยงานบริหารหรือตุลาการที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานนั้นมีแนวโน้มจะระงับโครงการจนกว่าจะได้พิจารณาแผนการก่อสร้างที่ผู้อยู่อาศัยเสนอ

QRQ143	QRQ (CC)	พบเห็นเกือบสม่ำเสมอ (1), พบเห็นเป็นส่วนใหญ่ (.667), พบเห็นบ้างเป็นบางครั้ง (.333), แทบไม่เคยพบเห็นเลย (0)	บ่อยครั้งแค่ไหนที่ในทางปฏิบัติ ประชาชนในประเทศ สามารถร่วมกันนำเสนอข้อกังวลของตนต่อเจ้าหน้าที่รัฐ ระดับท้องถิ่นได้
QRQ144	QRQ (CC,CJ,LB)	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	บ่อยครั้งแค่ไหนที่ในทางปฏิบัติ รัฐบาลจะร่วมมือกับ องค์กรภาคประชาสังคมในการออกแบบนโยบาย สาธารณะ

3.4 กลไกการร้องเรียน

GPP48	GPP	ทำได้ดีมาก (1), ทำได้ดี พอสมควร (.667), ทำได้ค่อนข้าง แย่ (.333), ทำได้แย่มาก (0)	ในการพูดคุยกับผู้คนที่เกี่ยวกับรัฐบาล มักจะพบความ แตกต่างที่สำคัญเกี่ยวกับว่ารัฐบาลท้องถิ่น (การบริหาร เมือง เทศบาล หรือเขตปกครอง) ปฏิบัติงานได้ดี เพียงใดในกระบวนการจัดให้มีช่องทางการร้องเรียน เกี่ยวกับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ
GPP49	GPP	ทำได้ดีมาก (1), ทำได้ดี พอสมควร (.667), ทำได้ค่อนข้าง แย่ (.333), ทำได้แย่มาก (0)	ในการพูดคุยกับผู้คนที่เกี่ยวกับรัฐบาล มักจะพบความ แตกต่างที่สำคัญเกี่ยวกับว่ารัฐบาลท้องถิ่น (การบริหาร เมือง เทศบาล หรือเขตปกครอง) ปฏิบัติงานได้ดี เพียงใดในกระบวนการจัดให้มีวิธีที่มีประสิทธิภาพในการ จัดการกับข้อร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่รัฐในระดับท้องถิ่น
QRQ145	QRQ (CC)	เป็นไปได้มาก (1), เป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (0)	ในทางปฏิบัติ เป็นไปได้แค่ไหนที่ประชาชนผู้อยู่อาศัย จะได้รับโอกาสในการคัดค้านหรือแสดงความคิดเห็นต่อ หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มโครงการก่อสร้าง
QRQ146	Q (CC)	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน : ในทางกฎหมาย หากหน่วยงานรัฐปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลที่ ประชาชนขอ ประชาชนผู้นั้นมีสิทธิโต้แย้งร้องเรียนต่อ หน่วยงานรัฐอื่นหรือต่อผู้พิพากษา
QRQ147	QRQ (CC)	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน : ในทางปฏิบัติ หากหน่วยงานรัฐปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลที่ ประชาชนขอ ประชาชนผู้นั้นมีสิทธิโต้แย้งร้องเรียนต่อ หน่วยงานรัฐอื่นหรือต่อผู้พิพากษา

Factor 4 : สิทธิขั้นพื้นฐาน

4.1 การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ

4.1.1 สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม

QRQ148	QRQ (CC,LB)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	ในความเห็นของท่าน คู่ความจะมีโอกาสที่จะ เสียเปรียบในชั้นศาล [คดีแพ่งพาณิชย์ แร่งงาน] มาก น้อยเพียงใด หากฝ่ายหนึ่งเป็น : คนยากไร้
--------	-------------	--	--

QRQ149	QRQ (LB)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	จินตนาการว่ามีคนที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับตำแหน่งระดับต้นของหน่วยงานราชการสมัครเข้ารับ การคัดเลือกในตำแหน่งนั้น ในความคิดเห็นของคุณ มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่ผู้สมัครจะเสียเปรียบ ในขั้นตอนการคัดเลือก หากเขาคือ : คนยากไร้
QRQ150	QRQ (PH)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	จินตนาการว่ามีคนป่วยกำลังต้องการรับการรักษาโรค เช่น โรคหัด ในคลินิกสาธารณสุขของรัฐ ในความคิดเห็นของคุณ มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาที่มีคุณภาพต่ำกว่าคนอื่น หากเขาคือ : คนยากไร้
QRQ151	QRQ (CJ)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	จินตนาการว่าตำรวจในท้องที่ ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยในคดีอาญา ในความคิดเห็นของคุณ มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่ผู้ถูกควบคุมตัวจะเสียเปรียบในขั้นตอนคดีอาญา หากเขาคือ : คนยากไร้
GPP50	GPP	ใช่ (0), ไม่ใช่ (1)	จินตนาการว่าตำรวจในท้องที่ ควบคุมตัวคนสองคนที่ ต่างก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าได้กระทำความผิดในคดีอาญา ในความคิดเห็นของคุณ ลักษณะใดในตัวเลือกต่อไปนี้จะทำให้คนใดคนหนึ่งเสียเปรียบ หากผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งคือ : คนยากไร้
4.1.2 เพศ			
QRQ152	QRQ (CC,LB)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	ในความเห็นของท่าน คู่ความจะมีโอกาสที่จะเสียเปรียบในชั้นศาล [คดีแพ่งพาณิชย์ แรงงาน] มากน้อยเพียงใด หากฝ่ายหนึ่งเป็น : ผู้หญิง
QRQ153	QRQ (LB)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	จินตนาการว่ามีคนที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับตำแหน่งระดับต้นของหน่วยงานราชการสมัครเข้ารับ การคัดเลือกในตำแหน่งนั้น ในความคิดเห็นของคุณ มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่ผู้สมัครจะเสียเปรียบ ในขั้นตอนการคัดเลือก หากเขาคือ : ผู้หญิง
QRQ154	QRQ (PH)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	จินตนาการว่ามีคนป่วยกำลังต้องการรับการรักษาโรค เช่น โรคหัด ในคลินิกสาธารณสุขของรัฐ ในความคิดเห็นของคุณ มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาที่มีคุณภาพต่ำกว่าคนอื่น หากเขาคือ : ผู้หญิง
QRQ155	QRQ (CJ)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	จินตนาการว่าตำรวจในท้องที่ ควบคุมตัวคนสองคนที่ ต่างก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าได้กระทำความผิดในคดีอาญา ในความคิดเห็นของคุณ ลักษณะใดในตัวเลือกต่อไปนี้จะทำให้คนใดคนหนึ่งเสียเปรียบ หากผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งคือ : ผู้หญิง

GPP51	GPP	ใช่ (0), ไม่ใช่ (1)	จินตนาการว่าตำรวจในท้องที่ ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยในคดีอาญา ในความคิดเห็นของคุณ มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่ผู้ถูกควบคุมตัวจะเสียเปรียบในชั้นตอนคดีอาญา หากเขาคือ : ผู้หญิง
-------	-----	---------------------	--

4.1.3 เชื้อชาติ

QRQ156	QRQ (CC, LB)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	ในความเห็นของท่าน คู่ความจะมีโอกาสที่จะเสียเปรียบในชั้นศาล [คดีแพ่งพาณิชย์ แรงงาน] มากน้อยเพียงใด หากฝ่ายหนึ่งเป็น : กลุ่มชาติพันธุ์
QRQ157	QRQ (LB)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	จินตนาการว่ามีคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งระดับต้นของหน่วยงานราชการสมัครเข้ารับ การคัดเลือกในตำแหน่งนั้น ในความคิดเห็นของคุณ มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่ผู้สมัครจะเสียเปรียบในขั้นตอนการคัดเลือก หากเขาคือ : กลุ่มชาติพันธุ์
QRQ158	QRQ (PH)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	จินตนาการว่ามีคนป่วยกำลังต้องการรับการรักษาโรค เช่น โรคหัวใจ ในคลินิกสาธารณสุขของรัฐ ในความคิดเห็นของคุณ มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่ผู้ป่วยจะได้รับรักษาที่มีคุณภาพต่ำกว่าคนอื่น หากเขาคือ : กลุ่มชาติพันธุ์
QRQ159	QRQ (CJ)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	จินตนาการว่าตำรวจในท้องที่ ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยในคดีอาญา ในความคิดเห็นของคุณ มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่ผู้ถูกควบคุมตัวจะเสียเปรียบในชั้นตอนคดีอาญา หากเขาคือ : กลุ่มชาติพันธุ์
GPP52	GPP	ใช่ (0), ไม่ใช่ (1)	จินตนาการว่าตำรวจในท้องที่ ควบคุมตัวคนสองคนที่ต่างก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าได้กระทำความผิดในคดีอาญา ในความคิดเห็นของคุณ ลักษณะใดในตัวเลือกต่อไปนี้จะทำให้คนใดคนหนึ่งเสียเปรียบ หากผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งคือ : กลุ่มชาติพันธุ์ ที่ไม่ใช่เชื้อสายเดียวกันกับตำรวจ

4.1.4 คนต่างชาติ

QRQ160	QRQ (CC, LB)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	ในความเห็นของท่าน คู่ความจะมีโอกาสที่จะเสียเปรียบในชั้นศาล [คดีแพ่งพาณิชย์ แรงงาน] มากน้อยเพียงใด หากฝ่ายหนึ่งเป็น: กลุ่มผู้นับถือศาสนาที่ไม่ใช่ศาสนาหลักในประเทศ
QRQ161	QRQ (LB)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	จินตนาการว่ามีคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งระดับต้นของหน่วยงานราชการสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งนั้น ในความคิดเห็นของคุณ มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่ผู้สมัครจะเสียเปรียบในขั้นตอนการคัดเลือก หากเขาคือ : กลุ่มผู้นับถือศาสนาที่ไม่ใช่ศาสนาหลักในประเทศ

QRQ162	QRQ (PH)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	จินตนาการว่ามีคนป่วยกำลังต้องการรับการรักษาโรค เช่น โรคหัด ในคลินิกสาธารณสุขของรัฐ ในความคิดเห็นของคุณ มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาที่มีคุณภาพต่ำกว่าคนอื่น หากเขาคือ : กลุ่มผู้นับถือศาสนาที่ไม่ใช่ศาสนาหลักในประเทศ
QRQ163	QRQ (CJ)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	จินตนาการว่าตำรวจในท้องที่ ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยในคดีอาญา ในความคิดเห็นของคุณ มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่ผู้ถูกควบคุมตัวจะเสียเปรียบในชั้นตอนคดีอาญา หากเขาคือ : กลุ่มผู้นับถือศาสนาที่ไม่ใช่ศาสนาหลักในประเทศ
GPP53	GPP	ใช่ (0), ไม่ใช่ (1)	จินตนาการว่าตำรวจในท้องที่ ควบคุมตัวคนสองคนที่ต่างก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าได้กระทำความผิดในคดีอาญา ในความคิดเห็นของคุณ ลักษณะใดในตัวเลือกต่อไปนี้จะทำให้คนใดคนหนึ่งเสียเปรียบ หากผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งคือ : กลุ่มผู้นับถือศาสนาที่ไม่ใช่ศาสนาหลักในประเทศ ที่ไม่ใช่กลุ่มเดียวกันกับตำรวจ

4.1.5 คนต่างชาติ

QRQ164	QRQ (CC, LB)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	ในความเห็นของท่าน คู่ความจะมีโอกาสที่จะเสียเปรียบในชั้นศาล [คดีแพ่งพาณิชย์ แรงงาน] มากน้อยเพียงใด หากฝ่ายหนึ่งเป็น : ชาวต่างชาติ (คนต่างด้าวเข้าเมือง)
QRQ165	QRQ (LB)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	จินตนาการว่ามีคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งระดับต้นของหน่วยงานราชการสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งนั้น ในความคิดเห็นของคุณ มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่ผู้สมัครจะเสียเปรียบในขั้นตอนการคัดเลือก หากเขาคือ : ชาวต่างชาติ (คนต่างด้าวเข้าเมือง)
QRQ166	QRQ (PH)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	จินตนาการว่ามีคนป่วยกำลังต้องการรับการรักษาโรค เช่น โรคหัด ในคลินิกสาธารณสุขของรัฐ ในความคิดเห็นของคุณ มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาที่มีคุณภาพต่ำกว่าคนอื่น หากเขาคือ : ชาวต่างชาติ (คนต่างด้าวเข้าเมือง)
QRQ167	QRQ (CJ)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	จินตนาการว่าตำรวจในท้องที่ ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยในคดีอาญา ในความคิดเห็นของคุณ มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่ผู้ถูกควบคุมตัวจะเสียเปรียบในชั้นตอนคดีอาญา หากเขาคือ : ผู้ชาวต่างชาติ (คนต่างด้าวเข้าเมือง)

GPP54	GPP	ใช่ (0), ไม่ใช่ (1)	จินตนาการว่าตำรวจในท้องที่ ควบคุมตัวคนสองคนที่ต่างก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าได้กระทำความผิดในคดีอาญา ในความคิดเห็นของคุณ ลักษณะใดในตัวเลือกต่อไปนี้จะทำให้คนใดคนหนึ่งเสียเปรียบ หากผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งคือ : ชาวต่างชาติ (คนต่างด้าวเข้าเมือง)
-------	-----	---------------------	--

4.1.6 เพศวิถี

QRQ168	QRQ (CC, LB)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	ในความเห็นของท่าน คู่ความจะมีโอกาสที่จะเสียเปรียบในชั้นศาล [คดีแพ่งพาณิชย์ แรงงาน] มากน้อยเพียงใด หากฝ่ายหนึ่งเป็น : ผู้มีความหลากหลายทางเพศ
QRQ169	QRQ (LB)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	จินตนาการว่ามีคนที่มีคุณสมบัติดีเหมาะสมกับตำแหน่งระดับต้นของหน่วยงานราชการสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งนั้น ในความคิดเห็นของคุณ มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่ผู้สมัครจะเสียเปรียบในขั้นตอนการคัดเลือก หากเขา/เธอคือ : ผู้มีความหลากหลายทางเพศ
QRQ170	QRQ (PH)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	จินตนาการว่ามีคนป่วยกำลังต้องการรับการรักษาโรค เช่น โรคหัด ในคลินิกสาธารณสุขของรัฐ ในความคิดเห็นของคุณ มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาที่มีคุณภาพต่ำกว่าคนอื่น หากเขา/เธอคือ : ผู้มีความหลากหลายทางเพศ
QRQ171	QRQ (CJ)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	จินตนาการว่าตำรวจในท้องที่ ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยในคดีอาญา ในความคิดเห็นของคุณ มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่ผู้ถูกควบคุมตัวจะเสียเปรียบในชั้นตอนคดีอาญา หากเขา/เธอคือ : ผู้มีความหลากหลายทางเพศ
GPP55	GPP	ใช่ (0), ไม่ใช่ (1)	จินตนาการว่าตำรวจในท้องที่ ควบคุมตัวคนสองคนที่ต่างก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าได้กระทำความผิดในคดีอาญา ในความคิดเห็นของคุณ ลักษณะใดในตัวเลือกต่อไปนี้จะทำให้คนใดคนหนึ่งเสียเปรียบ หากผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งคือ : ผู้มีความหลากหลายทางเพศ

4.2 การประกันสิทธิในชีวิตและความมั่นคงปลอดภัยของบุคคล

QRQ172	QRQ (CJ)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	สมมุติว่าตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัยว่าอาจเป็นสมาชิกองค์กรอาชญากรรมร้ายแรง (เช่น เครือข่ายยาเสพติด) มีความเป็นไปได้แค่ไหนที่ตำรวจจะใช้ความรุนแรงในการสอบปากคำผู้ต้องสงสัย
QRQ173	QRQ (CJ)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	สมมุติว่าตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัยว่าอาจเป็นสมาชิกองค์กรอาชญากรรมร้ายแรง (เช่น เครือข่ายยาเสพติด)

			มีความเป็นไปได้แค่ไหนที่ผู้ต้องสงสัยจะถูก [ตำรวจฆ่า / วิสามัญฆาตกรรม] โดยไม่ได้รับการพิจารณาคดีในชั้นศาล
QRQ174	QRQ (CJ)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	มีความเป็นไปได้แค่ไหนที่ผู้เห็นต่างทางการเมืองจะถูกเจ้าหน้าที่รัฐคุมขังโดยลับหรือถูกสังหารโดยลับ
QRQ175	QRQ (CJ)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	มีความเป็นไปได้แค่ไหนที่ผู้เห็นต่างทางการเมืองจะถูกนำตัวจากที่อยู่อาศัยไปยังสถานที่ควบคุมโดยไม่มีหมายจับ
QRQ176	QRQ (CJ)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	มีความเป็นไปได้แค่ไหนที่ตำรวจจะเข้าค้นบ้านพักอาศัยของผู้เห็นต่างทางการเมืองโดยไม่มีหมายค้น
QRQ177	QRQ (CJ)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่นักข่าวหนังสือพิมพ์จะถูกข่มขู่ ถูกคุมขัง หรือถูกลงโทษ (ไม่ว่าโดยวิธีทางการหรือไม่เป็นทางการ) โดยตำรวจหรือโดยองค์กรอาชญากรรม
TPS3	TPS	TPS	มาตรวัดความหวาดกลัวทางการเมือง (Political Terror Scale) : ความไม่มั่นคงพลอดภัยของมนุษย์ระดับ 1-5 จากน้อยที่สุดถึงมากที่สุด ใช้เฉพาะการกำหนดรหัสขององค์กรอาสาสมัครเพื่อสิทธิมนุษยชน (Amnesty International)

4.3 หลักกระบวนการอันควรและสิทธิของผู้ถูกกล่าวหา

4.3.1 การสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์

QRQ178	QRQ (CJ)	100% (1), 75% (0.8), 50% (0.6), 25% (0.4), 5% (0.2), 0% (0)	จากประสบการณ์ของท่านเกี่ยวกับคดีอาญาทั่วไป (เช่น การชิงทรัพย์) ในช่วงปีที่ผ่านมา ท่านคิดว่ามีผู้ต้องสงสัยจำนวนกี่เปอร์เซ็นต์ ที่ได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์โดยผู้พิพากษาในระหว่างการพิจารณาคดีจนกว่าได้แสดงพยานหลักฐานทั้งหมด
QRQ179	QRQ (CJ)	100% (1), 75% (0.8), 50% (0.6), 25% (0.4), 5% (0.2), 0% (0)	จากประสบการณ์ของท่านเกี่ยวกับคดีอาญาทั่วไป (เช่น การชิงทรัพย์) ในช่วงปีที่ผ่านมา ท่านคิดว่ามีผู้ต้องสงสัยจำนวนกี่เปอร์เซ็นต์ ที่ได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ในระหว่างการสืบสวนสอบสวน
QRQ180	QRQ (CJ)	100% (0), 75% (0.2), 50% (0.4), 25% (0.6), 5% (0.8), 0% (1)	จากประสบการณ์ของท่านเกี่ยวกับคดีอาญาในช่วงปีที่ผ่านมา ท่านคิดว่ามีคดีจำนวนกี่เปอร์เซ็นต์ ที่เกิดการตัดสินที่ผิดพลาดในชั้นการพิจารณาคดีในชั้นศาล
QRQ181	QRQ (CJ)	100% (0), 75% (0.2), 50% (0.4), 25% (0.6), 5% (0.8), 0% (1)	จากประสบการณ์ของท่านเกี่ยวกับคดีอาญาในช่วงปีที่ผ่านมา ท่านคิดว่ามีคดีจำนวนกี่เปอร์เซ็นต์ ที่เกิดการตัดสินที่ผิดพลาดในกระบวนการต่อรองคำรับสารภาพ

			หรือในขั้นตอนก่อนการพิจารณาคดีในชั้นศาล
QRQ182	QRQ (CJ)	100% (0), 75% (0.2), 50% (0.4), 25% (0.6), 5% (0.8), 0% (1)	จากประสบการณ์ของท่านเกี่ยวกับคดีอาญาในช่วงปีที่ผ่านมา ท่านคิดว่ามีคดีจำนวนกี่เปอร์เซ็นต์ ที่เกิดความผิดพลาดในการตั้งข้อกล่าวหาผู้ต้องสงสัย
QRQ183	QRQ (CJ)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	มีความเป็นไปได้แค่ไหนที่ตำรวจจะจับกุมผู้บริสุทธิ์และนำไปฟ้องศาลด้วยข้อหาเท็จเพื่อที่จะได้มาซึ่งสินบนหรือเพื่อให้ได้จำนวนตามเป้าหมาย
QRQ184	QRQ (CJ)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	มีความเป็นไปได้แค่ไหนที่อัยการจะสั่งฟ้องคดีผู้บริสุทธิ์ด้วยข้อหาเท็จเพื่อให้ได้จำนวนตามเป้าหมาย
QRQ185	QRQ (CJ)	100% (1), 75% (0.8), 50% (0.6), 25% (0.4), 5% (0.2), 0% (0)	จากประสบการณ์ของท่านเกี่ยวกับคดีอาญาทั่วไป (เช่น การชิงทรัพย์) ในช่วงปีที่ผ่านมา ท่านคิดว่ามีผู้ต้องสงสัยจำนวนกี่เปอร์เซ็นต์ ที่ได้รับอนุญาตให้ต่อสู้เพื่อหักล้างพยานหลักฐานที่ใช้ในการพิสูจน์ความผิดของตนในศาล

4.3.2 การจับกุมและการชั่งก่อนพิจารณา

QRQ186	QRQ (CJ)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	มีความเป็นไปได้แค่ไหนที่ผู้ต้องสงสัยจะถูกตำรวจควบคุมตัวไว้โดยไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการโดยอัยการ ศาล หรือเจ้าหน้าที่ปกครอง เป็นเวลานานกว่าสามเดือน
QRQ187	QRQ (CJ)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	มีความเป็นไปได้แค่ไหนที่ผู้ต้องสงสัยจะถูกตำรวจควบคุมตัวไว้โดยไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการโดยอัยการ ศาล หรือเจ้าหน้าที่ปกครอง เป็นเวลานานกว่าหนึ่งปี
QRQ188	QRQ (CJ)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	มีความเป็นไปได้แค่ไหนที่ผู้ต้องสงสัยจะถูกตำรวจควบคุมตัวไว้โดยไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการโดยอัยการ ศาล หรือเจ้าหน้าที่ปกครอง เป็นเวลานานกว่าสามปี
QRQ189	QRQ (CJ)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	มีความเป็นไปได้แค่ไหนที่ผู้ต้องสงสัยจะถูกตำรวจควบคุมตัวไว้โดยไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการโดยอัยการ ศาล หรือเจ้าหน้าที่ปกครอง เป็นเวลานานไม่มีกำหนด
QRQ190	QRQ (CJ)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	มีความเป็นไปได้แค่ไหนที่ตำรวจจะจับกุมประชาชนโดยอำเภอใจและไม่มีเหตุอันสมควร
QRQ191	QRQ (CJ)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	มีความเป็นไปได้แค่ไหนที่ตำรวจจะใช้กำลังเกินกว่าเหตุในการจับกุม

QRQ192	QRQ (CJ)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	มีความเป็นไปได้แค่ไหนที่ผู้เห็นต่างทางการเมืองจะถูกนำตัวจากที่อยู่อาศัยไปยังสถานที่ควบคุมโดยไม่มีหมายจับ
QRQ193	QRQ (CJ)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	มีความเป็นไปได้แค่ไหนที่ตำรวจจะเข้าค้นบ้านพักอาศัยของผู้เห็นต่างทางการเมืองโดยไม่มีหมายค้น
QRQ194	QRQ (CJ)	100% (1), 75% (0.8), 50% (0.6), 25% (0.4), 5% (0.2), 0% (0)	จากประสบการณ์ของท่านเกี่ยวกับคดีอาญาทั่วไป (เช่น การชิงทรัพย์) ในช่วงปีที่ผ่านมา ท่านคิดว่ามีผู้ต้องสงสัยจำนวนกี่เปอร์เซ็นต์ ที่รับทราบความผิดที่ตนถูกกล่าวหา
GPP56	GPP	พบเห็นอยู่เสมอ (1), พบเห็นบ่อย (.667), พบเห็นได้ไม่บ่อย (.333), ไม่เคยพบเห็นเลย (0)	ในการพูดคุยกับผู้คนที่เกี่ยวกับรัฐบาล มักจะพบความแตกต่างที่สำคัญเกี่ยวกับว่ารัฐบาล ตำรวจ และศาล ปฏิบัติงานได้ดีเพียงใด ท่านคิดว่าในประเทศไทย ตำรวจมักเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องสงสัย บ่อยแค่ไหน

4.3.3 การทรมานและการปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยอย่างรุนแรง

QRQ195	QRQ (CJ)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	มีความเป็นไปได้แค่ไหนที่ตำรวจจะสอบปากคำ โดยใช้การทำร้ายร่างกายผู้ต้องสงสัยเล็กน้อยเพื่อรับสารภาพ
QRQ196	QRQ (CJ)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	มีความเป็นไปได้แค่ไหนที่ตำรวจจะสอบปากคำ โดยใช้การทำร้ายร่างกายผู้ต้องสงสัยอย่างรุนแรงเพื่อรับสารภาพ
QRQ197	QRQ (CJ)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	สมมติว่าตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัยว่าอาจเป็นสมาชิกองค์กรอาชญากรรมร้ายแรง (เช่น เครือข่ายยาเสพติด) มีความเป็นไปได้แค่ไหนที่ตำรวจจะใช้ความรุนแรงในการสอบปากคำผู้ต้องสงสัย
QRQ198	QRQ (CJ)	100% (0), 75% (0.2), 50% (0.4), 25% (0.6), 5% (0.8), 0% (1)	จากประสบการณ์ของท่านเกี่ยวกับคดีอาญาทั่วไป (เช่น การชิงทรัพย์) ในช่วงปีที่ผ่านมา ท่านคิดว่ามีผู้ต้องสงสัยจำนวนกี่เปอร์เซ็นต์ ที่ถูกบังคับให้รับสารภาพ

4.3.4 การช่วยเหลือทางกฎหมาย

QRQ199	QRQ (CJ)	เป็นไปได้มาก (1), เป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (0)	ถ้าผู้ต้องสงสัยที่ถูกคุมขังร้องขอรับคำปรึกษาทางกฎหมาย มีความเป็นไปได้แค่ไหนที่เขาจะได้รับการปรึกษาทางกฎหมายที่เพียงพอจากทนายที่รัฐจัดหาให้ : ในช่วงการควบคุมตัวของตำรวจ
QRQ200	QRQ (CJ)	เป็นไปได้มาก (1), เป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (0)	ถ้าผู้ต้องสงสัยที่ถูกคุมขังร้องขอรับคำปรึกษาทางกฎหมาย มีความเป็นไปได้แค่ไหนที่เขาจะได้รับการปรึกษาทางกฎหมายที่เพียงพอจากทนายที่รัฐจัดหาให้

			: ในช่วงการชั่งก่อนการพิจารณา
QRQ201	QRQ (CJ)	เป็นไปได้มาก (1), เป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (0)	ถ้าผู้ต้องสงสัยที่ถูกคุมขังร้องขอรับคำปรึกษาทางกฎหมาย มีความเป็นไปได้แค่ไหนที่เขาจะได้รับการปรึกษาทางกฎหมายที่เพียงพอจากทนายที่รัฐจัดหาให้ : ในช่วงการพิจารณาคดี
QRQ202	QRQ (CJ)	ประเมินแบบไล่ระดับโดยมี 10 ระดับ : เริ่มที่ระดับ 1 ซึ่งถือว่าไม่เป็นปัญหาร้ายแรงสักเท่าไร (1) ไปจนถึงระดับ 10 ซึ่งถือเป็นปัญหาร้ายแรงมาก (0)	คำถามต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อระบุปัญหาหลักของระบบการต่อสู้คดีอาญาในประเทศของท่าน ในช่วงคะแนน 1 ถึง 10 (โดยที่ 10 หมายถึงปัญหาที่ร้ายแรงมาก และ 1 หมายถึงปัญหาที่ไม่ร้ายแรง) ปัญหานี้เป็นปัญหาสำคัญที่กระทบต่อการต่อสู้คดีอาญาในเมืองที่ท่านอาศัยอยู่มากน้อยเพียงใด: การขาดการฝึกอบรม / ขาดการศึกษาที่พอเพียงของทนายขอแรง หรือทนายที่รัฐจัดหาให้
QRQ203	QRQ (CJ)	ประเมินแบบไล่ระดับโดยมี 10 ระดับ : เริ่มที่ระดับ 1 ซึ่งถือว่าไม่เป็นปัญหาร้ายแรงสักเท่าไร (1) ไปจนถึงระดับ 10 ซึ่งถือเป็นปัญหาร้ายแรงมาก (0)	คำถามต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อระบุปัญหาหลักของระบบการต่อสู้คดีอาญาในประเทศของท่าน ในช่วงคะแนน 1 ถึง 10 (โดยที่ 10 หมายถึงปัญหาที่ร้ายแรงมาก และ 1 หมายถึงปัญหาที่ไม่ร้ายแรง) ปัญหานี้เป็นปัญหาสำคัญที่กระทบต่อการต่อสู้คดีอาญาในเมืองที่ท่านอาศัยอยู่มากน้อยเพียงใด: จำนวนทนายขอแรงหรือทนายที่รัฐจัดหาให้ซึ่งไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือจำเลยที่ยากไร้
QRQ204	QRQ (CJ)	ประเมินแบบไล่ระดับโดยมี 10 ระดับ : เริ่มที่ระดับ 1 ซึ่งถือว่าไม่เป็นปัญหาร้ายแรงสักเท่าไร (1) ไปจนถึงระดับ 10 ซึ่งถือเป็นปัญหาร้ายแรงมาก (0)	คำถามต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อระบุปัญหาหลักของระบบการต่อสู้คดีอาญาในประเทศของท่าน ในช่วงคะแนน 1 ถึง 10 (โดยที่ 10 หมายถึงปัญหาที่ร้ายแรงมาก และ 1 หมายถึงปัญหาที่ไม่ร้ายแรง) ปัญหานี้เป็นปัญหาสำคัญที่กระทบต่อการต่อสู้คดีอาญาในเมืองที่ท่านอาศัยอยู่มากน้อยเพียงใด: ทนายขอแรงหรือทนายที่รัฐจัดหาให้ช่วยเหลือจำเลยที่ยากไร้ด้วยความสามารถ
QRQ205	QRQ (CJ)	ประเมินแบบไล่ระดับโดยมี 10 ระดับ : เริ่มที่ระดับ 1 ซึ่งถือว่าไม่เป็นปัญหาร้ายแรงสักเท่าไร (1) ไปจนถึงระดับ 10 ซึ่งถือเป็นปัญหาร้ายแรงมาก (0)	คำถามต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อระบุปัญหาหลักของระบบการต่อสู้คดีอาญาในประเทศของท่าน ในช่วงคะแนน 1 ถึง 10 (โดยที่ 10 หมายถึงปัญหาที่ร้ายแรงมาก และ 1 หมายถึงปัญหาที่ไม่ร้ายแรง) ปัญหานี้เป็นปัญหาสำคัญที่กระทบต่อการต่อสู้คดีอาญาในเมืองที่ท่านอาศัยอยู่มากน้อยเพียงใด: ทนายขอแรงหรือทนายที่รัฐจัดหาให้ ไม่สามารถเข้าพบลูกความที่ถูกคุมขัง
QRQ206	QRQ (CJ)	เป็นไปได้มาก (1), เป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (0)	ถ้าหากผู้ต้องสงสัยที่ถูกคุมขังไม่สามารถสื่อสารภาษา

		ไม่น่าเป็นไปได้เลย (0)	เดียวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรืออัยการได้ มีความเป็นไปได้แค่ไหนที่เขาจะได้รับล่ามแปลภาษา
4.3.5 สิทธิของผู้ต้องขัง			
QRQ207	QRQ (CJ)	ประเมินแบบไล่ระดับโดยมี 10 ระดับ : เริ่มที่ระดับ 1 ซึ่งถือว่าไม่เป็นปัญหาร้ายแรงสักเท่าไร (1) ไปจนถึงระดับ 10 ซึ่งถือเป็นปัญหาร้ายแรงมาก (0)	คำถามต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อจะทราบว่าหน่วยงานราชทัณฑ์ในประเทศของท่านประสบปัญหาหลักใดบ้างหรือไม่ ขอให้ท่านประเมินความรุนแรงของปัญหาต่อไปนี่ว่าส่งผลกระทบต่อการทำหน้าที่ของเรือนจำและทัณฑสถานในเมืองที่ท่านอาศัยอยู่มากน้อยเพียงใด โดยเลือกระบุค่าคะแนนได้ตั้งแต่ 1 ถึง 10 คะแนน (โดยค่าคะแนนที่ 10 หมายถึงปัญหาที่ร้ายแรงมาก และ 1 หมายถึงปัญหาที่ไม่ร้ายแรง) : สภาพความเป็นอยู่ที่ยากลำบากและความแออัด
QRQ208	QRQ (CJ)	ประเมินแบบไล่ระดับโดยมี 10 ระดับ : เริ่มที่ระดับ 1 ซึ่งถือว่าไม่เป็นปัญหาร้ายแรงสักเท่าไร (1) ไปจนถึงระดับ 10 ซึ่งถือเป็นปัญหาร้ายแรงมาก (0)	คำถามต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อจะทราบว่าหน่วยงานราชทัณฑ์ในประเทศของท่านประสบปัญหาหลักใดบ้างหรือไม่ ขอให้ท่านประเมินความรุนแรงของปัญหาต่อไปนี่ว่าส่งผลกระทบต่อการทำหน้าที่ของเรือนจำและทัณฑสถานในเมืองที่ท่านอาศัยอยู่มากน้อยเพียงใด โดยเลือกระบุค่าคะแนนได้ตั้งแต่ 1 ถึง 10 คะแนน (โดยค่าคะแนนที่ 10 หมายถึงปัญหาที่ร้ายแรงมาก และ 1 หมายถึงปัญหาที่ไม่ร้ายแรง) : การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่ไม่เพียงพอและปัญหาขาดสารอาหารในหมู่ผู้ต้องขัง
QRQ209	QRQ (CJ)	ประเมินแบบไล่ระดับโดยมี 10 ระดับ : เริ่มที่ระดับ 1 ซึ่งถือว่าไม่เป็นปัญหาร้ายแรงสักเท่าไร (1) ไปจนถึงระดับ 10 ซึ่งถือเป็นปัญหาร้ายแรงมาก (0)	คำถามต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อจะทราบว่าหน่วยงานราชทัณฑ์ในประเทศของท่านประสบปัญหาหลักใดบ้างหรือไม่ ขอให้ท่านประเมินความรุนแรงของปัญหาต่อไปนี่ว่าส่งผลกระทบต่อการทำหน้าที่ของเรือนจำและทัณฑสถานในเมืองที่ท่านอาศัยอยู่มากน้อยเพียงใด โดยเลือกระบุค่าคะแนนได้ตั้งแต่ 1 ถึง 10 คะแนน (โดยค่าคะแนนที่ 10 หมายถึงปัญหาที่ร้ายแรงมาก และ 1 หมายถึงปัญหาที่ไม่ร้ายแรง) : ผู้คุมหรือเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์กระทำความรุนแรงทางร่างกาย
QRQ210	QRQ (CJ)	ประเมินแบบไล่ระดับโดยมี 10 ระดับ : เริ่มที่ระดับ 1 ซึ่งถือว่าไม่เป็นปัญหาร้ายแรงสักเท่าไร (1) ไปจนถึงระดับ 10 ซึ่งถือเป็นปัญหาร้ายแรงมาก (0)	คำถามต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อจะทราบว่าหน่วยงานราชทัณฑ์ในประเทศของท่านประสบปัญหาหลักใดบ้างหรือไม่ ขอให้ท่านประเมินความรุนแรงของปัญหาต่อไปนี่ว่าส่งผลกระทบต่อการทำหน้าที่ของเรือนจำและทัณฑสถานในเมืองที่ท่านอาศัยอยู่มากน้อยเพียงใด โดยเลือกระบุค่าคะแนนได้ตั้งแต่ 1 ถึง 10 คะแนน (โดยค่าคะแนนที่ 10 หมายถึงปัญหาที่ร้ายแรงมาก และ 1 หมายถึงปัญหาที่ไม่ร้ายแรง) : การใช้ความ

			รุนแรงทำร้ายร่างกายกันในหมู่ผู้ต้องขัง
QRQ211	QRQ (CJ)	ประเมินแบบไล่ระดับโดยมี 10 ระดับ : เริ่มที่ระดับ 1 ซึ่งถือว่าไม่เป็นปัญหาร้ายแรงสักเท่าไร (1) ไปจนถึงระดับ 10 ซึ่งถือเป็นปัญหาร้ายแรงมาก (0)	คำถามต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อจะทราบว่าหน่วยงานราชทัณฑ์ในประเทศของท่านประสบปัญหาหลักใดบ้างหรือไม่ ขอให้ท่านประเมินความรุนแรงของปัญหาต่อไปนี่ว่าส่งผลกระทบต่อการทำงานที่ของเรือนจำและทัณฑสถานในเมืองที่ท่านอาศัยอยู่มากน้อยเพียงใด โดยเลือกกระบอกคะแนนได้ตั้งแต่ 1 ถึง 10 คะแนน (โดยค่าคะแนนที่ 10 หมายถึงปัญหาที่ร้ายแรงมาก และ 1 หมายถึงปัญหาที่ไม่ร้ายแรง) : ขาดกลไกการร้องทุกข์

4.4 การประกันเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

4.4.1 ประชาชนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองด้วยตนเอง หรือรวมกลุ่มสมาคมกับผู้อื่นอย่างสันติ

QRQ212	QRQ (CJ, LB)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	เป็นไปได้แค่ไหนที่ ประชาชนจะถูกตำรวจทุกทีโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรจากการเข้าร่วมการประท้วงที่ไม่ใช้ความรุนแรงในประเทศของท่าน
QRQ213	QRQ (CC, CJ)	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน : ในทางปฏิบัติ ประชาชนในประเทศของท่านสามารถจัดการประท้วงที่ไม่ใช้ความรุนแรงในที่สาธารณะได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตอบโต้
GPP57	GPP	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ในประเทศไทย ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นต่อด้านรัฐบาลได้อย่างอิสระ

4.4.2 การเคารพเสรีภาพของสื่อ

QRQ214	QRQ (CC, CJ)	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน : ในทางปฏิบัติ สื่อ (โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์) สามารถเปิดโปงกรณีการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตอบโต้เอาคืน
QRQ215	QRQ (CC, CJ)	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน : ในทางปฏิบัติ สื่อ (โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์) สามารถแสดงความเห็นต่อด้านนโยบายรัฐบาลได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตอบโต้เอาคืน
QRQ216	QRQ (CJ, LB)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	เป็นไปได้แค่ไหนที่ นักข่าวจะถูกตำรวจทำร้ายโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรจากการรายงานการประท้วงที่ไม่ใช้ความรุนแรงในประเทศของท่าน
QRQ217	QRQ (CJ)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	เป็นไปได้แค่ไหนที่ นักหนังสือพิมพ์จะถูกคุกคาม คุมขังหรือลงโทษ (ไม่ว่าจะด้วยวิธีการหรือไม่เป็นการ) โดยผู้กระทำคือตำรวจหรือองค์กรอาชญากรรม

QRQ218	QRQ (CC,CJ)	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน : ในทางปฏิบัติ รัฐบาลไม่ได้ชัดเจนไม่ทำให้ประชาชนเข้าถึงเนื้อหาใด ๆ ที่เผยแพร่ทางออนไลน์
QRQ219	QRQ (CC,CJ,LB)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	มีความเป็นไปได้แค่ไหนที่หนังสือพิมพ์ในประเทศของท่านจะปฏิเสธที่จะเปิดโปงการคอร์รัปชันที่มีหลักฐานน่าเชื่อถือ เพราะถูกข่มขู่ว่าจะใช้ความรุนแรงหรือการตอบโต้โดยดำเนินการทางกฎหมาย
GPP58	GPP	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ในประเทศไทย สื่อ (โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์) สามารถเปิดโปงกรณีการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตอบโต้เอาคืน
GPP59	GPP	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ในประเทศไทย สื่อ (โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์) สามารถแสดงความเห็นต่อต้านเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล นโยบายหรือการปฏิบัติของรัฐบาลได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตอบโต้เอาคืน

4.4.3 การเคารพเสรีภาพขององค์กรภาคประชาชนและการเมือง (องค์กรพัฒนาเอกชนและพรรคการเมือง)

QRQ220	QRQ (CC,CJ)	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน: ในทางปฏิบัติ องค์กรภาคประชาสังคมในประเทศของท่านสามารถแสดงความเห็นต่อต้านนโยบายและการปฏิบัติของรัฐบาลได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตอบโต้เอาคืน
GPP60	GPP	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ในประเทศไทย องค์กรภาคประชาสังคมสามารถแสดงความเห็นต่อต้านนโยบายและการปฏิบัติของรัฐบาลได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตอบโต้เอาคืน
QRQ221	QRQ (CC,CJ,LB)	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน :ในทางปฏิบัติ พรรคการเมืองฝ่ายค้านสามารถแสดงความเห็นต่อต้านนโยบายรัฐบาลได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตอบโต้เอาคืน
QRQ222	QRQ (CC,CJ,LB)	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน : ในทางปฏิบัติ กลุ่มที่เห็นต่างภายในพรรคการเมืองเสียงข้างมากสามารถแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องกลัวว่าจะเผชิญกับผลกระทบที่เป็นลบอย่างมาก
GPP61	GPP	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ในประเทศไทย พรรคการเมืองสามารถแสดงความเห็นต่อต้านนโยบายและการปฏิบัติของรัฐบาลได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตอบโต้เอาคืน

4.5 การประกันเสรีภาพในความเชื่อและศาสนา			
QRQ223	QRQ (CC,CJ)	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน : ในทางปฏิบัติ ผู้ที่ไม่นับถือศาสนาไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายศาสนา
QRQ224	QRQ (CC,CJ)	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน : ในทางปฏิบัติ กลุ่มผู้นับถือศาสนาที่ไม่ใช่ศาสนาหลักในประเทศ สามารถถือวันศักดิ์สิทธิ์และประกอบกิจกรรมทางศาสนาของตนได้อย่างอิสระและเปิดเผย
GPP62	GPP	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ในประเทศไทย กลุ่มผู้นับถือศาสนาที่ไม่ใช่ศาสนาหลักในประเทศสามารถถือวันศักดิ์สิทธิ์และประกอบกิจกรรมทางศาสนาของตนได้อย่างอิสระและเปิดเผย
4.6 การประกันเสรีภาพจากการถูกแทรกแซงความเป็นส่วนตัวโดยพลการ			
QRQ225	QRQ (CJ)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	มีความเป็นไปได้แค่ไหนที่เจ้าหน้าที่รัฐจะดักฟังการสื่อสารส่วนตัวทางโทรศัพท์หรืออิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนทั่วไปโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากศาล
QRQ226	QRQ (CJ)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	มีความเป็นไปได้แค่ไหนที่เจ้าหน้าที่รัฐจะดักฟังการสื่อสารส่วนตัวทางโทรศัพท์หรืออิเล็กทรอนิกส์ของคู่แข่งทางการเมืองโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากศาล
QRQ227	QRQ (CJ)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	มีความเป็นไปได้แค่ไหนที่ผู้เห็นต่างทางการเมืองจะถูกนำตัวจากที่อยู่อาศัยไปยังสถานที่ควบคุมโดยไม่มีหมายจับ
QRQ228	QRQ (CJ)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	มีความเป็นไปได้แค่ไหนที่ตำรวจจะเข้าค้นบ้านพักอาศัยของผู้เห็นต่างทางการเมืองโดยไม่มีหมายค้น
4.7 การประกันเสรีภาพในการชุมนุมและการรวมกลุ่มสมาคม			
QRQ229	QRQ (CC,CJ)	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน : ในทางปฏิบัติ องค์กรภาคประชาสังคมในประเทศของท่านสามารถแสดงความเห็นต่ออำนาจนโยบายและการปฏิบัติของรัฐบาลได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตอบโต้เอาคืน
QRQ230	QRQ (CC,CJ)	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน : ในทางปฏิบัติ ประชาชนในประเทศของท่าน มีอิสระสามารถเข้าร่วมกับผู้อื่นเพื่อเรียกร้องให้เกิดความสนใจต่อประเด็นปัญหาหรือให้ร่วมลงนามในคำร้องเรียน
QRQ231	QRQ (CC,CJ)	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน : ในทางปฏิบัติ ประชาชนมีอิสระที่จะเข้าร่วมองค์กรทางการเมืองตามต้องการ

QRQ232	QRQ (CC,CJ)	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน : ในทางปฏิบัติ ประชาชนในประเทศของท่านสามารถจัดการประท้วงที่ไม่ใช้ความรุนแรงในที่สาธารณะได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตอบโต้
GPP63	GPP	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ในประเทศไทย ประชาชนมีอิสระที่จะเข้าร่วมในการประชุมชน
GPP64	GPP	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ในประเทศไทย ประชาชนมีอิสระสามารถเข้าร่วมกับผู้อื่นเพื่อเรียกร้องให้เกิดความสนใจต่อประเด็นปัญหาหรือให้ร่วมลงนามในคำร้องเรียน
GPP65	GPP	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ในประเทศไทย ประชาชนมีอิสระที่จะเข้าร่วมองค์กรทางการเมือง (ที่ได้รับอนุญาต) ตามต้องการ

4.8 การประกันสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐาน

4.8.1 ค่าตอบแทนที่เท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ

QRQ233	QRQ (LB)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	จินตนาการว่ามีคนที่มีคุณสมบัติดีเหมาะสมกับตำแหน่งระดับต้นของหน่วยงานราชการสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งนั้น ในความคิดเห็นของคุณ มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่ผู้สมัครจะเสียเปรียบในขั้นตอนการคัดเลือก หากเขาคือ : คนยากไร้
QRQ234	QRQ (LB)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	จินตนาการว่ามีคนที่มีคุณสมบัติดีเหมาะสมกับตำแหน่งระดับต้นของหน่วยงานราชการสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งนั้น ในความคิดเห็นของคุณ มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่ผู้สมัครจะเสียเปรียบในขั้นตอนการคัดเลือก หากเขาคือ : ผู้หญิง
QRQ235	QRQ (LB)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	จินตนาการว่ามีคนที่มีคุณสมบัติดีเหมาะสมกับตำแหน่งระดับต้นของหน่วยงานราชการสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งนั้น ในความคิดเห็นของคุณ มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่ผู้สมัครจะเสียเปรียบในขั้นตอนการคัดเลือก หากเขาคือ : กลุ่มชาติพันธุ์
QRQ236	QRQ (LB)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	จินตนาการว่ามีคนที่มีคุณสมบัติดีเหมาะสมกับตำแหน่งระดับต้นของหน่วยงานราชการสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งนั้น ในความคิดเห็นของคุณ มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่ผู้สมัครจะเสียเปรียบในขั้นตอนการคัดเลือก หากเขาคือ : กลุ่มผู้นับถือศาสนาที่ไม่ใช่ศาสนาหลักในประเทศ

QRQ237	QRQ (LB)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	จินตนาการว่ามีคนที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับตำแหน่งระดับต้นของหน่วยงานราชการสมัครเข้ารับ การคัดเลือกในตำแหน่งนั้น ในความคิดเห็นของคุณ มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่ผู้สมัครจะเสียเปรียบ ในขั้นตอนการคัดเลือก หากเขาคือ : ชาวต่างชาติ (คนต่างด้าวเข้าเมือง)
QRQ238	QRQ (LB)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	จินตนาการว่ามีคนที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับ ตำแหน่งระดับต้นของหน่วยงานราชการสมัครเข้ารับ การคัดเลือกในตำแหน่งนั้น ในความคิดเห็นของคุณ มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่ผู้สมัครจะเสียเปรียบ ในขั้นตอนการคัดเลือก หากเขาคือ : ผู้มีความ หลากหลายทางเพศ
GPP66	GPP (2016)	ใช่ (0), ไม่ใช่ (1)	เมื่อนึกถึงช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ในประเทศไทย คุณ รู้สึกถูกเลือกปฏิบัติ เมื่อมองหางานหรือเมื่อคุณอยู่ในที่ ทำงานหรือไม่

4.8.2 เสรีภาพในการจัดตั้งสหภาพแรงงานและการเจรจาต่อรองร่วมกัน

QRQ239	QRQ (LB)	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน : ในทางปฏิบัติ แรงงานในภาคการผลิตสามารถรวมตัวกันเป็นสหภาพแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
QRQ240	QRQ (LB)	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน : ในทางปฏิบัติ แรงงานในภาคการผลิตสามารถต่อรอง สิทธิกับนายจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
QRQ241	QRQ (LB)	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน : ในทางปฏิบัติ แรงงานในภาคการผลิตสามารถหยุดงานโดยไม่ต้องกลัวการตอบโต้
QRQ242	QRQ (LB)	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน : ในทางปฏิบัติ แรงงานในภาคเกษตรกรรมสามารถ รวมตัวกันเป็นสหภาพแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
QRQ243	QRQ (LB)	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน : ในทางปฏิบัติ แรงงานในภาคเกษตรกรรมสามารถ ต่อรองสิทธิกับนายจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
GPP67	GPP	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ในทางปฏิบัติ แรงงานในประเทศไทยมีอิสระสามารถ รวมตัวกันเป็นสหภาพแรงงานและต่อรองสิทธิกับ นายจ้างได้

4.8.3 การห้ามใช้แรงงานเด็กและเกณฑ์แรงงานบังคับ

QRQ244	QRQ (LB)	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน : ในทางปฏิบัติ การห้ามใช้แรงงานเด็กสามารถกระทำได้
--------	----------	--	---

		ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	อย่างมีประสิทธิภาพ
QRQ245	QRQ (LB)	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน: ในทางปฏิบัติ การห้ามเกณฑ์แรงงานหรือแรงงานภาค บังคับสามารถกระทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Factor 5 : ความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง			
5. การควบคุมอาชญากรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ			
5.1.1 การรับรู้ถึงความปลอดภัย			
TPS4	TPS	TPS	ท่านรู้สึกปลอดภัยเมื่อเดินคนเดียวในชุมชนของท่านใน เวลากลางคืนหรือไม่ (เปอร์เซ็นต์ของผู้ที่ตอบว่า ปลอดภัย)
GPP68	GPP	ปลอดภัยมาก (1), ปลอดภัย (.667), ไม่ค่อยปลอดภัย (.333), ไม่ปลอดภัยเลย (0)	ท่านรู้สึกปลอดภัยแค่ไหนเมื่อเดินในละแวกบ้านในเวลา กลางคืน
5.1.2 การฆ่าคน			
TPS5	TPS	TPS	สถิติการฆ่าของ UNODC อัตราต่อ 100,000ประชากร
5.1.3 การลักพาตัว			
TPS6	TPS	TPS	ตัวแปรหมวดหมู่ของกรณีลักพาตัวในประเทศ
5.1.4 การบุกรุกและการลักทรัพย์			
GPP69	GPP (2017)	ใช่ (0), ไม่ใช่ (1)	ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีผู้บุกรุกที่อยู่อาศัยของท่าน โดย ไม่ได้รับอนุญาต เพื่อลักทรัพย์ / พยายามลักทรัพย์ บางอย่างหรือไม่
TPS7	TPS	TPS	ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ท่านหรือสมาชิกในครัวเรือน เคยถูกขโมยเงินหรือทรัพย์สินหรือไม่ (เปอร์เซ็นต์ของ ผู้ที่ตอบว่าเคย)
TPS8	TPS	TPS	ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ท่านเคยถูกทำร้ายหรือจี้ชิง ทรัพย์หรือไม่
5.1.5 การชิงทรัพย์โดยใช้อาวุธ			
GPP70	GPP (2017)	ใช่ (0), ไม่ใช่ (1)	ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ท่านได้ตกเป็นผู้เสียหายจากการชิง ทรัพย์โดยใช้อาวุธหรือไม่ (อาวุธ เช่น มีดหรือปืน)

5.2 การจำกัดความขัดแย้งพลเมือง			
5.2.1 การขัดกันทางอาวุธ			
TPS9	TPS	TPS	จำนวนผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์การต่อสู้ [ที่มา: Uppsala Conflict Data Program, ข้อมูลผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์การต่อสู้]
TPS10	TPS	TPS	จำนวนผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์ความรุนแรงฝ่ายเดียว [ที่มา: Uppsala Conflict Data Program, ข้อมูลผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์ความรุนแรงฝ่ายเดียว]
5.2.2 การก่อการร้าย			
TPS11	TPS	จำนวนผู้เสียชีวิต	เหตุการณ์วางระเบิดก่อการร้ายที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก (จำนวนผู้เสียชีวิต) [ที่มา: Center for Systemic Peace]
TPS12	TPS	จำนวนผู้เสียชีวิต	เหตุการณ์วางระเบิดก่อการร้ายที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก (จำนวนผู้เสียชีวิต) ค่าเฉลี่ยรวมปี [ที่มา: Center for Systemic Peace]
TPS13	TPS	จำนวนเหตุการณ์	เหตุการณ์วางระเบิดก่อการร้ายที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก (จำนวนครั้ง) [ที่มา: Center for Systemic Peace]
TPS14	TPS	จำนวนเหตุการณ์	เหตุการณ์วางระเบิดก่อการร้ายที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก (จำนวนครั้ง) ค่าเฉลี่ยรวมปี [ที่มา: Center for Systemic Peace]
5.3 ประชาชนไม่ใช้ความรุนแรงเพื่อแก้ไขปัญหาความคับแค้นส่วนตัว			
QRQ246	QRQ (CJ)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	สมมติว่ามีคนในละแวกบ้านเดียวกัน เกิดขัดแย้งกัน เรื่องหนึ่งที่ค้างชำระ มีความเป็นไปได้แค่ไหนที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่าย จะใช้ความรุนแรงแก้ปัญหา (เช่น ช่มชู้อีกฝ่าย หรือทวงหนี้)
GPP71	GPP	เลือกคำตอบเดียว	สมมติว่าคนร้ายถูกเพื่อนบ้านของท่านจับตัวได้หลังจากก่ออาชญากรรมร้ายแรง ข้อใดต่อไปนี้มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นได้มากที่สุด ก. คนร้ายถูกเพื่อนบ้านรุมทุบตี ข. คนร้ายถูกส่งตัวให้เจ้าหน้าที่อย่างปลอดภัย
GPP72	GPP (2016)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	สมมติว่าค่าชดเชยที่รัฐบาลเสนอให้สำหรับการรื้อถอนบ้านในพื้นที่ เป็นอัตราที่ไม่ยุติธรรมและไม่เพียงพออย่างชัดเจน เป็นไปได้แค่ไหนที่กลุ่มเจ้าของบ้านจะก่อจลาจล ปิดถนน และใช้กำลังแก้ปัญหา

Factor 6 : การบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย

6.1 การบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

6.1.1 แร้งงาน

QRQ247	QRQ (LB)	เลือกคำตอบเดียว	<p>สมมติว่าผู้จัดการโรงพยาบาลของรัฐขนาดใหญ่ในเมืองของท่านเรียกรับเงินโดยผิดกฎหมายจากผู้ปฏิบัติงานของโรงพยาบาลเพื่อแลกกับการเลื่อนตำแหน่งให้ และผู้ปฏิบัติงานคนนั้นได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานผู้มีอำนาจ โดยแนบหลักฐานที่เพียงพอจะพิสูจน์ความผิดได้</p> <p>ข้อใดต่อไปนี้มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นได้มากที่สุด</p> <ul style="list-style-type: none"> ก. ผู้มีอำนาจเพิกเฉยต่อข้อกล่าวหาดังกล่าว ข. เริ่มมีการไต่สวน แต่ยุติไปโดยไม่มีข้อสรุป ค. ผู้จัดการรายนั้นถูกไต่สวนและดำเนินการลงโทษ
QRQ248	QRQ (LB)	เลือกคำตอบเดียว	<p>สมมติว่าบริษัทไล่พนักงานคนหนึ่งออกเพราะกำลังชักชวนให้มีการจัดตั้งสหภาพแรงงานขึ้นในโรงงาน พนักงานคนนั้นจึงยื่นเรื่องร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้อง ข้อใดต่อไปนี้มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นได้มากที่สุด</p> <ul style="list-style-type: none"> ก. เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเพิกเฉยต่อข้อร้องเรียนดังกล่าว ข. เริ่มมีการสอบสวนข้อเท็จจริง แต่ยุติไปโดยไม่มีข้อสรุป ค. เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจสั่งให้บริษัทจ่ายค่าชดเชยหรือรับพนักงานคนนั้นกลับเข้าทำงาน ง. บริษัทติดสินบนหรือใช้อิทธิพลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเพิกเฉยต่อการปฏิบัติต่อลูกจ้างที่ไม่เป็นธรรม
QRQ249	QRQ (LB)	เลือกคำตอบเดียว	<p>โปรดเลือกข้อความที่ใกล้เคียงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเกี่ยวกับบอชชีวนามัยและความปลอดภัยในภาคการผลิตในประเทศของท่าน</p> <ul style="list-style-type: none"> ก. บริษัทผู้ผลิตส่วนใหญ่จัดสถานที่ทำงานให้ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ การเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บจากการทำงานมีน้อยมาก ข. บริษัทผู้ผลิตปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยและสุขภาพขั้นพื้นฐาน แต่แรงงานจำนวนมากยังต้องทำงานกับเครื่องจักรที่อันตรายและ

			<p>สารเคมีที่อันตราย แม้ว่าการเสียชีวิตจะพบได้ไม่บ่อยนัก แต่การบาดเจ็บจากการทำงานเกิดขึ้นบ่อย</p> <p>ค. แรงงานในสายการผลิตส่วนใหญ่ทำงานในสภาพที่ไม่ปลอดภัยและไม่ดีต่อสุขภาพ การเสียชีวิตและบาดเจ็บในที่ทำงานเกิดขึ้นบ่อย</p>
QRQ250	QRQ (LB)	<p>ได้ผลมาก (1), ได้ผลบ้าง (.5), ไม่ได้ผลเลย (0)</p>	<p>โปรดเลือกข้อความที่ใกล้เคียงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเกี่ยวกับการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ด้านแรงงานเมื่อเกิดการละเมิดสิทธิของแรงงานในลักษณะต่อไปนี้: การละเมิดสิทธิในเรื่องความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน</p>
QRQ251	QRQ (LB)	<p>ได้ผลมาก (1), ได้ผลบ้าง (.5), ไม่ได้ผลเลย (0)</p>	<p>โปรดเลือกข้อความที่ใกล้เคียงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเกี่ยวกับการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ด้านแรงงานเมื่อเกิดการละเมิดสิทธิของแรงงานในลักษณะต่อไปนี้: การละเมิดสิทธิในรูปของการใช้แรงงานเด็ก</p>
QRQ252	QRQ (LB)	<p>ได้ผลมาก (1), ได้ผลบ้าง (.5), ไม่ได้ผลเลย (0)</p>	<p>โปรดเลือกข้อความที่ใกล้เคียงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเกี่ยวกับการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ด้านแรงงานเมื่อเกิดการละเมิดสิทธิของแรงงานในลักษณะต่อไปนี้: การละเมิดสิทธิในรูปของการใช้แรงงานบังคับ</p>
QRQ253	QRQ (LB)	<p>ได้ผลมาก (1), ได้ผลบ้าง (.5), ไม่ได้ผลเลย (0)</p>	<p>โปรดเลือกข้อความที่ใกล้เคียงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเกี่ยวกับการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ด้านแรงงานเมื่อเกิดการละเมิดสิทธิของแรงงานในลักษณะต่อไปนี้: การละเมิดสิทธิของแรงงานในการเจรจาต่อรองร่วมกัน</p>
QRQ254	QRQ (LB)	<p>ได้ผลมาก (1), ได้ผลบ้าง (.5), ไม่ได้ผลเลย (0)</p>	<p>โปรดเลือกข้อความที่ใกล้เคียงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเกี่ยวกับการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ด้านแรงงานเมื่อเกิดการละเมิดสิทธิของแรงงานในลักษณะต่อไปนี้: การละเมิดเสรีภาพของแรงงานในการรวมกลุ่มสมาคม</p>
QRQ255	QRQ (LB)	<p>เป็นไปได้มาก (1), เป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (0)</p>	<p>เป็นไปได้แค่ไหนที่ บริษัทผู้ผลิตขนาดกลางจะถูกเจ้าหน้าที่ด้านแรงงานเข้าตรวจสอบเมื่อมีพนักงานยื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของแรงงานในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน</p>
QRQ256	QRQ (LB)	<p>เป็นไปได้มาก (1), เป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (0)</p>	<p>เป็นไปได้แค่ไหนที่ บริษัทผู้ผลิตขนาดกลางจะถูกเจ้าหน้าที่ด้านแรงงานเข้าตรวจสอบอยู่เป็นประจำ</p>

QRQ257	QRQ (LB)	เป็นไปได้มาก (1), เป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (0)	เป็นไปได้แค่ไหนที่ เจ้าหน้าที่ด้านแรงงานจะกำหนด มาตรการลงโทษหากตรวจพบการละเมิดสิทธิของ แรงงานในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน
GPP73	GPP (2016)	เลือกคำตอบเดียว	<p>สมมติว่าบริษัทไล่พนักงานคนหนึ่งออกเพราะกำลัง ชักชวนให้มีการจัดตั้งสหภาพแรงงานขึ้นในโรงงาน พนักงานคนนั้นจึงยื่นเรื่องร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่หรือ หน่วยงานผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้อง ข้อใดต่อไปนี้ มี แนวโน้มจะเกิดขึ้นได้มากที่สุด</p> <p>ก. เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเพิกเฉยต่อข้อร้องเรียน ดังกล่าว</p> <p>ข. เริ่มมีการสอบสวนข้อเท็จจริง แต่ยุติไปโดยไม่มี ข้อสรุป</p> <p>ค. เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจสั่งให้บริษัทจ่ายค่าชดเชย หรือรับพนักงานคนนั้นกลับเข้าทำงาน</p> <p>ง. บริษัทติดสินบนหรือใช้อิทธิพลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ ผู้มีอำนาจเพิกเฉยต่อการปฏิบัติต่อลูกจ้างที่ไม่เป็นธรรม</p>
6.1.2 สิ่งแวดล้อม			
QRQ258	QRQ (CC)	เลือกคำตอบเดียว	<p>สมมติว่าหน่วยงานด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมใน ประเทศของท่าน มีคำสั่งแจ้งให้โรงงานอุตสาหกรรม แห่งหนึ่งทราบว่าได้ปล่อยของเสียลงในแม่น้ำเกินกว่า มาตรฐานการควบคุมมลพิษที่กฎหมายกำหนด ข้อใด ต่อไปนี้มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นได้มากที่สุด</p> <p>ก. บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย (ทั้งโดยสมัครใจ หรือโดยมาตรการบังคับ เช่น คำสั่งศาล ค่าปรับ และ มาตรการอื่น ๆ)</p> <p>ข. บริษัทติดสินบนหรือใช้อิทธิพลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ ผู้มีอำนาจเพิกเฉยต่อการฝ่าฝืนกฎหมาย</p> <p>ค. ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งสิ้น</p>
QRQ259	QRQ (CC)	เป็นไปได้มาก (1), เป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (0)	เป็นไปได้แค่ไหนที่ บริษัทผู้ผลิตขนาดกลางจะถูก เจ้าหน้าที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเข้าตรวจสอบเมื่อมีผู้อยู่ ในอาศัยในบริเวณใกล้เคียงร้องเรียนกล่าวโทษเกี่ยวกับ มลพิษ
QRQ260	QRQ (CC)	เป็นไปได้มาก (1), เป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (0)	เป็นไปได้แค่ไหนที่ บริษัทผู้ผลิตขนาดกลางจะถูก เจ้าหน้าที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเข้าตรวจสอบอยู่เป็น ประจำ

QRQ261	QRQ (CC)	เป็นไปได้มาก (1), เป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (0)	เป็นไปได้แค่ไหนที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจะกำหนดมาตรการลงโทษหากตรวจพบการกระทำอันเป็นการละเมิดหรือฝ่าฝืนกฎหมาย
GPP74	GPP	เลือกคำตอบเดียว	<p>สมมติว่าหน่วยงานด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในประเทศของท่าน มีคำสั่งแจ้งให้โรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งทราบว่าได้ปล่อยของเสียลงในแม่น้ำเกินกว่ามาตรฐานการควบคุมมลพิษที่กฎหมายกำหนด ข้อใดต่อไปนี้มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นได้มากที่สุด</p> <p>ก. บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย (ทั้งโดยสมัครใจหรือโดยมาตรการบังคับ เช่น คำสั่งศาล ค่าปรับ และมาตรการอื่น ๆ)</p> <p>ข. บริษัทตัดสินใจปิดหรือใช้อิทธิพลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเพิกเฉยต่อการฝ่าฝืนกฎหมาย</p> <p>ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งสิ้น</p>
6.1.3 สาธารณสุข			
QRQ262	QRQ (PH)	เลือกคำตอบเดียว	<p>สมมติว่าหน่วยงานด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในประเทศของท่าน มีคำสั่งแจ้งให้โรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งทราบว่าได้ปล่อยของเสียลงในแม่น้ำเกินกว่ามาตรฐานการควบคุมมลพิษที่กฎหมายกำหนด ข้อใดต่อไปนี้มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นได้มากที่สุด</p> <p>ก. บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย (ทั้งโดยสมัครใจหรือโดยมาตรการบังคับ เช่น คำสั่งศาล ค่าปรับ และมาตรการอื่น ๆ)</p> <p>ข. บริษัทตัดสินใจปิดหรือใช้อิทธิพลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเพิกเฉยต่อการฝ่าฝืนกฎหมาย</p> <p>ค. ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งสิ้น</p>
QRQ263	QRQ (PH)	พบเห็นเกือบสม่ำเสมอ (1), พบเห็นเป็นส่วนใหญ่ (.667), พบเห็นบ้างเป็นบางครั้ง (.333), แทบไม่เคยพบเห็นเลย (0)	บ่อยครั้งแค่ไหนที่ในทางปฏิบัติโรงพยาบาลของรัฐขนาดใหญ่จะปฏิบัติตามกฎหมายด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
QRQ264	QRQ (PH)	พบเห็นเกือบสม่ำเสมอ (1), พบเห็นเป็นส่วนใหญ่ (.667), พบเห็นบ้างเป็นบางครั้ง (.333), แทบไม่เคยพบเห็นเลย (0)	บ่อยครั้งแค่ไหนที่ในทางปฏิบัติสถานพยาบาลของรัฐประเภทคลินิกจะปฏิบัติตามกฎหมายด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
QRQ265	QRQ (PH)	พบเห็นเกือบสม่ำเสมอ (1), พบเห็นเป็นส่วนใหญ่ (.667), พบเห็นบ้างเป็นบางครั้ง (.333),	บ่อยครั้งแค่ไหนที่ในทางปฏิบัติงบประมาณรัฐที่จัดสรรไว้สำหรับจัดซื้ออาหารเสริมที่จำเป็นจะไปถึงมือเด็กที่

		แทบไม่เคยพบเห็นเลย (0)	ยากไร้ได้จริง
QRQ266	QRQ (PH)	เป็นไปได้มาก (1), เป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (0)	เป็นไปได้แค่ไหนที่โรงพยาบาลของรัฐขนาดใหญ่ในประเทศของท่านจะถูกเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าตรวจสอบเป็นประจำทุกปี
QRQ267	QRQ (PH)	เป็นไปได้มาก (1), เป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (0)	เป็นไปได้แค่ไหนที่สถานพยาบาลของรัฐประเภทคลินิกในประเทศของท่านจะถูกเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าตรวจสอบเป็นประจำทุกปี
QRQ268	QRQ (PH)	เป็นไปได้มาก (1), เป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (0)	เป็นไปได้แค่ไหนที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะกำหนดมาตรการลงโทษโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของรัฐประเภทคลินิกหากตรวจพบการฝ่าฝืนกฎหมาย

6.1.4 กฎหมายด้านการประกอบธุรกิจและการคุ้มครองผู้บริโภค

GPP75	GPP	เป็นไปได้มาก (1), เป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (0)	ลองคิดถึงเจ้าของธุรกิจที่ทำธุรกิจขนาดเล็ก (เช่น ขายอาหารในสถานประกอบการขนาดเล็ก) ท่านคิดว่ามีแนวโน้มแค่ไหนที่ผู้ประกอบการเหล่านี้จะต้องเสียค่าปรับหากว่า : ทำธุรกิจให้บริการโดยไม่มีใบอนุญาตหรือเอกสารที่จำเป็น
GPP76	GPP	เป็นไปได้มาก (1), เป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (0)	ลองคิดถึงเจ้าของธุรกิจที่ทำธุรกิจขนาดเล็ก (เช่น ขายอาหารในสถานประกอบการขนาดเล็ก) ท่านคิดว่ามีแนวโน้มแค่ไหนที่ผู้ประกอบการเหล่านี้จะต้องเสียค่าปรับหากว่า : ไม่ไปจดทะเบียนเพื่อการชำระภาษีตามหน้าที่

6.2 การใช้กฎหมายและการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายปราศจากอิทธิพลอันมิชอบ

6.2.1 การบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย

QRQ269	QRQ (CC,PH)	เลือกคำตอบเดียว	CC: สมมุติว่าหน่วยงานด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในประเทศของท่าน มีคำสั่งแจ้งให้โรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งทราบว่าได้ปล่อยของเสียลงในแม่น้ำเกินกว่ามาตรฐานการควบคุมมลพิษที่กฎหมายกำหนด ข้อใดต่อไปนี้มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นได้มากที่สุด ก. บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย (ทั้งโดยสมัครใจหรือโดยมาตรการบังคับ เช่น คำสั่งศาล คำปรับ และมาตรการอื่น ๆ)
--------	-------------	-----------------	--

			<p>ข. บริษัทติดสินบนหรือใช้อิทธิพลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเพิกเฉยต่อการฝ่าฝืนกฎหมาย</p> <p>ค. ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งสิ้น</p>
			<p>PH: สมมติว่าหน่วยงานด้านสาธารณสุขในประเทศของท่านแจ้งให้ผู้ผลิตอาหารทราบเกี่ยวกับการระบาดของเชื้อซัลโมเนลลาที่เชื่อมโยงไปถึงห่วงโซ่การผลิตอาหารของผู้ผลิตรายดังกล่าว ข้อใดต่อไปนี้มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นได้มากที่สุด</p> <p>ก. ผู้ผลิตอาหารปฏิบัติตามกฎหมาย (ทั้งโดยสมัครใจหรือโดยมาตรการบังคับ เช่น คำสั่งศาล ค่าปรับ และมาตรการอื่น ๆ)</p> <p>ข. ผู้ผลิตอาหารติดสินบนหรือใช้อิทธิพลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเพิกเฉยต่อการฝ่าฝืนกฎหมาย ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งสิ้น</p>
QRQ270	QRQ (CC, LB)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	เป็นไปได้แค่ไหนที่หน่วยงาน [ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม / ด้านแรงงาน] จะเรียกหรือรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดที่มีควรได้โดยชอบ เพื่อละเว้นการดำเนินการเมื่อมีการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย [ด้านความปลอดภัย/ ด้านการคุ้มครองแรงงาน]
GPP77	GPP	เลือกคำตอบเดียว	<p>สมมติว่าหน่วยงานด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย มีคำสั่งแจ้งให้โรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งทราบว่าได้ปล่อยของเสียลงในแม่น้ำเกินกว่ามาตรฐานการควบคุมมลพิษที่กฎหมายกำหนด ข้อใดต่อไปนี้มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นได้มากที่สุด</p> <p>ก. บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย (ทั้งโดยสมัครใจหรือโดยมาตรการบังคับ เช่น คำสั่งศาล ค่าปรับ และมาตรการอื่น ๆ)</p> <p>ข. บริษัทติดสินบนหรือใช้อิทธิพลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเพิกเฉยต่อการฝ่าฝืนกฎหมาย</p> <p>ค. ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งสิ้น</p>
6.2.2 บริการสาธารณะ			
6.2.2.1 การขอและออกใบอนุญาต และการดำเนินการของฝ่ายบริหาร			
QRQ271	QRQ (CC)	พบเห็นเกือบสม่ำเสมอ (0), พบเห็นเป็นส่วนใหญ่ (.333),	บ่อยครั้งแค่ไหนที่ประชาชน (หรือบริษัทเอกชน)

		พบเห็นบ้างเป็นบางครั้ง (.667), แทบไม่เคยพบเห็นเลย (1)	ต้องจ่ายสินบน จ่ายเงินนอกระบบ หรือให้สิ่งจูงใจอื่น ๆ เพื่อขอตระเวนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์
QRQ272	QRQ (CC)	พบเห็นเกือบสม่ำเสมอ (0), พบเห็นเป็นส่วนใหญ่ (.333), พบเห็นบ้างเป็นบางครั้ง (.667), แทบไม่เคยพบเห็นเลย (1)	บ่อยครั้งแค่ไหนที่ประชาชน (หรือบริษัทเอกชน) ต้องจ่ายสินบน จ่ายเงินนอกระบบ หรือให้สิ่งจูงใจอื่น ๆ เพื่อจดทะเบียนธุรกิจใหม่
QRQ273	QRQ (CC)	พบเห็นเกือบสม่ำเสมอ (0), พบเห็นเป็นส่วนใหญ่ (.333), พบเห็นบ้างเป็นบางครั้ง (.667), แทบไม่เคยพบเห็นเลย (1)	บ่อยครั้งแค่ไหนที่ประชาชน (หรือบริษัทเอกชน) ต้องจ่ายสินบน จ่ายเงินนอกระบบ หรือให้สิ่งจูงใจอื่น ๆ เพื่อเร่งการดำเนินการออกใบอนุญาตก่อสร้าง
QRQ274	QRQ (CC)	พบเห็นเกือบสม่ำเสมอ (0), พบเห็นเป็นส่วนใหญ่ (.333), พบเห็นบ้างเป็นบางครั้ง (.667), แทบไม่เคยพบเห็นเลย (1)	บ่อยครั้งแค่ไหนที่ประชาชน (หรือบริษัทเอกชน) ต้องจ่ายสินบน จ่ายเงินนอกระบบ หรือให้สิ่งจูงใจอื่น ๆ เพื่อนำสินค้าผ่านพิธีการศุลกากร
QRQ275	QRQ (CC, LB)	พบเห็นเกือบสม่ำเสมอ (0), พบเห็นเป็นส่วนใหญ่ (.333), พบเห็นบ้างเป็นบางครั้ง (.667), แทบไม่เคยพบเห็นเลย (1)	บ่อยครั้งแค่ไหนที่ประชาชน (หรือบริษัทเอกชน) ต้องจ่ายสินบน จ่ายเงินนอกระบบ หรือให้สิ่งจูงใจอื่น ๆ เพื่อขอใบอนุญาตขับขี่
QRQ276	QRQ (LB)	พบเห็นเกือบสม่ำเสมอ (0), พบเห็นเป็นส่วนใหญ่ (.333), พบเห็นบ้างเป็นบางครั้ง (.667), แทบไม่เคยพบเห็นเลย (1)	บ่อยครั้งแค่ไหนที่ประชาชน (หรือบริษัทเอกชน) ต้องจ่ายสินบน จ่ายเงินนอกระบบ หรือให้สินน้ำใจอื่น ๆ เพื่อเร่งการดำเนินการออกใบอนุญาตอาชีพอนามัยและ ความปลอดภัย
QRQ277	QRQ (LB)	พบเห็นเกือบสม่ำเสมอ (0), พบเห็นเป็นส่วนใหญ่ (.333), พบเห็นบ้างเป็นบางครั้ง (.667), แทบไม่เคยพบเห็นเลย (1)	บ่อยครั้งแค่ไหนที่ประชาชน (หรือบริษัทเอกชน) ต้องจ่ายสินบน จ่ายเงินนอกระบบ หรือให้สินน้ำใจอื่น เพื่อให้มีการส่งคำคู่ความไปยังคู่ความในคดีแรงงาน
QRQ278	QRQ (PH)	พบเห็นเกือบสม่ำเสมอ (0), พบเห็นเป็นส่วนใหญ่ (.333), พบเห็นบ้างเป็นบางครั้ง (.667), แทบไม่เคยพบเห็นเลย (1)	บ่อยครั้งแค่ไหนที่ประชาชน ต้องจ่ายสินบน จ่ายเงิน นอกระบบ หรือให้สินน้ำใจอื่น เพื่อขอทำบัตร ประจำตัวสำหรับเข้ารับการรักษาขั้นพื้นฐานใน โรงพยาบาลของรัฐ
GPP78	GPP (2017)	ใช่ (0), ไม่ใช่ (1)	คนในละแวกบ้านของท่านต้องจ่ายสินบนหรือสิ่งจูงใจ อื่น ๆ ในขั้นตอนหรือการดำเนินการต่อไปนี้หรือไม่ จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือบ้าน
GPP79	GPP (2017)	ใช่ (0), ไม่ใช่ (1)	คนในละแวกบ้านของท่านต้องจ่ายสินบนหรือสิ่งจูงใจ อื่น ๆ ในขั้นตอนหรือการดำเนินการต่อไปนี้หรือไม่ ขอใบอนุญาตขับขี่

GPP80	GPP	ใช่ (0), ไม่ใช่ (1)	ในช่วงสามปีที่ผ่านมา ท่านได้ขอใบอนุญาตจากรัฐหรือดำเนินการด้านเอกสารประเภทใด (เช่น ใบอนุญาตใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ฯลฯ) กับหน่วยงานของรัฐในท้องถิ่นหรือไม่ ท่านได้จ่ายสินบนเพื่อรับบริการหรือเร่งรัดกระบวนการหรือไม่?
-------	-----	---------------------	--

6.2.2.2 สวัสดิการและสาธารณสุข

QRQ279	QRQ (LB)	พบเห็นเกือบสม่ำเสมอ (0), พบเห็นเป็นส่วนใหญ่ (.333), พบเห็นบ้างเป็นบางครั้ง (.667), แทบไม่เคยพบเห็นเลย (1)	บ่อยครั้งแค่ไหนที่ประชาชน (หรือบริษัทเอกชน) ต้องจ่ายสินบน จ่ายเงินนอกระบบ หรือให้สินน้ำใจอื่นเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ภายหลังเกษียณอายุจากรัฐบาล
QRQ280	QRQ (PH)	พบเห็นเกือบสม่ำเสมอ (0), พบเห็นเป็นส่วนใหญ่ (.333), พบเห็นบ้างเป็นบางครั้ง (.667), แทบไม่เคยพบเห็นเลย (1)	บ่อยครั้งแค่ไหนที่ประชาชน ต้องจ่ายสินบน จ่ายเงินนอกระบบ หรือให้สินน้ำใจอื่น เพื่อขอรับการฉีดวัคซีนในโรงพยาบาลของรัฐ
QRQ281	QRQ (PH)	พบเห็นเกือบสม่ำเสมอ (0), พบเห็นเป็นส่วนใหญ่ (.333), พบเห็นบ้างเป็นบางครั้ง (.667), แทบไม่เคยพบเห็นเลย (1)	บ่อยครั้งแค่ไหนที่ประชาชน ต้องจ่ายสินบน จ่ายเงินนอกระบบ หรือให้สินน้ำใจอื่น เพื่อขอรับยาในการรักษาอาการเจ็บป่วย เช่น วัณโรค
QRQ282	QRQ (PH)	พบเห็นเกือบสม่ำเสมอ (0), พบเห็นเป็นส่วนใหญ่ (.333), พบเห็นบ้างเป็นบางครั้ง (.667), แทบไม่เคยพบเห็นเลย (1)	บ่อยครั้งแค่ไหนที่ประชาชน ต้องจ่ายสินบน จ่ายเงินนอกระบบ หรือให้สินน้ำใจอื่น เพื่อให้ลูกได้เข้ารับบริการในศูนย์ดูแลเด็กของรัฐ
QRQ283	QRQ (PH)	พบเห็นเกือบสม่ำเสมอ (0), พบเห็นเป็นส่วนใหญ่ (.333), พบเห็นบ้างเป็นบางครั้ง (.667), แทบไม่เคยพบเห็นเลย (1)	บ่อยครั้งแค่ไหนที่ประชาชน ต้องจ่ายสินบน จ่ายเงินนอกระบบ หรือให้สินน้ำใจอื่นเพื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐทั้งที่เป็นบริการที่ไม่ควรมีค่าใช้จ่าย
QRQ284	QRQ (PH)	พบเห็นเกือบสม่ำเสมอ (0), พบเห็นเป็นส่วนใหญ่ (.333), พบเห็นบ้างเป็นบางครั้ง (.667), แทบไม่เคยพบเห็นเลย (1)	บ่อยครั้งแค่ไหนที่ประชาชน ต้องจ่ายสินบน จ่ายเงินนอกระบบ หรือให้สินน้ำใจอื่นเพื่อขอรับยาหรืออุปกรณ์คุมกำเนิด (เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์)
QRQ285	QRQ (PH)	พบเห็นเกือบสม่ำเสมอ (0), พบเห็นเป็นส่วนใหญ่ (.333), พบเห็นบ้างเป็นบางครั้ง (.667), แทบไม่เคยพบเห็นเลย (1)	บ่อยครั้งแค่ไหนที่ประชาชน ต้องจ่ายสินบน จ่ายเงินนอกระบบ หรือให้สินน้ำใจอื่น เพื่อให้ได้รับการดูแลในระหว่างการคลอดบุตร
QRQ286	QRQ (PH)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	เป็นไปได้แค่ไหนที่หน่วยงานด้านสาธารณสุขจะเรียกหรือรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดที่สมควรได้โดยชอบ เพื่อละเว้นการดำเนินการเมื่อตรวจพบว่ามี การ

			กระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย
QRQ287	QRQ (PH)	เป็นไปได้อีกมาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	เป็นไปได้อีกมากที่นักศึกษาแพทย์ที่สอบไม่ผ่านตามกำหนดของมหาวิทยาลัยรัฐ จะมีโอกาสจะได้รับปริญญาโดยการจ่ายสินบนหรือสิ่งจูงใจทางการเงินอื่น ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
QRQ288	QRQ (PH)	เป็นไปได้อีกมาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	เป็นไปได้อีกมากที่แพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะแจ้งรายการค่ารักษาพยาบาลทั้งที่ในความเป็นจริงตนไม่ได้ให้บริการทางการแพทย์แต่อย่างใด เพื่อหวังนำเงินค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายโดยบริษัทผู้รับประกันไปเป็นของตนเอง
QRQ289	QRQ (PH)	เป็นไปได้อีกมาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	เป็นไปได้อีกมากที่แพทย์หรือเจ้าหน้าที่ในสถานพยาบาลของรัฐประเภทคลินิกจะรับสินบนจากบริษัทยาเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับยาของบริษัทนั้น
QRQ290	QRQ (PH)	เป็นไปได้อีกมาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	เป็นไปได้อีกมากที่แพทย์หรือเจ้าหน้าที่ในสถานพยาบาลของรัฐประเภทคลินิกในเขตชุมชนที่มีรายได้น้อย จะแอบนำลูกกลอนนำสิ่งต่อไปนี้ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ใช้ในการรักษาอันเป็นกิจการส่วนตัว หรือนำไปขายต่อ: ยารักษาโรค
QRQ291	QRQ (PH)	เป็นไปได้อีกมาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	เป็นไปได้อีกมากที่แพทย์หรือเจ้าหน้าที่ในสถานพยาบาลของรัฐประเภทคลินิกในเขตชุมชนที่มีรายได้น้อย จะแอบนำลูกกลอนนำสิ่งต่อไปนี้ไปใช้เพื่อเป็นการส่วนตัว ใช้ในการรักษาที่เป็นธุรกิจส่วนตัว หรือนำไปขายต่อ: อุปกรณ์ทางการแพทย์
QRQ292	QRQ (PH)	เป็นไปได้อีกมาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	เป็นไปได้อีกมากที่แพทย์หรือเจ้าหน้าที่ในสถานพยาบาลของรัฐประเภทคลินิกในเขตชุมชนที่มีรายได้น้อย จะแอบนำลูกกลอนนำสิ่งต่อไปนี้ไปใช้เพื่อเป็นการส่วนตัว ใช้ในการรักษาที่เป็นธุรกิจส่วนตัว หรือนำไปขายต่อ: วัคซีน
QRQ293	QRQ (PH)	เป็นไปได้อีกมาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	เป็นไปได้อีกมากที่แพทย์หรือเจ้าหน้าที่ในสถานพยาบาลของรัฐประเภทคลินิกในเขตชุมชนที่มีรายได้น้อย จะแอบนำลูกกลอนนำสิ่งต่อไปนี้ไปใช้เพื่อเป็นการส่วนตัว ใช้ในการรักษาที่เป็นธุรกิจส่วนตัว หรือ

			นำไปขายต่อ: อาหารเสริมจำเป็นสำหรับเด็ก
QRQ294	QRQ (PH)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	เป็นไปได้แค่ไหนที่แพทย์หรือเจ้าหน้าที่ในสถานพยาบาลของรัฐประเภทคลินิกในเขตชุมชนที่มีรายได้น้อย จะแอบนำลึกลอบนำสิ่งต่อไปนี้ไปเพื่อใช้ในการส่วนตัว ใช้ในการรักษาที่เป็นธุรกิจส่วนตัว หรือนำไปขายต่อ: ยาหรืออุปกรณ์คุมกำเนิด (เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์)
GPP81	GPP (2017)	ใช่ (0), ไม่ใช่ (1)	คนในละแวกบ้านของท่านต้องจ่ายสินบนหรือสิ่งจูงใจอื่น ๆ ในขั้นตอนหรือการดำเนินการต่อไปนี้หรือไม่ การส่งลูกเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาล
GPP82	GPP (2017)	ใช่ (0), ไม่ใช่ (1)	คนในละแวกบ้านของท่านต้องจ่ายสินบนหรือสิ่งจูงใจอื่น ๆ ในขั้นตอนหรือการดำเนินการต่อไปนี้หรือไม่ การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐ
GPP83	GPP	ใช่ (0), ไม่ใช่ (1)	ในช่วงสามปีที่ผ่านมา ท่านได้ใช้บริการด้านสาธารณสุขจากรัฐหรือไม่ ท่านได้จ่ายสินบนเพื่อรับบริการหรือเร่งรัดกระบวนการหรือไม่

6.3 กระบวนการของฝ่ายบริหารไม่ล่าช้าเกินสมควร

QRQ295	QRQ (LB)	น้อยกว่าหนึ่งเดือน (1), ตั้งแต่หนึ่งเดือนถึงหนึ่งปี (.75), ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสามปี (.5), ตั้งแต่สามปีถึงห้าปี (.25), มากกว่าห้าปี (0)	ในทางปฏิบัติ จะต้องใช้เวลานานเท่าไรข้อพิพาทแรงงานจึงจะได้คำวินิจฉัยหรือคำชี้ขาด นับแต่ได้ยื่นข้อเรียกร้องไปจนกระทั่งมีคำวินิจฉัยหรือคำชี้ขาด หากฝ่ายลูกจ้างเลือกใช้กลไกของฝ่ายบริหารในการระงับข้อพิพาทแรงงาน
QRQ296	QRQ (LB)	น้อยกว่าหนึ่งเดือน (1), ตั้งแต่หนึ่งเดือนถึงหนึ่งปี (.75), ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสามปี (.5), ตั้งแต่สามปีถึงห้าปี (.25), มากกว่าห้าปี (0)	ในทางปฏิบัติ หลังจากมีคำชี้ขาดหรือได้บรรลุข้อตกลงแล้ว จะต้องใช้เวลานานเท่าใดกว่าจะมีการดำเนินการให้เป็นไปตามคำชี้ขาด (กำหนดให้นายจ้างจ่ายเงิน) และลูกจ้างได้รับเงิน หรือนายจ้างชดเชยค่าเสียหาย หากฝ่ายลูกจ้างเลือกใช้กลไกการระงับข้อพิพาทแรงงานของฝ่ายบริหาร
QRQ297	QRQ (CC, LB)	พบเห็นเกือบสม่ำเสมอ (1), พบเห็นเป็นส่วนใหญ่ (.667), พบเห็นบ้างเป็นบางครั้ง (.333), แทบไม่เคยพบเห็นเลย (0)	บ่อยครั้งแค่ไหนที่ในทางปฏิบัติ กระบวนการของฝ่ายบริหารในการระงับข้อพิพาท [แรงงาน] ระดับชาติ จะดำเนินการได้โดยไม่ล่าช้าโดยปราศจากเหตุอันควร
QRQ298	QRQ (CC, LB)	พบเห็นเกือบสม่ำเสมอ (1), พบเห็นเป็นส่วนใหญ่ (.667), พบเห็นบ้างเป็นบางครั้ง (.333), แทบไม่เคย	บ่อยครั้งแค่ไหนที่ในทางปฏิบัติ กระบวนการของฝ่ายบริหารในการระงับข้อพิพาท [แรงงาน] ในระดับ

		เคยพบเห็นเลย (0)	ท้องถิ่น จะดำเนินการโดยไม่ล่าช้าเกินสมควร
6.4 กระบวนการของฝ่ายบริหารยึดหลักเคารพสิทธิของประชาชนโดยการใช้อำนาจต้องมีกฎหมายรองรับและปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด			
QRQ299	QRQ (CC, LB)	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ในทางปฏิบัติในประเทศของท่าน การใช้อำนาจของฝ่ายบริหารในกรณีของหน่วยงานต่อไปนี้ ยึดหลัก “การใช้อำนาจรัฐต้องเคารพสิทธิของประชาชนโดยมีกฎหมายรองรับและปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด” (due process of law) : หน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมระดับชาติ
QRQ300	QRQ (CC, LB)	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ในทางปฏิบัติในประเทศของท่าน การใช้อำนาจของฝ่ายบริหารในกรณีของหน่วยงานต่อไปนี้ ยึดหลัก “การใช้อำนาจรัฐต้องเคารพสิทธิของประชาชนโดยมีกฎหมายรองรับและปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด” (due process of law) : หน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับชาติ
QRQ301	QRQ (CC, LB)	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ในทางปฏิบัติในประเทศของท่าน การใช้อำนาจของฝ่ายบริหารในกรณีของหน่วยงานต่อไปนี้ ยึดหลัก “การใช้อำนาจรัฐต้องเคารพสิทธิของประชาชนโดยมีกฎหมายรองรับและปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด” (due process of law) : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
QRQ302	QRQ (LB)	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ในทางปฏิบัติในประเทศของท่าน การใช้อำนาจของฝ่ายบริหารในกรณีของหน่วยงานต่อไปนี้ ยึดหลัก “การใช้อำนาจรัฐต้องเคารพสิทธิของประชาชนโดยมีกฎหมายรองรับและปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด” (due process of law) : หน่วยงานคุ้มครองแรงงานระดับชาติ
6.5 รัฐบาลไม่ดำเนินการเวนคืนโดยปราศจากกระบวนการอันชอบด้วยกฎหมายและการจ่ายค่าทดแทนที่เพียงพอ			
6.5.1 สิทธิในทรัพย์สินของประชาชน			
QRQ303	QRQ (CC)	เป็นไปได้มาก (1), เป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (0)	ในทางปฏิบัติ เป็นไปได้แค่ไหนที่เจ้าของบ้านจะได้รับค่าทดแทนเต็มจำนวนจากรัฐบาลในอัตราที่ยุติธรรมตามมูลค่าตลาด
QRQ304	QRQ (CC)	เป็นไปได้มาก (1), เป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (0)	ในทางปฏิบัติ หากเจ้าของบ้านยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อเรียกค่าทดแทนจากรัฐบาลในการรื้อถอนบ้านเรือนของตน

		ไม่น่าเป็นไปได้เลย (0)	เป็นไปได้แค่ไหนที่เจ้าของบ้านจะได้รับค่าทดแทนในอัตราที่ยุติธรรม
QRQ305	QRQ (CC)	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ในทางปฏิบัติ หากรัฐบาลเวนคืนที่ดินหรือทรัพยากรสำหรับชานาหรือเกษตรกรรายย่อยใช้ร่วมกันในประเทศของท่าน เกษตรกรเหล่านั้นจะได้รับค่าทดแทนที่เพียงพอ
GPP84	GPP (2016)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	สมมติว่ากรณีเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าค่าทดแทนที่รัฐบาลเสนอให้สำหรับการรื้อถอนบ้านเรือนในเขตที่จะต้องเวนคืนนั้นเป็นอัตราที่ไม่ยุติธรรมและไม่เพียงพอเป็นไปได้แค่ไหนที่เจ้าของบ้านจะไม่ทำอะไรเลยและยอมรับสภาพว่าตนจะได้รับเงินน้อยกว่าที่ควร
GPP85	GPP (2016)	เป็นไปได้มาก (1), เป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (0)	หากเจ้าของบ้านยื่นฟ้องคดีต่อศาล เป็นไปได้แค่ไหนที่เจ้าของบ้านจะได้รับค่าทดแทนจากรัฐบาลในอัตราที่ยุติธรรม

6.5.2 สิทธิในทรัพย์สินของบริษัทเอกชน

QRQ306	QRQ (CC)	เป็นไปได้มาก (1), เป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (0)	สมมติว่าคู่กรณีตกลงยื่นข้อพิพาทให้อนุญาตตุลาการชี้ขาด แทนการยื่นฟ้องคดีต่อศาล และสมมติว่าอนุญาตตุลาการมีคำชี้ขาดให้หน่วยงานของรัฐชำระเงินตามจำนวนที่พิพาทกัน แต่ถึงแม้จะมีคำชี้ขาดแล้วหน่วยงานของรัฐยังคงปฏิเสธที่จะจ่ายเงิน ในทางปฏิบัติ เป็นไปได้มากน้อยเพียงใดที่คู่สัญญาจะสามารถไปร้องขอต่อศาลให้บังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการให้ในเรื่องที่พิพาทกับหน่วยงานของรัฐ: หากคำชี้ขาดนั้นมาจากคณะอนุญาโตตุลาการของรัฐหนึ่ง
QRQ307	QRQ (CC)	เป็นไปได้มาก (1), เป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (0)	สมมติว่าคู่กรณีตกลงยื่นข้อพิพาทให้อนุญาตตุลาการชี้ขาด แทนการยื่นฟ้องคดีต่อศาล และสมมติว่าอนุญาตตุลาการมีคำชี้ขาดให้หน่วยงานของรัฐชำระเงินตามจำนวนที่พิพาทกัน แต่ถึงแม้จะมีคำชี้ขาดแล้วหน่วยงานของรัฐยังคงปฏิเสธที่จะจ่ายเงิน ในทางปฏิบัติ เป็นไปได้มากน้อยเพียงใดที่คู่สัญญาจะสามารถไปร้องขอต่อศาลให้บังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการให้ในเรื่องที่พิพาทกับหน่วยงานของรัฐ: หากคำชี้ขาดนั้นมาจากคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ
QRQ308	QRQ (CC)	พบเห็นเกือบเสมอ (1), พบเห็นเป็นส่วนใหญ่ (.667),	บ่อยครั้งแค่ไหนที่ในทางปฏิบัติ หากรัฐบาลเวนคืนทรัพย์สินของนักลงทุนเอกชนหรือของบริษัทใน

		พบเห็นบ้างเป็นบางครั้ง (.333), แทบไม่เคยพบเห็นเลย (0)	ประเทศของท่าน นักลงทุนจะได้รับค่าทดแทนที่ เพียงพอ
QRQ309	QRQ (CC)	พบเห็นเกือบสม่ำเสมอ (1), พบเห็นเป็นส่วนใหญ่ (.667), พบเห็นบ้างเป็นบางครั้ง (.333), แทบไม่เคยพบเห็นเลย (0)	บ่อยครั้งแค่ไหนที่ในทางปฏิบัติ การเวนคืนโดยรัฐบาล จะเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์อันเป็นประโยชน์สาธารณะ ที่ชอบธรรมและเป็นไปตามบทบัญญัติและขั้นตอนตาม กฎหมาย (“หลักการใช้อำนาจรัฐต้องเคารพสิทธิของ ประชาชนโดยมีกฎหมายรองรับและปฏิบัติตามขั้นตอน ที่กฎหมายกำหนด”)
QRQ310	QRQ (CC)	พบเห็นเกือบสม่ำเสมอ (1), พบเห็นเป็นส่วนใหญ่ (.667), พบเห็นบ้างเป็นบางครั้ง (.333), แทบไม่เคยพบเห็นเลย (0)	บ่อยครั้งแค่ไหนที่ในทางปฏิบัติ เมื่อรัฐบาลดำเนิน มาตรการใดที่มีผลใกล้เคียงกับการเวนคืน (เช่น การ แทรกแซงการใช้ประโยชน์หรือแทรกแซงการลงทุน อย่างไม่เป็นธรรม) นักลงทุนจะได้รับค่าชดเชยที่ เพียงพอ
QRQ311	QRQ (CC)	พบเห็นเกือบสม่ำเสมอ (1), พบเห็นเป็นส่วนใหญ่ (.667), พบเห็นบ้างเป็นบางครั้ง (.333), แทบไม่เคยพบเห็นเลย (0)	บ่อยครั้งแค่ไหนที่ในทางปฏิบัติ นักลงทุนต่างชาติจะ ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันจากรัฐบาล
QRQ312	QRQ (CC)	พบเห็นเกือบสม่ำเสมอ (1), พบเห็นเป็นส่วนใหญ่ (.667), พบเห็นบ้างเป็นบางครั้ง (.333), แทบไม่เคยพบเห็นเลย (0)	บ่อยครั้งแค่ไหนที่ในทางปฏิบัติ กฎหมายที่จำกัดการ ลงทุนจากต่างประเทศมีการบังคับใช้ที่มีลักษณะเป็น รูปแบบเดียวกันและสอดคล้องสม่ำเสมอ
QRQ313	QRQ (CC)	พบเห็นเกือบสม่ำเสมอ (1), พบเห็นเป็นส่วนใหญ่ (.667), พบเห็นบ้างเป็นบางครั้ง (.333), แทบไม่เคยพบเห็นเลย (0)	บ่อยครั้งแค่ไหนที่ในทางปฏิบัติ สิทธิในทรัพย์สินทาง ปัญญา (เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร) ใน ประเทศของท่านมีการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

Factor 7 : กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง

7.1 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งในราคาที่สามารจ่ายได้

7.1.1 ความตระหนักของประชาชนเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่

QRQ314	QRQ (CC,LB)	รับรู้ได้มาก (1), รับรู้ได้บ้าง (.667), ไม่ค่อยรับรู้ (.333), ไม่รับรู้เลย (0)	ในความเห็นของท่าน ประชาชนทั่วไปรับรู้ถึงกลไก กระบวนการยุติธรรมที่สามารถร้องทุกข์เมื่อเดือดร้อน คับข้องใจ
QRQ315	QRQ (CJ)	รับรู้ได้มาก (1), รับรู้ได้บ้าง (.667), ไม่ค่อยรับรู้ (.333), ไม่รับรู้เลย (0)	ในความเห็นของท่าน ประชาชนทั่วไปรับรู้ถึงสิทธิ ในทางกฎหมายเมื่อถูกจับกุมหรือถูกสอบสวน

QRQ316	QRQ (CC, LB)	สำคัญมาก (0), สำคัญพอสมควร (.333), ไม่สำคัญสักเท่าไร (.667), ไม่สำคัญเลย (1)	คำถามต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อพิจารณาสาเหตุที่คนยากไร้ในประเทศของท่านไม่ติดต่อศาล [แรงงานหรือแพ่ง] เมื่อเกิดข้อพิพาท ท่านคิดว่าปัจจัยนี้มีผลแค่ไหนที่ทำให้คนยากไร้ในเมืองของท่านตัดสินใจไม่นำเรื่องขัดแย้ง [ทางแรงงาน] ไปร้องต่อศาล : ขาดข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับกระบวนการของศาล
7.1.2 ประชาชนสามารถเข้าถึงที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือผู้แทนในราคาที่สามารถจ่ายได้			
QRQ317	QRQ (CC, LB)	เป็นไปได้มาก (1), เป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (0)	<p>CC: สมมุติว่านาย ข ฟ้องนาย ก ในศาลแพ่ง หากนาย ข ไม่สามารถจ่ายค่าทนายความได้ มีความเป็นไปได้แค่ไหนที่เขาจะได้รับการทนายความ (ที่มีเงินอุดหนุนให้จ่ายค่าจ้างเพียงบางส่วนหรือฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) จากรัฐบาล ศูนย์ช่วยเหลือทางกฎหมาย องค์กรเอกชน (NGO) ฯลฯ</p> <p>LB: สมมุติว่าลูกจ้างฟ้องนายจ้างในศาลแรงงาน หากลูกจ้างไม่สามารถจ่ายค่าทนายความได้ มีความเป็นไปได้แค่ไหนที่เขาจะได้รับการทนายความ (ที่มีเงินอุดหนุนให้จ่ายค่าจ้างเพียงบางส่วนหรือฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) จากรัฐบาล ศูนย์ช่วยเหลือทางกฎหมาย องค์กรเอกชน (NGO) ฯลฯ</p>
QRQ318	QRQ (CC)	เป็นไปได้มาก (1), เป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (0)	จากประสบการณ์ของท่าน มีความเป็นไปได้แค่ไหนที่คนยากไร้ที่เผชิญกับสถานการณ์ต่อไปนี้จะได้รับคำปรึกษาด้านกฎหมายจากทนายความ นักกฎหมายชุมชน ศูนย์ช่วยเหลือทางกฎหมาย ฯลฯ : ผู้เช่าที่กำลังถูกขับไล่
QRQ319	QRQ (CC)	เป็นไปได้มาก (1), เป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (0)	จากประสบการณ์ของท่าน มีความเป็นไปได้แค่ไหนที่คนยากไร้ที่เผชิญกับสถานการณ์ต่อไปนี้จะได้รับคำปรึกษาด้านกฎหมายจากทนายความ นักกฎหมายชุมชน ศูนย์ช่วยเหลือทางกฎหมาย ฯลฯ : เกิดข้อพิพาทเรื่องอำนาจปกครองบุตร
QRQ320	QRQ (CC)	เป็นไปได้มาก (1), เป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (0)	จากประสบการณ์ของท่าน มีความเป็นไปได้แค่ไหนที่คนยากไร้ที่เผชิญกับสถานการณ์ต่อไปนี้จะได้รับคำปรึกษาด้านกฎหมายจากทนายความ นักกฎหมายชุมชน ศูนย์ช่วยเหลือทางกฎหมาย ฯลฯ : เกิดปัญหาใหญ่กับหน่วยงานบริการสาธารณสุขของรัฐ
			จากประสบการณ์ของท่าน ทนายความทั่วไปจะเรียกเก็บเงินค่าจ้างเท่าไร ในการเป็นตัวแทนของนาย ข ในคดีลักษณะนี้ (จำนวนเงิน)

QRQ321	QRQ (CC)	Current USD	จากประสบการณ์ของท่าน ทัศนคติทั่วไปจะเรียกเก็บเงินค่าจ้างเท่าไร ในการเป็นตัวแทนของนาย ข ในคดีลักษณะนี้ (จำนวนเงิน)
QRQ322	QRQ (CC)	% of GNI per capita	จากประสบการณ์ของท่าน ทัศนคติทั่วไปจะเรียกเก็บเงินค่าจ้างเท่าไร ในการเป็นตัวแทนของนาย ข ในคดีลักษณะนี้ (เปอร์เซ็นต์ GNI per capita)
7.1.3 กระบวนการ			
QRQ323	QRQ (CC)	ใช่ (1), ไม่ใช่ (0)	เป็นไปได้หรือไม่ที่จะยื่นฟ้องหรือร้องทุกข์ในนามของผู้อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบนับร้อยหรือหลายพันคน (การดำเนินคดีแบบกลุ่ม) เพื่อขอรับค่าชดเชย แทนที่จะฟ้องร้องเป็นรายบุคคลหลายคดี
QRQ324	QRQ (CC,LB)	สำคัญมาก (0), สำคัญพอสมควร (.333), ไม่สำคัญสักเท่าไร (.667), ไม่สำคัญเลย (1)	คำถามต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อพิจารณาสาเหตุที่คนยากไร้ในประเทศของท่านไม่ติดต่อศาล [แรงงานหรือแพ่ง] เมื่อเกิดข้อพิพาท ท่านคิดว่าปัจจัยนี้มีผลแค่ไหน ที่ทำให้คนยากไร้ในเมืองของท่านตัดสินใจไม่นำเรื่องขัดแย้ง [ทางแรงงาน] ไปร้องต่อศาล : กระบวนการที่ยุ่งยากซับซ้อน
QRQ325	QRQ (CC,LB)	สำคัญมาก (0), สำคัญพอสมควร (.333), ไม่สำคัญสักเท่าไร (.667), ไม่สำคัญเลย (1)	คำถามต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อพิจารณาสาเหตุที่คนยากไร้ในประเทศของท่านไม่ติดต่อศาล [แรงงานหรือแพ่ง] เมื่อเกิดข้อพิพาท ท่านคิดว่าปัจจัยนี้มีผลแค่ไหน ที่ทำให้คนยากไร้ในเมืองของท่านตัดสินใจไม่นำเรื่องขัดแย้ง [ทางแรงงาน] ไปร้องต่อศาล : ขาดข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับกระบวนการของศาล
7.1.4 ศาลที่สามารถเข้าถึงได้			
QRQ326	QRQ (CC,LB)	สำคัญมาก (0), สำคัญพอสมควร (.333), ไม่สำคัญสักเท่าไร (.667), ไม่สำคัญเลย (1)	คำถามต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อพิจารณาสาเหตุที่คนยากไร้ในประเทศของท่านไม่ติดต่อศาล [แรงงานหรือแพ่ง] เมื่อเกิดข้อพิพาท ท่านคิดว่าปัจจัยนี้มีผลแค่ไหน ที่ทำให้คนยากไร้ในเมืองของท่านตัดสินใจไม่นำเรื่องขัดแย้ง [ทางแรงงาน] ไปร้องต่อศาล : อุปสรรคทางด้านภาษา (ไม่มีล่ามแปลภาษา)
QRQ327	QRQ (CC,LB)	สำคัญมาก (0), สำคัญพอสมควร (.333), ไม่สำคัญสักเท่าไร (.667), ไม่สำคัญเลย (1)	คำถามต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อพิจารณาสาเหตุที่คนยากไร้ในประเทศของท่านไม่ติดต่อศาล [แรงงานหรือแพ่ง] เมื่อเกิดข้อพิพาท ท่านคิดว่าปัจจัยนี้มีผลแค่ไหน ที่ทำให้คนยากไร้ในเมืองของท่านตัดสินใจไม่นำเรื่องขัดแย้ง [ทางแรงงาน] ไปร้องต่อศาล : สถานที่ตั้งของศาลอยู่ห่างไกล

7.1.5 ค่าใช้จ่าย (ศาล หมายความ กระบวนการ)			
QRQ328	QRQ (CC,LB)	ประมาณร้อยละ 15 ของทุน ทรัพย์ที่พิพาท (1), ประมาณร้อย ละ30 ของทุนทรัพย์ที่พิพาท (.667), ประมาณร้อยละ 40 ของทุนทรัพย์ที่พิพาท (.333), มากกว่าร้อยละ 50 ของทุน ทรัพย์ที่พิพาท (0)	CC: จากประสบการณ์ของท่าน นาย ข น่าจะต้องเสีย ค่าใช้จ่ายเท่าไรต่อมูลค่าทุนทรัพย์ (เป็นเปอร์เซ็นต์ใน ตัวอย่างนี้คือ 0.15 เท่าของ GDP ต่อหัวของประเทศ ของท่าน) ในการเข้ากระบวนการนี้ : การฟ้องร้องคดี แพ่งพาณิชย์ทั่ว ๆ ไป
			LB: จากประสบการณ์ของท่าน แรงงานน่าจะต้องเสีย ค่าใช้จ่ายเท่าไรต่อมูลค่าทุนทรัพย์ (เป็นเปอร์เซ็นต์ใน ตัวอย่างนี้คือ 0.15 เท่าของ GDP ต่อหัวของประเทศ ของท่าน) เพื่อเรียกจ่ายเงินเดือนที่ยังไม่ได้รับ ใน กระบวนการนี้ : การฟ้องร้องคดีแรงงานทั่วไป
QRQ329	QRQ (CC,LB)	ประมาณร้อยละ 15 ของทุน ทรัพย์ที่พิพาท (1), ประมาณร้อย ละ30 ของทุนทรัพย์ที่พิพาท (.667), ประมาณร้อยละ 40 ของทุนทรัพย์ที่พิพาท (.333), มากกว่าร้อยละ 50 ของทุน ทรัพย์ที่พิพาท (0)	CC: จากประสบการณ์ของท่าน นาย ข น่าจะต้องเสีย ค่าใช้จ่ายเท่าไรต่อมูลค่าทุนทรัพย์ (เป็นเปอร์เซ็นต์ใน ตัวอย่างนี้คือ 0.15 เท่าของ GDP ต่อหัวของประเทศของ ท่าน) ในการเข้ากระบวนการนี้: การฟ้องร้องคดีแพ่งที่มี ความเสียหายเล็กน้อย เช่น คดีแพ่งในศาลแขวง
			LB: จากประสบการณ์ของท่าน แรงงานน่าจะต้องเสีย ค่าใช้จ่ายเท่าไรต่อมูลค่าทุนทรัพย์ (เป็นเปอร์เซ็นต์ ใน ตัวอย่างนี้คือ 0.15 เท่าของ GDP ต่อหัวของประเทศ ของท่าน) เพื่อเรียกจ่ายเงินเดือนที่ยังไม่ได้รับ ใน กระบวนการนี้ : การฟ้องร้องคดีแรงงานในศาลสำหรับ ความเสียหายเล็กน้อย
GPP86	GPP	ใช่ (0), ไม่ใช่ (1)	ไม่ว่าผลคดีจะออกมาเป็นอย่างไร ท่านคิดว่า กระบวนการแก้ไขปัญหาลำนี้ มีค่าใช้จ่ายสูงหรือไม่
7.2 กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งที่ปลอดจากการเลือกปฏิบัติ			
QRQ330	QRQ (CC,LB)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	ในความเห็นของท่าน คู่ความจะมีโอกาสที่จะ เสียเปรียบในชั้นศาล [คดีแพ่งพาณิชย์ แรงงาน] มาก น้อยเพียงใด หากฝ่ายหนึ่งเป็น: คนยากไร้
QRQ331	QRQ (CC,LB)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	ในความเห็นของท่าน คู่ความจะมีโอกาสที่จะ เสียเปรียบในชั้นศาล [คดีแพ่งพาณิชย์ แรงงาน] มาก น้อยเพียงใด หากฝ่ายหนึ่งเป็น: ผู้หญิง
QRQ332	QRQ (CC,LB)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	ในความเห็นของท่าน คู่ความจะมีโอกาสที่จะ เสียเปรียบในชั้นศาล [คดีแพ่งพาณิชย์ แรงงาน] มาก น้อยเพียงใด หากฝ่ายหนึ่งเป็น: กลุ่มชาติพันธุ์
QRQ333	QRQ (CC,LB)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667),	ในความเห็นของท่าน คู่ความจะมีโอกาสที่จะ เสียเปรียบในชั้นศาล [คดีแพ่งพาณิชย์ แรงงาน] มาก

		ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	น้อยเพียงใด หากฝ่ายหนึ่งเป็น: กลุ่มผู้นับถือศาสนาที่ไม่ใช่ศาสนาหลักในประเทศ
QRQ334	QRQ (CC,LB)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	ในความเห็นของท่าน คู่ความจะมีโอกาสที่จะเสียเปรียบในชั้นศาล [คดีแพ่งพาณิชย์ แรงงาน] มากน้อยเพียงใด หากฝ่ายหนึ่งเป็น: ชาวต่างชาติ (คนต่างด้าวเข้าเมือง)
QRQ335	QRQ (CC,LB)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	ในความเห็นของท่าน คู่ความจะมีโอกาสที่จะเสียเปรียบในชั้นศาล [คดีแพ่งพาณิชย์ แรงงาน] มากน้อยเพียงใด หากฝ่ายหนึ่งเป็น: ผู้มีความหลากหลายทางเพศ
QRQ336	QRQ (CC,LB)	สำคัญมาก (0), สำคัญพอสมควร (.333), ไม่สำคัญสักเท่าไร (.667), ไม่สำคัญเลย (1)	คำถามต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อพิจารณาสาเหตุที่คนยากไร้ในประเทศของท่านไม่ติดต่อศาล [แรงงานหรือแพ่ง] เมื่อเกิดข้อพิพาท ท่านคิดว่าปัจจัยนี้มีผลแค่ไหนที่ทำให้คนยากไร้ในเมืองของท่านตัดสินใจไม่นำเรื่องขัดแย้ง [ทางแรงงาน] ไปร้องต่อศาล: ออกดีต่อกลุ่มคนชายขอบ (การกีดกันเพราะสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ)

7.3 กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งที่ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน

7.3.1 การตัดสินบน

QRQ337	QRQ (CC,LB)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	CC: ในคดีเช่นนี้ (แพ่งพาณิชย์) บุคคลต่อไปนี้มีแนวโน้มที่จะขอสินบน (หรือสิ่งจูงใจทางการเงินอื่น) จากนาย ก นาย ข หรือทั้งสองฝ่ายเพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือเร่งรัดกระบวนการหรือไม่: ผู้พิพากษา
			LB: ในคดีเช่นนี้ (แรงงาน) บุคคลต่อไปนี้มีแนวโน้มที่จะขอสินบน (หรือสิ่งจูงใจทางการเงินอื่น) จากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือเร่งรัดกระบวนการหรือไม่: ผู้พิพากษา
QRQ338	QRQ (CC,LB)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	CC: ในคดีเช่นนี้ (แพ่ง) บุคคลต่อไปนี้มีแนวโน้มที่จะขอสินบน (หรือสิ่งจูงใจทางการเงินอื่น) จากนาย ก นาย ข หรือทั้งสองฝ่ายเพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือเร่งรัดกระบวนการหรือไม่: เจ้าหน้าที่ศาล
			LB: ในคดีเช่นนี้ (แรงงาน) บุคคลต่อไปนี้มีแนวโน้มที่จะขอสินบน (หรือสิ่งจูงใจทางการเงินอื่น) จากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือเร่งรัดกระบวนการหรือไม่: เจ้าหน้าที่ศาล

QRQ339	QRQ (CC,LB)	เป็นไปได้อีก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	<p>CC: ในคดีเช่นนี้ (แพ่งพาณิชย์) บุคคลต่อไปนี้มีแนวโน้มที่จะขอสินบน (หรือสิ่งจูงใจทางการเงินอื่น) จากนาย ก นาย ข หรือทั้งสองฝ่ายเพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือเร่งรัดกระบวนการหรือไม่: อนุญาตตุลาการด้านพาณิชย์</p> <p>LB: ในคดีเช่นนี้ (แรงงาน) บุคคลต่อไปนี้มีแนวโน้มที่จะขอสินบน (หรือสิ่งจูงใจทางการเงินอื่น) จากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือเร่งรัดกระบวนการหรือไม่: ผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย / อนุญาตตุลาการ</p>
QRQ340	QRQ (CC,LB)	สำคัญมาก (0), สำคัญพอสมควร (.333), ไม่สำคัญสักเท่าไร (.667), ไม่สำคัญเลย (1)	คำถามต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อพิจารณาสาเหตุที่คนยากไร้ในประเทศของท่านไม่ติดต่อศาล [แรงงานหรือแพ่ง] เมื่อเกิดข้อพิพาท ท่านคิดว่าปัจจัยนี้มีผลแค่ไหน ที่ทำให้คนยากไร้ในเมืองของท่านตัดสินใจไม่นำเรื่องขัดแย้ง [ทางแรงงาน] ไปร้องต่อศาล : การทุจริตคอร์รัปชันของผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาล
QRQ341	QRQ (CC)	ประเมินแบบไล่ระดับโดยมี 10 ระดับ : เริ่มที่ระดับ 1 ซึ่งถือว่าไม่เป็นปัญหาร้ายแรงสักเท่าไร (1) ไปจนถึงระดับ 10 ซึ่งถือเป็นปัญหาร้ายแรงมาก (0)	ปัญหานี้เป็นปัญหาสำคัญในศาลแพ่งและพาณิชย์ในเมืองที่ท่านอาศัยอยู่มากน้อยเพียงใด (โดยที่ 10 หมายถึงปัญหาที่ร้ายแรงมาก และ 1 หมายถึงปัญหาที่ไม่ร้ายแรง) : คอร์รัปชันของผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาล (จะไม่ดำเนินการให้คดีสืบหน้าหากคู่ความไม่ให้สินบน)
QRQ342	QRQ (CC)	พบเห็นเกือบสม่ำเสมอ (0), พบเห็นเป็นส่วนใหญ่ (.333), พบเห็นบ้างเป็นบางครั้ง (.667), แทบไม่เคยพบเห็นเลย (1)	บ่อยครั้งแค่ไหนที่ประชาชน (หรือบริษัทเอกชน) ต้องจ่ายสินบน จ่ายเงินที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายทางการ หรือสิ่งจูงใจอื่น ๆ เพื่อเร่งรัดกระบวนการศาล
QRQ343	QRQ (LB)	เป็นไปได้อีก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	ในกรณีเช่นนี้ บุคคลต่อไปนี้มีแนวโน้มที่จะขอสินบน (หรือสิ่งจูงใจทางการเงินอื่น) จากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือเร่งรัดกระบวนการหรือไม่: พนักงานตรวจแรงงาน
7.3.2 อิทธิพลที่ไม่เหมาะสมจากกลุ่มผลประโยชน์ภาคเอกชน			
QRQ344	QRQ (CC,LB)	100% (1), 75% (0.8), 50% (0.6), 25% (0.4), 5% (0.2), 0% (0)	จากประสบการณ์ของท่านในช่วงปีที่ผ่านมา เกี่ยวกับข้อพิพาททางแพ่งหรือแรงงาน ระหว่างคู่ความเอกชนสองฝ่ายซึ่งนำเข้าสู่การพิจารณาของศาล มีกี่เปอร์เซ็นต์ที่สะท้อนว่า : ผู้พิพากษาตัดสินโดยการประเมินพยานหลักฐานที่มีอยู่และกฎหมายที่บังคับใช้อย่างตรงไปตรงมา

QRQ345	QRQ (CC, LB)	100% (0), 75% (0.2), 50% (0.4), 25% (0.6), 5% (0.8), 0% (1)	จากประสบการณ์ของท่านในช่วงปีที่ผ่านมา เกี่ยวกับข้อพิพาททางแพ่งหรือแรงงาน ระหว่างคู่ความเอกชนสองฝ่ายซึ่งนำเข้าสู่การพิจารณาของศาล มีกี่เปอร์เซ็นต์ที่สะท้อนว่า: ค่าพิพาทษาได้รับอิทธิพลจากแรงกดดันขอคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือได้รับอิทธิพลจากการทุจริตคอร์รัปชัน
GPP87	GPP	เลือกคำตอบเดียว	<p>ในความเห็นท่าน ศาลตัดสินคดีตามอะไร:</p> <p>ก. สิ่งที่รัฐบาลบอก</p> <p>ข. สิ่งในกลุ่มผลประโยชน์ภาคเอกชนบอก</p> <p>ค. หลักกฎหมาย</p>

7.4 กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งที่ปลอดจากอิทธิพลที่ไม่เหมาะสมของรัฐบาล

QRQ346	QRQ (CC, LB)	100% (0), 75% (0.2), 50% (0.4), 25% (0.6), 5% (0.8), 0% (1)	จากประสบการณ์ของท่าน ในทุกคดีที่รัฐบาลมีส่วนได้เสีย (ในฐานะคู่ความหรือบุคคลที่สาม) มีจำนวนกี่เปอร์เซ็นต์ที่รัฐบาลใช้อิทธิพลอย่างไม่เหมาะสมเพื่อกดดันผลของคดี
QRQ347	QRQ (CC)	เป็นไปได้มาก (1), เป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (0)	ในทางปฏิบัติ หากเจ้าของบ้านฟ้องรัฐเพื่อขอค่าเสียหายสำหรับการรื้อทำลายบ้านของตน เป็นไปได้แค่ไหนที่เขาจะได้รับค่าชดเชยที่เป็นธรรม
QRQ348	QRQ (CC, CJ, LB)	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน: รัฐบาลยอมรับตามคำตัดสินของศาลเสมอ แม้ว่าจะไม่เห็นด้วยก็ตาม
QRQ349	QRQ (CC, CJ, LB)	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน: ศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีได้ทั่วประเทศในประเทศของท่าน สามารถใช้อำนาจได้โดยเป็นอิสระจากอิทธิพลทางการเมือง
QRQ350	QRQ (CC, CJ, LB)	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน: ศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีในแต่ละท้องที่ในประเทศของท่าน สามารถใช้อำนาจได้โดยเป็นอิสระจากอิทธิพลทางการเมือง
GPP88	GPP (2016)	เป็นไปได้มาก (1), เป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (0)	หากเจ้าของบ้านฟ้องรัฐบาลต่อศาล เป็นไปได้แค่ไหนที่เขาจะได้รับค่าเสียหายที่เป็นธรรม

7.5 กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งไม่ล่าช้าโดยไม่มีเหตุผล

7.5.1 ความล่าช้าในการพิจารณาคัดสินข้อพิพาท

QRQ351	QRQ (CC,LB)	น้อยกว่าหนึ่งเดือน (1), ตั้งแต่หนึ่งเดือนถึงหนึ่งปี (.75), ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสามปี (.5), มากกว่าสามปี (.25), มากกว่าห้าปี (0)	<p>CC: ในทางปฏิบัติ จะต้องใช้เวลานานเท่าไรจึงจะได้คำตัดสินหรือคำพิพากษา (นับตั้งแต่การยื่นคำฟ้องไปจนศาลตัดสิน) หากนาย ข ฟ้องศาลในคดีแพ่งพาณิชย์ทั่วไป</p> <p>LB: ในทางปฏิบัติ จะต้องใช้เวลานานเท่าไรจึงจะได้คำตัดสินหรือคำพิพากษา (นับตั้งแต่การยื่นคำฟ้องไปจนศาลตัดสิน) หากฟ้องศาลในคดีแรงงานทั่วไป</p>
QRQ352	QRQ (CC,LB)	น้อยกว่าหนึ่งเดือน (1), ตั้งแต่หนึ่งเดือนถึงหนึ่งปี (.75), ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสามปี (.5), มากกว่าสามปี (.25), มากกว่าห้าปี (0)	<p>CC: ในทางปฏิบัติ จะต้องใช้เวลานานเท่าไรจึงจะได้คำตัดสินหรือคำพิพากษา (นับตั้งแต่การยื่นคำฟ้องไปจนศาลตัดสิน) หากนาย ข ฟ้องศาลในคดีแพ่งที่มีความเสียหายเล็กน้อย เช่น คดีแพ่งในศาลแขวง</p> <p>LB: ในทางปฏิบัติ จะต้องใช้เวลานานเท่าไรจึงจะได้คำตัดสินหรือคำพิพากษา (นับตั้งแต่การยื่นคำฟ้องไปจนศาลตัดสิน) หากฟ้องคดีแรงงานในศาลสำหรับความเสียหายเล็กน้อย</p>
QRQ353	QRQ (CC)	หนึ่งปีหรือน้อยกว่า (1), ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสามปี (.667), ตั้งแต่สามปีถึงห้าปี (.333), มากกว่าห้าปี (0)	ในทางปฏิบัติ จะต้องใช้เวลานานเท่าไร ในการพิจารณาคัดสินและบังคับคดีในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีในแต่ละท้องที่ นับตั้งแต่เวลาที่ยื่นคำฟ้องจนถึงได้รับเงินค่าเสียหาย

7.5.2 ความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับความล่าช้า

QRQ354	QRQ (CC,LB)	สำคัญมาก (0), สำคัญพอสมควร (.333), ไม่สำคัญสักเท่าไร (.667), ไม่สำคัญเลย (1)	คำถามต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อพิจารณาสาเหตุที่คนยากไร้ในประเทศของท่านไม่ติดต่อศาล [แรงงานหรือแพ่ง] เมื่อเกิดข้อพิพาท ท่านคิดว่าปัจจัยนี้มีผลแค่ไหน ที่ทำให้คนยากไร้ในเมืองของท่านตัดสินใจไม่นำเรื่องขัดแย้ง [ทางแรงงาน] ไปร้องต่อศาล : ระยะเวลาการดำเนินคดีที่นานเกินไป
QRQ355	QRQ (CC)	ประเมินแบบไล่ระดับโดยมี 10 ระดับ : เริ่มที่ระดับ 1 ซึ่งถือว่าไม่เป็นปัญหาร้ายแรงสักเท่าไร (1) ไปจนถึงระดับ 10 ซึ่งถือเป็นปัญหาร้ายแรงมาก (0)	ขอให้ท่านประเมินความรุนแรงของปัญหาสำคัญในศาลแพ่งและพาณิชย์ในเมืองที่ท่านอาศัยอยู่ ว่ามีความร้ายแรงมากน้อยเพียงใด โดยเลือกระดับคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 10 คะแนน (โดยค่าคะแนนที่ 10 หมายถึงปัญหาที่ร้ายแรงมาก และ 1 หมายถึงปัญหาที่ไม่ร้ายแรง) : ระยะเวลาการดำเนินคดีที่นานเกินไป

7.6 การบังคับคดีในกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งมีประสิทธิภาพ			
7.6.1 กระบวนการบังคับตามคำตัดสิน			
QRQ356	QRQ (CC)	ประเมินแบบไล่ระดับโดยมี 10 ระดับ : เริ่มที่ระดับ 1 ซึ่งถือว่าไม่เป็นปัญหาร้ายแรงสักเท่าไร (1) ไปจนถึงระดับ 10 ซึ่งถือเป็นปัญหาร้ายแรงมาก (0)	ขอให้ท่านประเมินความรุนแรงของปัญหาสำคัญในศาลแพ่งและพาณิชย์ในเมืองที่ท่านอาศัยอยู่ ว่ามีความร้ายแรงมากน้อยเพียงใด โดยเลือกระบุค่าคะแนนได้ตั้งแต่ 1 ถึง 10 คะแนน (โดยค่าคะแนนที่ 10 หมายถึงปัญหาที่ร้ายแรงมาก และ 1 หมายถึงปัญหาที่ไม่ร้ายแรง) : ประสิทธิภาพของกลไกการบังคับคดี (ในทางปฏิบัติการบังคับตามคำตัดสินเป็นไปได้ยาก)
7.6.2 ความล่าช้าในการบังคับตามคำตัดสิน			
QRQ357	QRQ (CC,LB)	น้อยกว่าหนึ่งเดือน (1), ตั้งแต่หนึ่งเดือนถึงหนึ่งปี (.75), ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสามปี (.5), มากกว่าสามปี (.25), มากกว่าห้าปี (0)	CC: ในทางปฏิบัติ หลังจากมีการตัดสินใจหรือข้อตกลงแล้ว ฝ่ายที่ชนะจะต้องใช้เวลานานเท่าใดในการบังคับคดี และได้รับเงินค่าเสียหาย หากใช้กลไกนี้: การฟ้องร้องคดีแพ่งพาณิชย์ทั่ว ๆ ไป
			LB: ในทางปฏิบัติ หลังจากมีการตัดสินใจหรือข้อตกลงแล้ว ฝ่ายแรงงานจะต้องใช้เวลานานเท่าใดในการบังคับคดี (ให้นายจ้างจ่ายเงิน) และได้รับเงิน หรือค่าเสียหาย หากใช้กลไกนี้ : คำตัดสินจากศาล
QRQ358	QRQ (CC,LB)	น้อยกว่าหนึ่งเดือน (1), ตั้งแต่หนึ่งเดือนถึงหนึ่งปี (.75), ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสามปี (.5), มากกว่าสามปี (.25), มากกว่าห้าปี (0)	CC: ในทางปฏิบัติ หลังจากมีการตัดสินใจหรือข้อตกลงแล้ว ฝ่ายที่ชนะจะต้องใช้เวลานานเท่าใดในการบังคับคดี และได้รับเงินค่าเสียหาย หากใช้กลไกนี้: การฟ้องร้องคดีแพ่งที่มีความเสียหายเล็กน้อย เช่น คดีแพ่งในศาลแขวง LB: ในทางปฏิบัติ หลังจากมีการตัดสินใจหรือข้อตกลงแล้ว ฝ่ายแรงงานจะต้องใช้เวลานานเท่าใดในการบังคับคดี (ให้นายจ้างจ่ายเงิน) และได้รับเงิน หรือค่าเสียหาย : หากมีคำตัดสินจากศาลสำหรับความเสียหายเล็กน้อย
7.7 กลไกการระงับข้อพิพาททางเลือกที่เข้าถึงได้ มีประสิทธิภาพ และเป็นกลาง			
7.7.1 กลไกการระงับข้อพิพาททางเลือกเข้าถึงได้			
QRQ359	QRQ (CC,LB)	ประมาณร้อยละ 15 ของทุนทรัพย์ที่พิพาท (1), ประมาณร้อยละ 30 ของทุนทรัพย์ที่พิพาท (.667), ประมาณร้อยละ 40 ของทุนทรัพย์ที่พิพาท (.333),	CC: จากประสบการณ์ของท่าน นาย ข น่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไรต่อมูลค่าทุนทรัพย์ (เป็นเปอร์เซ็นต์ในตัวอย่างนี้คือ 0.15 เท่าของ GDP ต่อหัวของประเทศของท่าน) ในการเข้ากระบวนการนี้: อนุญาตตุลาการด้านพาณิชย์

		มากกว่าร้อยละ 50 ของทุน ทรัพย์สินที่พิพาท (0)	LB: จากประสบการณ์ของท่าน แรงงานน่าจะต้องเสีย ค่าใช้จ่ายเท่าไรต่อมูลค่าทรัพย์สิน (เป็นเปอร์เซ็นต์ใน ตัวอย่างนี้คือ 0.15 เท่าของ GDP ต่อหัวของประเทศ ของท่าน) เพื่อเรียกร้องเงินเดือนที่ยังไม่ได้รับ ในกระบวนการนี้: ร้องเรียนต่อพนักงานตรวจแรงงาน หรือใช้กลไกอนุญาโตตุลาการด้านแรงงาน
--	--	--	---

7.7.2 กลไกการระงับข้อพิพาททางเลือกปลอดจากอิทธิพลที่ไม่เหมาะสม

QRQ360	QRQ (CC, LB)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	CC: ในคดีเช่นนี้ (แพ่งพาณิชย์) บุคคลต่อไปนี้มี แนวโน้มที่จะขอสินบน (หรือสิ่งจูงใจทางการเงินอื่น) จากนาย ก นาย ข หรือทั้งสองฝ่ายเพื่อปฏิบัติหน้าที่ หรือเร่งรัดกระบวนการหรือไม่: อนุญาโตตุลาการด้าน พาณิชย์ LB: ในคดีเช่นนี้ (แรงงาน) บุคคลต่อไปนี้มีแนวโน้มที่ จะขอสินบน (หรือสิ่งจูงใจทางการเงินอื่น) จากฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือเร่งรัดกระบวนการ หรือไม่: ผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย / อนุญาโตตุลาการ
--------	--------------	--	--

7.7.3 กลไกการระงับข้อพิพาททางเลือกมีประสิทธิผล (ไม่ล่าช้าโดยไม่มีเหตุผล)

QRQ361	QRQ (CC, LB)	น้อยกว่าหนึ่งเดือน (1), ตั้งแต่ หนึ่งเดือนถึงหนึ่งปี (.75), ตั้งแต่ หนึ่งปีถึงสามปี (.5), มากกว่าสาม ปี (.25), มากกว่าห้าปี (0)	CC: ในทางปฏิบัติ จะต้องใช้เวลานานเท่าไรจึงจะได้ คำตัดสินหรือคำพิพากษา (นับตั้งแต่การยื่นคำฟ้อง ไปจนศาลตัดสิน) หากนาย ข ใช้กระบวนการ อนุญาโตตุลาการด้านพาณิชย์ LB: ในทางปฏิบัติ จะต้องใช้เวลานานเท่าไรจึงจะได้คำ ตัดสินหรือคำพิพากษา (นับตั้งแต่การยื่นคำฟ้องไปจน ศาลตัดสิน) ใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการด้าน แรงงาน
QRQ362	QRQ (CC, LB)	น้อยกว่าหนึ่งเดือน (1), ตั้งแต่ หนึ่งเดือนถึงหนึ่งปี (.75), ตั้งแต่ หนึ่งปีถึงสามปี (.5), มากกว่าสาม ปี (.25), มากกว่าห้าปี (0)	CC: ในทางปฏิบัติ หลังจากมีการตัดสินใจหรือข้อตกลง แล้ว ฝ่ายที่ชนะจะต้องใช้เวลานานเท่าใดในการบังคับ คดี และได้รับเงินค่าเสียหาย หากใช้กลไกนี้: อนุญาโตตุลาการด้านพาณิชย์ LB: ในทางปฏิบัติ หลังจากมีการตัดสินใจหรือข้อตกลง แล้ว ฝ่ายแรงงานจะต้องใช้เวลานานเท่าใดในการบังคับ คดี (ให้นายจ้างจ่ายเงิน) และได้รับเงิน หรือค่าเสียหาย: หากมีคำตัดสินจากอนุญาโตตุลาการด้านแรงงาน

7.7.4 กลไกการระงับข้อพิพาททางเลือกมีประสิทธิผลในการใช้บังคับ			
QRQ363	QRQ (CC)	เป็นไปได้มาก (1), เป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (0)	ในทางปฏิบัติ คู่สัญญาที่มีแนวโน้มที่จะสามารถร้องขออำนาจศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีในแต่ละท้องถิ่นเพื่อบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในข้อพิพาทกับหน่วยงานของรัฐหรือไม่: หากคำชี้ขาดนั้นมาจากคณะอนุญาโตตุลาการระดับชาติ
QRQ364	QRQ (CC)	เป็นไปได้มาก (1), เป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (0)	ในทางปฏิบัติ คู่สัญญาที่มีแนวโน้มที่จะสามารถร้องขออำนาจศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีในแต่ละท้องถิ่นเพื่อบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในข้อพิพาทกับหน่วยงานของรัฐหรือไม่: หากคำชี้ขาดนั้นมาจากคณะอนุญาโตตุลาการระดับระหว่างประเทศ
Factor 8 : กระบวนการยุติธรรมทางอาญา			
8.1 ระบบการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาที่มีประสิทธิผล			
8.1.1 เรื่องทั่วไป			
8.1.1.1 สภาพปัญหา			
QRQ365	QRQ (CJ)	ประเมินแบบไล่ระดับโดยมี 10 ระดับ : เริ่มที่ระดับ 1 ซึ่งถือว่าไม่ เป็นปัญหาร้ายแรงสักเท่าไร (1) ไปจนถึงระดับ 10 ซึ่งถือเป็น ปัญหาร้ายแรงมาก (0)	คำถามต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อจะทราบว่าระบบสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในประเทศของท่าน ประสบปัญหาหลักใดบ้างหรือไม่ ขอให้ท่านประเมินความรุนแรงของปัญหาต่อไปนี่ว่าส่งผลกระทบต่องานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในเมืองที่ท่านอาศัยอยู่มากน้อยเพียงใด โดยเลือกระบุค่าคะแนนได้ตั้งแต่ 1 ถึง 10 คะแนน (โดยค่าคะแนนที่ 10 หมายถึงปัญหาที่ร้ายแรงมาก และ 1 หมายถึงปัญหาที่ไม่ร้ายแรง) : ขาดระบบการข่าวที่มีประสิทธิผลเพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจ
QRQ366	QRQ (CJ)	ประเมินแบบไล่ระดับโดยมี 10 ระดับ : เริ่มที่ระดับ 1 ซึ่งถือว่าไม่ เป็นปัญหาร้ายแรงสักเท่าไร (1) ไปจนถึงระดับ 10 ซึ่งถือเป็น ปัญหาร้ายแรงมาก (0)	คำถามต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อจะทราบว่าระบบสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในประเทศของท่าน ประสบปัญหาหลักใดบ้างหรือไม่ ขอให้ท่านประเมินความรุนแรงของปัญหาต่อไปนี่ว่าส่งผลกระทบต่องานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในเมืองที่ท่านอาศัยอยู่มากน้อยเพียงใด โดยเลือกระบุค่าคะแนนได้ตั้งแต่ 1 ถึง 10 คะแนน (โดยค่าคะแนนที่ 10 หมายถึงปัญหาที่ร้ายแรงมาก และ 1 หมายถึงปัญหาที่ไม่ร้ายแรง) : ขาดการสืบคดีเชิงรุก เช่น ปฏิบัติการของสายสืบนอกเครื่องแบบ

QRQ367	QRQ (CJ)	ประเมินแบบไล่ระดับโดยมี 10 ระดับ : เริ่มที่ระดับ 1 ซึ่งถือว่าไม่เป็นปัญหาร้ายแรงสักเท่าไร (1) ไปจนถึงระดับ 10 ซึ่งถือเป็นปัญหาร้ายแรงมาก (0)	คำถามต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อจะทราบว่าจะระบบสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในประเทศของท่าน ประสบปัญหาหลักใดบ้างหรือไม่ ขอให้ท่านประเมินความรุนแรงของปัญหาต่อไปนี่ว่าส่งผลกระทบต่องานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในเมืองที่ท่านอาศัยอยู่มากน้อยเพียงใด โดยเลือกระดับคะแนนได้ตั้งแต่ 1 ถึง 10 คะแนน (โดยค่าคะแนนที่ 10 หมายถึงปัญหาที่ร้ายแรงมาก และ 1 หมายถึงปัญหาที่ไม่ร้ายแรง) : ขาดกลไกในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์พยานหลักฐาน
QRQ368	QRQ (CJ)	ประเมินแบบไล่ระดับโดยมี 10 ระดับ : เริ่มที่ระดับ 1 ซึ่งถือว่าไม่เป็นปัญหาร้ายแรงสักเท่าไร (1) ไปจนถึงระดับ 10 ซึ่งถือเป็นปัญหาร้ายแรงมาก (0)	คำถามต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อจะทราบว่าจะระบบสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในประเทศของท่าน ประสบปัญหาหลักใดบ้างหรือไม่ ขอให้ท่านประเมินความรุนแรงของปัญหาต่อไปนี่ว่าส่งผลกระทบต่องานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในเมืองที่ท่านอาศัยอยู่มากน้อยเพียงใด โดยเลือกระดับคะแนนได้ตั้งแต่ 1 ถึง 10 คะแนน (โดยค่าคะแนนที่ 10 หมายถึงปัญหาที่ร้ายแรงมาก และ 1 หมายถึงปัญหาที่ไม่ร้ายแรง) : การเก็บรักษาวัตถุพยานที่ไม่เหมาะสม การขาดกระบวนการติดตามอย่างเป็นระบบเมื่อส่งต่อวัตถุพยาน
QRQ369	QRQ (CJ)	ประเมินแบบไล่ระดับโดยมี 10 ระดับ : เริ่มที่ระดับ 1 ซึ่งถือว่าไม่เป็นปัญหาร้ายแรงสักเท่าไร (1) ไปจนถึงระดับ 10 ซึ่งถือเป็นปัญหาร้ายแรงมาก (0)	คำถามต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อจะทราบว่าจะระบบสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในประเทศของท่าน ประสบปัญหาหลักใดบ้างหรือไม่ ขอให้ท่านประเมินความรุนแรงของปัญหาต่อไปนี่ว่าส่งผลกระทบต่องานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในเมืองที่ท่านอาศัยอยู่มากน้อยเพียงใด โดยเลือกระดับคะแนนได้ตั้งแต่ 1 ถึง 10 คะแนน (โดยค่าคะแนนที่ 10 หมายถึงปัญหาที่ร้ายแรงมาก และ 1 หมายถึงปัญหาที่ไม่ร้ายแรง) : ระบบการคุ้มครองพยานหรือผู้แจ้งเบาะแสที่ไร้ประสิทธิผล
QRQ370	QRQ (CJ)	ประเมินแบบไล่ระดับโดยมี 10 ระดับ : เริ่มที่ระดับ 1 ซึ่งถือว่าไม่เป็นปัญหาร้ายแรงสักเท่าไร (1) ไปจนถึงระดับ 10 ซึ่งถือเป็นปัญหาร้ายแรงมาก (0)	คำถามต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อจะทราบว่าจะระบบสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในประเทศของท่าน ประสบปัญหาหลักใดบ้างหรือไม่ ขอให้ท่านประเมินความรุนแรงของปัญหาต่อไปนี่ว่าส่งผลกระทบต่องานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในเมืองที่ท่านอาศัยอยู่มากน้อยเพียงใด โดยเลือกระดับคะแนนได้ตั้งแต่ 1 ถึง 10 คะแนน (โดยค่าคะแนนที่ 10 หมายถึงปัญหาที่ร้ายแรงมาก และ 1 หมายถึงปัญหาที่ไม่ร้ายแรง) : ขาดระบบที่ดีพอในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานสืบสวนคดีอาญา

QRQ371	QRQ (CJ)	ประเมินแบบไล่ระดับโดยมี 10 ระดับ : เริ่มที่ระดับ 1 ซึ่งถือว่าไม่ เป็นปัญหาร้ายแรงสักเท่าไร (1) ไปจนถึงระดับ 10 ซึ่งถือเป็น ปัญหาร้ายแรงมาก (0)	คำถามต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อจะทราบว่าจะระบบ สืบสวนสอบสวนคดีอาญาในประเทศของท่าน ประสบ ปัญหาหลักใดบ้างหรือไม่ ขอให้ท่านประเมินความ รุนแรงของปัญหาต่อไปนี่ว่าส่งผลกระทบต่อ งาน สืบสวนสอบสวนคดีอาญาในเมืองที่ท่านอาศัยอยู่มาก น้อยเพียงใด โดยเลือกระดับคะแนนได้ตั้งแต่ 1 ถึง 10 คะแนน (โดยค่าคะแนนที่ 10 หมายถึงปัญหาที่ร้ายแรง มาก และ 1 หมายถึงปัญหาที่ไม่ร้ายแรง) : จำนวน ตำรวจสืบสวนสอบสวนไม่เพียงพอ
QRQ372	QRQ (CJ)	ประเมินแบบไล่ระดับโดยมี 10 ระดับ : เริ่มที่ระดับ 1 ซึ่งถือว่าไม่ เป็นปัญหาร้ายแรงสักเท่าไร (1) ไปจนถึงระดับ 10 ซึ่งถือเป็น ปัญหาร้ายแรงมาก (0)	คำถามต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อจะทราบว่าจะระบบ สืบสวนสอบสวนคดีอาญาในประเทศของท่าน ประสบ ปัญหาหลักใดบ้างหรือไม่ ขอให้ท่านประเมินความ รุนแรงของปัญหาต่อไปนี่ว่าส่งผลกระทบต่อ งาน สืบสวนสอบสวนคดีอาญาในเมืองที่ท่านอาศัยอยู่มาก น้อยเพียงใด โดยเลือกระดับคะแนนได้ตั้งแต่ 1 ถึง 10 คะแนน (โดยค่าคะแนนที่ 10 หมายถึงปัญหาที่ร้ายแรง มาก และ 1 หมายถึงปัญหาที่ไม่ร้ายแรง) : ตำรวจ สืบสวนสอบสวนไม่มีความสามารถ
QRQ373	QRQ (CJ)	ประเมินแบบไล่ระดับโดยมี 10 ระดับ : เริ่มที่ระดับ 1 ซึ่งถือว่าไม่ เป็นปัญหาร้ายแรงสักเท่าไร (1) ไปจนถึงระดับ 10 ซึ่งถือเป็น ปัญหาร้ายแรงมาก (0)	คำถามต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อจะทราบว่าจะระบบ สืบสวนสอบสวนคดีอาญาในประเทศของท่าน ประสบ ปัญหาหลักใดบ้างหรือไม่ ขอให้ท่านประเมินความ รุนแรงของปัญหาต่อไปนี่ว่าส่งผลกระทบต่อ งาน สืบสวนสอบสวนคดีอาญาในเมืองที่ท่านอาศัยอยู่มาก น้อยเพียงใด โดยเลือกระดับคะแนนได้ตั้งแต่ 1 ถึง 10 คะแนน (โดยค่าคะแนนที่ 10 หมายถึงปัญหาที่ร้ายแรง มาก และ 1 หมายถึงปัญหาที่ไม่ร้ายแรง) : ขาดเทคโนโลยีหรือเครื่องมือที่เพียงพอ
QRQ374	QRQ (CJ)	ประเมินแบบไล่ระดับโดยมี 10 ระดับ : เริ่มที่ระดับ 1 ซึ่งถือว่าไม่ เป็นปัญหาร้ายแรงสักเท่าไร (1) ไปจนถึงระดับ 10 ซึ่งถือเป็น ปัญหาร้ายแรงมาก (0)	คำถามต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อจะทราบว่าจะระบบ สืบสวนสอบสวนคดีอาญาในประเทศของท่าน ประสบ ปัญหาหลักใดบ้างหรือไม่ ขอให้ท่านประเมินความ รุนแรงของปัญหาต่อไปนี่ว่าส่งผลกระทบต่อ งาน สืบสวนสอบสวนคดีอาญาในเมืองที่ท่านอาศัยอยู่มาก น้อยเพียงใด โดยเลือกระดับคะแนนได้ตั้งแต่ 1 ถึง 10 คะแนน (โดยค่าคะแนนที่ 10 หมายถึงปัญหาที่ร้ายแรง มาก และ 1 หมายถึงปัญหาที่ไม่ร้ายแรง) : การทุจริต คอร์รัปชันของตำรวจสืบสวนสอบสวน

QRQ375	QRQ (CJ)	ประเมินแบบไล่ระดับโดยมี 10 ระดับ : เริ่มที่ระดับ 1 ซึ่งถือว่าไม่ เป็นปัญหาร้ายแรงสักเท่าไร (1) ไปจนถึงระดับ 10 ซึ่งถือเป็น ปัญหาร้ายแรงมาก (0)	คำถามต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อจะทราบว่าจะระบบ สืบสวนสอบสวนคดีอาญาในประเทศของท่าน ประสบ ปัญหาหลักใดบ้างหรือไม่ ขอให้ท่านประเมินความ รุนแรงของปัญหาต่อไปนี่ว่าส่งผลกระทบต่อ งาน สืบสวนสอบสวนคดีอาญาในเมืองที่ท่านอาศัยอยู่มาก น้อยเพียงใด โดยเลือกระบุค่าคะแนนได้ตั้งแต่ 1 ถึง 10 คะแนน (โดยค่าคะแนนที่ 10 หมายถึงปัญหาที่ร้ายแรง มาก และ 1 หมายถึงปัญหาที่ไม่ร้ายแรง) : ตำรวจ สืบสวนสอบสวนขาดความรู้ความเข้าใจกฎหมาย
QRQ376	QRQ (CJ)	ประเมินแบบไล่ระดับโดยมี 10 ระดับ : เริ่มที่ระดับ 1 ซึ่งถือว่าไม่ เป็นปัญหาร้ายแรงสักเท่าไร (1) ไปจนถึงระดับ 10 ซึ่งถือเป็น ปัญหาร้ายแรงมาก (0)	คำถามต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อจะทราบว่าจะระบบ สืบสวนสอบสวนคดีอาญาในประเทศของท่าน ประสบ ปัญหาหลักใดบ้างหรือไม่ ขอให้ท่านประเมินความ รุนแรงของปัญหาต่อไปนี่ว่าส่งผลกระทบต่อ งาน สืบสวนสอบสวนคดีอาญาในเมืองที่ท่านอาศัยอยู่มาก น้อยเพียงใด โดยเลือกระบุค่าคะแนนได้ตั้งแต่ 1 ถึง 10 คะแนน (โดยค่าคะแนนที่ 10 หมายถึงปัญหาที่ร้ายแรง มาก และ 1 หมายถึงปัญหาที่ไม่ร้ายแรง) : ขาด ผู้เชี่ยวชาญทางนิติวิทยาศาสตร์
QRQ377	QRQ (CJ)	ประเมินแบบไล่ระดับโดยมี 10 ระดับ : เริ่มที่ระดับ 1 ซึ่งถือว่าไม่ เป็นปัญหาร้ายแรงสักเท่าไร (1) ไปจนถึงระดับ 10 ซึ่งถือเป็น ปัญหาร้ายแรงมาก (0)	คำถามต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อจะทราบว่าจะระบบ สืบสวนสอบสวนคดีอาญาในประเทศของท่าน ประสบ ปัญหาหลักใดบ้างหรือไม่ ขอให้ท่านประเมินความ รุนแรงของปัญหาต่อไปนี่ว่าส่งผลกระทบต่อ งาน สืบสวนสอบสวนคดีอาญาในเมืองที่ท่านอาศัยอยู่มาก น้อยเพียงใด โดยเลือกระบุค่าคะแนนได้ตั้งแต่ 1 ถึง 10 คะแนน (โดยค่าคะแนนที่ 10 หมายถึงปัญหาที่ร้ายแรง มาก และ 1 หมายถึงปัญหาที่ไม่ร้ายแรง) : การชี้ตัว ผู้ต้องหาที่มีการปฏิบัติที่ทำให้ผู้ถูกกล่าวหาเสียเปรียบ
QRQ378	QRQ (CJ)	ประเมินแบบไล่ระดับโดยมี 10 ระดับ : เริ่มที่ระดับ 1 ซึ่งถือว่าไม่ เป็นปัญหาร้ายแรงสักเท่าไร (1) ไปจนถึงระดับ 10 ซึ่งถือเป็น ปัญหาร้ายแรงมาก (0)	คำถามต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อจะทราบว่าจะระบบ สืบสวนสอบสวนคดีอาญาในประเทศของท่าน ประสบ ปัญหาหลักใดบ้างหรือไม่ ขอให้ท่านประเมินความ รุนแรงของปัญหาต่อไปนี่ว่าส่งผลกระทบต่อ งาน สืบสวนสอบสวนคดีอาญาในเมืองที่ท่านอาศัยอยู่มาก น้อยเพียงใด โดยเลือกระบุค่าคะแนนได้ตั้งแต่ 1 ถึง 10 คะแนน (โดยค่าคะแนนที่ 10 หมายถึงปัญหาที่ร้ายแรง มาก และ 1 หมายถึงปัญหาที่ไม่ร้ายแรง) : การทุจริต คอร์รัปชันของอัยการ

QRQ379	QRQ (CJ)	ประเมินแบบไล่ระดับโดยมี 10 ระดับ : เริ่มที่ระดับ 1 ซึ่งถือว่าไม่เป็นปัญหาร้ายแรงสักเท่าไร (1) ไปจนถึงระดับ 10 ซึ่งถือเป็นปัญหาร้ายแรงมาก (0)	คำถามต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อจะทราบว่าคุณระบบสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในประเทศของท่าน ประสบปัญหาหลักใดบ้างหรือไม่ ขอให้ท่านประเมินความรุนแรงของปัญหาต่อไปนี่ว่าส่งผลกระทบต่องานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในเมืองที่ท่านอาศัยอยู่มากน้อยเพียงใด โดยเลือกระดับคะแนนได้ตั้งแต่ 1 ถึง 10 คะแนน (โดยค่าคะแนนที่ 10 หมายถึงปัญหาที่ร้ายแรงมาก และ 1 หมายถึงปัญหาที่ไม่ร้ายแรง) : อัยการขาดความรู้ความเข้าใจกฎหมาย
QRQ380	QRQ (CJ)	ประเมินแบบไล่ระดับโดยมี 10 ระดับ : เริ่มที่ระดับ 1 ซึ่งถือว่าไม่เป็นปัญหาร้ายแรงสักเท่าไร (1) ไปจนถึงระดับ 10 ซึ่งถือเป็นปัญหาร้ายแรงมาก (0)	คำถามต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อจะทราบว่าคุณระบบสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในประเทศของท่าน ประสบปัญหาหลักใดบ้างหรือไม่ ขอให้ท่านประเมินความรุนแรงของปัญหาต่อไปนี่ว่าส่งผลกระทบต่องานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในเมืองที่ท่านอาศัยอยู่มากน้อยเพียงใด โดยเลือกระดับคะแนนได้ตั้งแต่ 1 ถึง 10 คะแนน (โดยค่าคะแนนที่ 10 หมายถึงปัญหาที่ร้ายแรงมาก และ 1 หมายถึงปัญหาที่ไม่ร้ายแรง) : อัยการไม่มีการศึกษาอบรมความรู้เพียงพอ
QRQ381	QRQ (CJ)	ประเมินแบบไล่ระดับโดยมี 10 ระดับ : เริ่มที่ระดับ 1 ซึ่งถือว่าไม่เป็นปัญหาร้ายแรงสักเท่าไร (1) ไปจนถึงระดับ 10 ซึ่งถือเป็นปัญหาร้ายแรงมาก (0)	คำถามต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อจะทราบว่าคุณระบบสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในประเทศของท่าน ประสบปัญหาหลักใดบ้างหรือไม่ ขอให้ท่านประเมินความรุนแรงของปัญหาต่อไปนี่ว่าส่งผลกระทบต่องานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในเมืองที่ท่านอาศัยอยู่มากน้อยเพียงใด โดยเลือกระดับคะแนนได้ตั้งแต่ 1 ถึง 10 คะแนน (โดยค่าคะแนนที่ 10 หมายถึงปัญหาที่ร้ายแรงมาก และ 1 หมายถึงปัญหาที่ไม่ร้ายแรง) : จำนวนอัยการไม่เพียงพอกับภาระคดี
QRQ382	QRQ (CJ)	ประเมินแบบไล่ระดับโดยมี 10 ระดับ : เริ่มที่ระดับ 1 ซึ่งถือว่าไม่เป็นปัญหาร้ายแรงสักเท่าไร (1) ไปจนถึงระดับ 10 ซึ่งถือเป็นปัญหาร้ายแรงมาก (0)	คำถามต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อจะทราบว่าคุณระบบสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในประเทศของท่าน ประสบปัญหาหลักใดบ้างหรือไม่ ขอให้ท่านประเมินความรุนแรงของปัญหาต่อไปนี่ว่าส่งผลกระทบต่องานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในเมืองที่ท่านอาศัยอยู่มากน้อยเพียงใด โดยเลือกระดับคะแนนได้ตั้งแต่ 1 ถึง 10 คะแนน (โดยค่าคะแนนที่ 10 หมายถึงปัญหาที่ร้ายแรงมาก และ 1 หมายถึงปัญหาที่ไม่ร้ายแรง) : อัยการไม่เป็นอิสระ (ไม่สามารถปฏิบัติงานโดยขัดกับเจ้าหน้าที่รัฐหรือเอกชนที่มีอิทธิพล)

8.1.1.2 การตัดสินใจโทษ			
QRQ383	QRQ (CJ)	100% (0), 75% (0.2), 50% (0.4), 25% (0.6), 5% (0.8), 0% (1)	จากประสบการณ์ของท่านเกี่ยวกับคดีอาญา ในช่วงปีที่ผ่านมา มีกี่เปอร์เซ็นต์ที่สะท้อนว่ากระบวนการยุติธรรมทางอาญา : เกิดความผิดพลาดในการตั้งข้อกล่าวหาผู้ต้องสงสัย
QRQ384	QRQ (CJ)	100% (0), 75% (0.2), 50% (0.4), 25% (0.6), 5% (0.8), 0% (1)	จากประสบการณ์ของท่านเกี่ยวกับคดีอาญาในช่วงปีที่ผ่านมา มีกี่เปอร์เซ็นต์ที่สะท้อนว่ากระบวนการยุติธรรมทางอาญา : เกิดการตัดสินที่ผิดพลาดในชั้นการพิจารณาคดีในชั้นศาล
QRQ385	QRQ (CJ)	100% (0), 75% (0.2), 50% (0.4), 25% (0.6), 5% (0.8), 0% (1)	จากประสบการณ์ของท่านเกี่ยวกับคดีอาญาในช่วงปีที่ผ่านมา มีกี่เปอร์เซ็นต์ที่สะท้อนว่ากระบวนการยุติธรรมทางอาญา : เกิดการตัดสินที่ผิดพลาดในกระบวนการต่อรองคำรับสารภาพหรือในขั้นตอนก่อนการพิจารณาคดีในชั้นศาล
8.1.2 การคลี่คลายอาชญากรรม			
8.1.2.1 การฆ่าคน			
GPP89	GPP	เป็นไปได้มาก (1), เป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (0)	หากเกิดการฆ่าขึ้นในบริเวณที่คุณอยู่อาศัยมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดที่ผู้กระทำผิดจะถูกดำเนินคดีและพิพากษาลงโทษ
8.1.2.2 การบุกรุกและลักทรัพย์			
GPP90	GPP (2017)	ใช่ (1), ไม่ใช่ (0)	ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีผู้บุกรุกที่อยู่อาศัยของท่าน โดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อลักทรัพย์ / พยายามลักทรัพย์ บางอย่างหรือไม่ ท่านหรือบุคคลอื่นได้แจ้งความไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือไม่ ผู้กระทำถูกจับกุมหรือไม่
8.1.2.3 การชิงทรัพย์			
GPP91	GPP (2017)	ใช่ (1), ไม่ใช่ (0)	ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ท่านได้ตกเป็นผู้เสียหายจากการชิงทรัพย์โดยใช้อาวุธหรือไม่ (อาวุธ เช่น มีดหรือปืน ท่านหรือบุคคลอื่นได้แจ้งความไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือไม่ ผู้กระทำถูกจับกุมหรือไม่

8.2 การพิจารณาคดีทางอาญาที่ทันเวลาที่และมีประสิทธิผล

8.2.1 ความทันเวลา

QRQ386	QRQ (CJ)	น้อยกว่าหนึ่งเดือน (1), ตั้งแต่หนึ่งเดือนถึงหกเดือน (.75), ตั้งแต่หกเดือนถึงหนึ่งปี (.5), ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสามปี (.25), มากกว่าสามปี (0)	จากประสบการณ์ของท่าน ในทางปฏิบัติ การพิจารณาพิพากษาผู้ต้องสงสัยในคดีอาชญากรรมร้ายแรงจะต้องใช้ระยะเวลาเท่าไร
QRQ387	QRQ (CJ)	น้อยกว่าหนึ่งเดือน (1), ตั้งแต่หนึ่งเดือนถึงหกเดือน (.75), ตั้งแต่หกเดือนถึงหนึ่งปี (.5), ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสามปี (.25), มากกว่าสามปี (0)	จากประสบการณ์ของท่าน ในทางปฏิบัติ การพิจารณาพิพากษาผู้ต้องสงสัยในคดีอาชญากรรมเล็กน้อยจะต้องใช้ระยะเวลาเท่าไร
QRQ388	QRQ (CJ)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	สมมติว่าอัยการ/ผู้พิพากษา/คณะลูกขุนพิจารณาว่า จะต้องควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย เป็นไปได้แค่ไหนที่ผู้ต้องสงสัยจะถูกควบคุมตัวโดยไม่มีการพิพากษาลงโทษอย่างเป็นทางการ นานกว่าสามเดือน
QRQ389	QRQ (CJ)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	สมมติว่าอัยการ/ผู้พิพากษา/คณะลูกขุนพิจารณาว่า จะต้องควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย เป็นไปได้แค่ไหนที่ผู้ต้องสงสัยจะถูกควบคุมตัวโดยไม่มีการพิพากษาลงโทษอย่างเป็นทางการ นานกว่าหนึ่งปี
QRQ390	QRQ (CJ)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	สมมติว่าอัยการ/ผู้พิพากษา/คณะลูกขุนพิจารณาว่า จะต้องควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย เป็นไปได้แค่ไหนที่ผู้ต้องสงสัยจะถูกควบคุมตัวโดยไม่มีการพิพากษาลงโทษอย่างเป็นทางการ นานกว่าสามปี
QRQ391	QRQ (CJ)	ประเมินแบบไล่ระดับโดยมี 10 ระดับ : เริ่มที่ระดับ 1 ซึ่งถือว่าไม่เป็นปัญหาร้ายแรงสักเท่าไร (1) ไปจนถึงระดับ 10 ซึ่งถือเป็นปัญหาร้ายแรงมาก (0)	คำถามต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อจะทราบว่าศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาในประเทศของท่าน ประสบปัญหาหลักใดบ้างหรือไม่ ขอให้ท่านประเมินความรุนแรงของปัญหาต่อไปนี้ว่าส่งผลกระทบต่อการทำหน้าที่ของศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาในประเทศของท่านมากน้อยเพียงใด โดยเลือกระบุค่าคะแนนได้ตั้งแต่ 1 ถึง 10 คะแนน (โดยค่าคะแนนที่ 10 หมายถึงปัญหาที่ร้ายแรงมาก และ 1 หมายถึงปัญหาที่ไม่ร้ายแรง) : การให้คุมขังก่อนพิจารณามากเกินไป และนานเกินไป

QRQ392	QRQ (CJ)	ประเมินแบบไล่ระดับโดยมี 10 ระดับ : เริ่มที่ระดับ 1 ซึ่งถือว่าไม่เป็นปัญหาร้ายแรงสักเท่าไร (1) ไปจนถึงระดับ 10 ซึ่งถือเป็นปัญหาร้ายแรงมาก (0)	คำถามต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อจะทราบว่าศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาในประเทศของท่าน ประสบปัญหาหลักใดบ้างหรือไม่ ขอให้ท่านประเมินความรุนแรงของปัญหาต่อไปว่าส่งผลกระทบต่อการทำงานที่ของศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาในประเทศของท่านมากน้อยเพียงใด โดยเลือกระบุค่าคะแนนได้ตั้งแต่ 1 ถึง 10 คะแนน (โดยค่าคะแนนที่ 10 หมายถึงปัญหาที่ร้ายแรงมาก และ 1 หมายถึงปัญหาที่ไม่ร้ายแรง) : ความล่าช้าในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (แต่ละคดีใช้ระยะเวลาานเกินไป)
--------	----------	--	--

8.2.2 ประสิทธิภาพ

QRQ393	QRQ (CJ)	ประเมินแบบไล่ระดับโดยมี 10 ระดับ : เริ่มที่ระดับ 1 ซึ่งถือว่าไม่เป็นปัญหาร้ายแรงสักเท่าไร (1) ไปจนถึงระดับ 10 ซึ่งถือเป็นปัญหาร้ายแรงมาก (0)	คำถามต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อจะทราบว่าศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาในประเทศของท่าน ประสบปัญหาหลักใดบ้างหรือไม่ ขอให้ท่านประเมินความรุนแรงของปัญหาต่อไปว่าส่งผลกระทบต่อการทำงานที่ของศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาในประเทศของท่านมากน้อยเพียงใด โดยเลือกระบุค่าคะแนนได้ตั้งแต่ 1 ถึง 10 คะแนน (โดยค่าคะแนนที่ 10 หมายถึงปัญหาที่ร้ายแรงมาก และ 1 หมายถึงปัญหาที่ไม่ร้ายแรง) : การตัดสินพิพากษาที่บกพร่องโดยผู้พิพากษา
GPP92	GPP (2017)	ใช่ (1), ไม่ใช่ (0)	ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีผู้บุกรุกที่อยู่อาศัยของท่าน โดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อลักทรัพย์ / พยายามลักทรัพย์ บางอย่างหรือไม่ ผู้กระทำได้ถูกดำเนินคดีและลงโทษหรือไม่
GPP93	GPP (2017)	ใช่ (1), ไม่ใช่ (0)	ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีญาติหรือบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกันถูกฆ่าหรือไม่ ผู้กระทำได้ถูกดำเนินคดีและลงโทษหรือไม่
GPP94	GPP (2017)	ใช่ (1), ไม่ใช่ (0)	ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ท่านได้ตกเป็นผู้เสียหายจากการชิงทรัพย์โดยใช้อาวุธหรือไม่ (อาวุธ เช่น มีดหรือปืน ผู้กระทำได้ถูกจับกุมหรือไม่
GPP95	GPP	เป็นไปได้มาก (1), เป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (0)	หากเกิดการฆ่ากันในบริเวณที่คุณอยู่อาศัยมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดที่ผู้กระทำผิดจะถูกดำเนินคดีและพิพากษาลงโทษ

8.3 ระบบราชทัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการปรับพฤติกรรม

QRQ394	QRQ (CJ)	ประเมินแบบไล่ระดับโดยมี 10 ระดับ : เริ่มที่ระดับ 1 ซึ่งถือว่าไม่เป็นปัญหาร้ายแรงสักเท่าไร (1) ไปจนถึงระดับ 10 ซึ่งถือเป็นปัญหาร้ายแรงมาก (0)	คำถามต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อจะทราบว่าคุณหน่วยงานราชทัณฑ์ในประเทศของท่านประสบปัญหาหลักใดบ้างหรือไม่ ขอให้ท่านประเมินความรุนแรงของปัญหาต่อไปนี่ว่าส่งผลกระทบต่อเรือนจำและทัณฑสถานในเมืองที่ท่านอาศัยอยู่มากน้อยเพียงใด โดยเลือกระดับคะแนนได้ตั้งแต่ 1 ถึง 10 คะแนน (โดยค่าคะแนนที่ 10 หมายถึงปัญหาที่ร้ายแรงมาก และ 1 หมายถึงปัญหาที่ไม่ร้ายแรง) : สภาพความเป็นอยู่ที่ยากลำบากและความแออัด
QRQ395	QRQ (CJ)	ประเมินแบบไล่ระดับโดยมี 10 ระดับ : เริ่มที่ระดับ 1 ซึ่งถือว่าไม่เป็นปัญหาร้ายแรงสักเท่าไร (1) ไปจนถึงระดับ 10 ซึ่งถือเป็นปัญหาร้ายแรงมาก (0)	คำถามต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อจะทราบว่าคุณหน่วยงานราชทัณฑ์ในประเทศของท่านประสบปัญหาหลักใดบ้างหรือไม่ ขอให้ท่านประเมินความรุนแรงของปัญหาต่อไปนี่ว่าส่งผลกระทบต่อเรือนจำและทัณฑสถานในเมืองที่ท่านอาศัยอยู่มากน้อยเพียงใด โดยเลือกระดับคะแนนได้ตั้งแต่ 1 ถึง 10 คะแนน (โดยค่าคะแนนที่ 10 หมายถึงปัญหาที่ร้ายแรงมาก และ 1 หมายถึงปัญหาที่ไม่ร้ายแรง) : โปรแกรมการบำบัดฟื้นฟูและลดการกระทำผิดซ้ำที่ไม่ดีพอ
QRQ396	QRQ (CJ)	ประเมินแบบไล่ระดับโดยมี 10 ระดับ : เริ่มที่ระดับ 1 ซึ่งถือว่าไม่เป็นปัญหาร้ายแรงสักเท่าไร (1) ไปจนถึงระดับ 10 ซึ่งถือเป็นปัญหาร้ายแรงมาก (0)	คำถามต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อจะทราบว่าคุณหน่วยงานราชทัณฑ์ในประเทศของท่านประสบปัญหาหลักใดบ้างหรือไม่ ขอให้ท่านประเมินความรุนแรงของปัญหาต่อไปนี่ว่าส่งผลกระทบต่อเรือนจำและทัณฑสถานในเมืองที่ท่านอาศัยอยู่มากน้อยเพียงใด โดยเลือกระดับคะแนนได้ตั้งแต่ 1 ถึง 10 คะแนน (โดยค่าคะแนนที่ 10 หมายถึงปัญหาที่ร้ายแรงมาก และ 1 หมายถึงปัญหาที่ไม่ร้ายแรง) : ขาดการจำแนกสถานที่คุมขังระหว่างผู้กระทำผิดที่มีพฤติกรรมรุนแรงกับผู้กระทำผิดเล็กน้อย
QRQ397	QRQ (CJ)	ประเมินแบบไล่ระดับโดยมี 10 ระดับ : เริ่มที่ระดับ 1 ซึ่งถือว่าไม่เป็นปัญหาร้ายแรงสักเท่าไร (1) ไปจนถึงระดับ 10 ซึ่งถือเป็นปัญหาร้ายแรงมาก (0)	คำถามต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อจะทราบว่าคุณหน่วยงานราชทัณฑ์ในประเทศของท่านประสบปัญหาหลักใดบ้างหรือไม่ ขอให้ท่านประเมินความรุนแรงของปัญหาต่อไปนี่ว่าส่งผลกระทบต่อเรือนจำและทัณฑสถานในเมืองที่ท่านอาศัยอยู่มากน้อยเพียงใด โดยเลือกระดับคะแนนได้ตั้งแต่ 1 ถึง 10 คะแนน (โดยค่าคะแนนที่ 10 หมายถึงปัญหาที่ร้ายแรงมาก และ 1 หมายถึงปัญหาที่ไม่ร้ายแรง) : ระบบรักษาความปลอดภัยบกพร่อง นำไปสู่การหลบหนี

QRQ398	QRQ (CJ)	100% (0), 75% (0.2), 50% (0.4), 25% (0.6), 5% (0.8), 0% (1)	ในมุมมองของท่าน ผู้ต้องขังที่พ้นโทษแล้วกลับมีพฤติกรรมอาชญากรรมมีจำนวนกี่เปอร์เซ็นต์
8.4 กระบวนการยุติธรรมที่เป็นกลาง			
8.4.1 เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นกลางและไม่เลือกปฏิบัติ			
QRQ399	QRQ (CJ)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	จินตนาการว่าตำรวจในท้องที่ ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยในคดีอาญา ในความคิดเห็นของคุณ มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่ผู้ถูกควบคุมตัวจะเสียเปรียบในชั้นตอนคดีอาญา หากเขาคือ : คนยากไร้
QRQ400	QRQ (CJ)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	จินตนาการว่าตำรวจในท้องที่ ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยในคดีอาญา ในความคิดเห็นของคุณ มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่ผู้ถูกควบคุมตัวจะเสียเปรียบในชั้นตอนคดีอาญา หากเขาคือ : ผู้หญิง
QRQ401	QRQ (CJ)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	จินตนาการว่าตำรวจในท้องที่ ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยในคดีอาญา ในความคิดเห็นของคุณ มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่ผู้ถูกควบคุมตัวจะเสียเปรียบในชั้นตอนคดีอาญา หากเขาคือ : กลุ่มชาติพันธุ์
QRQ402	QRQ (CJ)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	จินตนาการว่าตำรวจในท้องที่ ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยในคดีอาญา ในความคิดเห็นของคุณ มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่ผู้ถูกควบคุมตัวจะเสียเปรียบในชั้นตอนคดีอาญา หากเขาคือ : กลุ่มผู้นับถือศาสนาที่ไม่ใช่ศาสนาหลักในประเทศ
QRQ403	QRQ (CJ)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	จินตนาการว่าตำรวจในท้องที่ ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยในคดีอาญา ในความคิดเห็นของคุณ มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่ผู้ถูกควบคุมตัวจะเสียเปรียบในชั้นตอนคดีอาญา หากเขาคือ : ชาวต่างชาติ (คนต่างด้าวเข้าเมือง)
QRQ404	QRQ (CJ)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	จินตนาการว่าตำรวจในท้องที่ ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยในคดีอาญา ในความคิดเห็นของคุณ มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่ผู้ถูกควบคุมตัวจะเสียเปรียบในชั้นตอนคดีอาญา หากเขาคือ : ผู้มีความหลากหลายทางเพศ
GPP96	GPP	ใช่ (0), ไม่ใช่ (1)	จินตนาการว่าตำรวจในท้องที่ ควบคุมตัวคนสองคนที่ต่างก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าได้กระทำความผิดในคดีอาญา ในความคิดเห็นของคุณ ลักษณะใดในตัวเลือกต่อไปนี้จะทำให้คนใดคนหนึ่งเสียเปรียบ หากผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งคือ : คนยากไร้

GPP97	GPP	ใช่ (0), ไม่ใช่ (1)	จินตนาการว่าตำรวจในท้องที่ ควบคุมตัวคนสองคนที่ต่างก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าได้กระทำความผิดในคดีอาญา ในความคิดเห็นของคุณ ลักษณะใดในตัวเลือกต่อไปนี้จะทำให้คนใดคนหนึ่งเสียเปรียบ หากผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งคือ : ผู้หญิง
GPP98	GPP	ใช่ (0), ไม่ใช่ (1)	จินตนาการว่าตำรวจในท้องที่ ควบคุมตัวคนสองคนที่ต่างก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าได้กระทำความผิดในคดีอาญา ในความคิดเห็นของคุณ ลักษณะใดในตัวเลือกต่อไปนี้จะทำให้คนใดคนหนึ่งเสียเปรียบ หากผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งคือ : กลุ่มชาติพันธุ์ ที่ไม่ใช่เชื้อสายเดียวกันกับตำรวจ
GPP99	GPP	ใช่ (0), ไม่ใช่ (1)	จินตนาการว่าตำรวจในท้องที่ ควบคุมตัวคนสองคนที่ต่างก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าได้กระทำความผิดในคดีอาญา ในความคิดเห็นของคุณ ลักษณะใดในตัวเลือกต่อไปนี้จะทำให้คนใดคนหนึ่งเสียเปรียบ หากผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งคือ : กลุ่มผู้นับถือศาสนาที่ไม่ใช่ศาสนาหลักในประเทศ ที่ไม่ใช่กลุ่มเดียวกันกับตำรวจ
GPP100	GPP	ใช่ (0), ไม่ใช่ (1)	จินตนาการว่าตำรวจในท้องที่ ควบคุมตัวคนสองคนที่ต่างก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าได้กระทำความผิดในคดีอาญา ในความคิดเห็นของคุณ ลักษณะใดในตัวเลือกต่อไปนี้จะทำให้คนใดคนหนึ่งเสียเปรียบ หากผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งคือ : ชาวต่างชาติ (คนต่างด้าวเข้าเมือง)
GPP101	GPP	ใช่ (0), ไม่ใช่ (1)	จินตนาการว่าตำรวจในท้องที่ ควบคุมตัวคนสองคนที่ต่างก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าได้กระทำความผิดในคดีอาญา ในความคิดเห็นของคุณ ลักษณะใดในตัวเลือกต่อไปนี้จะทำให้คนใดคนหนึ่งเสียเปรียบ หากผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งคือ : ผู้มีความหลากหลายทางเพศ

8.4.2 พิพากษาที่เป็นกลางและไม่เลือกปฏิบัติ

QRQ405	QRQ (CJ)	ประเมินแบบไล่ระดับโดยมี 10 ระดับ : เริ่มที่ระดับ 1 ซึ่งถือว่าไม่เป็นปัญหาร้ายแรงสักเท่าไร (1) ไปจนถึงระดับ 10 ซึ่งถือเป็นปัญหาร้ายแรงมาก (0)	คำถามต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อจะทราบว่าคุณที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาในประเทศของท่าน ประสบปัญหาหลักใดบ้างหรือไม่ ขอให้ท่านประเมินความรุนแรงของปัญหาต่อไปนี้ว่าส่งผลกระทบต่อการทำงานที่ของศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาในเมืองที่ท่านอาศัยอยู่น้อยเพียงใด โดยเลือกระบุค่าคะแนนได้ตั้งแต่ 1 ถึง 10 คะแนน (โดยค่าคะแนนที่ 10 หมายถึงปัญหาที่ร้ายแรงมาก และ 1 หมายถึงปัญหาที่ไม่ร้ายแรง) : อดดีต่อกลุ่มคนชายขอบ (การเลือกปฏิบัติตามสถานะทางสังคมหรือเศรษฐกิจ)
--------	----------	--	--

8.5 กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ปลอดภัยหรือคอร์รัปชัน			
8.5.1 ตำรวจ ทหาร และอัยการ เป็นอิสระจากอิทธิพลที่ไม่สมควร			
QRQ406	QRQ (CJ)	มีอิทธิพลมาก (0), มีอิทธิพลพอสมควร (.333), มีอิทธิพลเล็กน้อย (.667), ไม่มีอิทธิพลเลย (0)	องค์กรอาชญากรรม เช่น เครือข่ายยาเสพติด หรือกลุ่มค้าอาวุธเถื่อน มีอิทธิพลต่อนโยบายและการปฏิบัติของหน่วยงานนี้มากเพียงใด : หน่วยงานตำรวจ
QRQ407	QRQ (CJ)	มีอิทธิพลมาก (0), มีอิทธิพลพอสมควร (.333), มีอิทธิพลเล็กน้อย (.667), ไม่มีอิทธิพลเลย (0)	องค์กรอาชญากรรม เช่น เครือข่ายยาเสพติด หรือกลุ่มค้าอาวุธเถื่อน มีอิทธิพลต่อนโยบายและการปฏิบัติของหน่วยงานนี้มากเพียงใด : หน่วยงานทหาร
QRQ408	QRQ (CJ)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	เป็นไปได้แค่ไหนที่ตำรวจในท้องถิ่นจะรับสินบนจากธุรกิจผู้ค้าขายรายย่อยเพื่อให้ค้าขายต่อไปได้
QRQ409	QRQ (CJ)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	เป็นไปได้แค่ไหนที่ตำรวจในท้องถิ่นจะรับสินบนจากองค์กรอาชญากรรมเพื่อละลายปล่อยผ่านกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย (เช่น ขยายยาเสพติด)
QRQ410	QRQ (CJ)	พบเห็นเกือบสม่ำเสมอ (0), พบเห็นเป็นส่วนใหญ่ (.333), พบเห็นบ้างเป็นบางครั้ง (.667), แทบไม่เคยพบเห็นเลย (1)	บ่อยครั้งแค่ไหน ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าพนักงานของศาล (รวมถึงผู้พิพากษา) ที่รับผิดชอบการทำคดีอาญามีการเรียกหรือรับสินบนหรือค่าใช้จ่าย : เพื่อสืบสวนสอบสวนอาชญากรรม
QRQ411	QRQ (CJ)	พบเห็นเกือบสม่ำเสมอ (0), พบเห็นเป็นส่วนใหญ่ (.333), พบเห็นบ้างเป็นบางครั้ง (.667), แทบไม่เคยพบเห็นเลย (1)	บ่อยครั้งแค่ไหน ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าพนักงานของศาล (รวมถึงผู้พิพากษา) ที่รับผิดชอบการทำคดีอาญามีการเรียกหรือรับสินบนหรือค่าใช้จ่าย : เพื่อดำเนินคดีกับอาชญากร
QRQ412	QRQ (CJ)	พบเห็นเกือบสม่ำเสมอ (0), พบเห็นเป็นส่วนใหญ่ (.333), พบเห็นบ้างเป็นบางครั้ง (.667), แทบไม่เคยพบเห็นเลย (1)	บ่อยครั้งแค่ไหน ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าพนักงานของศาล (รวมถึงผู้พิพากษา) ที่รับผิดชอบการทำคดีอาญามีการเรียกหรือรับสินบนหรือค่าใช้จ่าย : เพื่อไม่ฟ้องคดี หรือปล่อยตัวชั่วคราว
QRQ413	QRQ (CJ)	พบเห็นเกือบสม่ำเสมอ (0), พบเห็นเป็นส่วนใหญ่ (.333), พบเห็นบ้างเป็นบางครั้ง (.667), แทบไม่เคยพบเห็นเลย (1)	บ่อยครั้งแค่ไหน ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าพนักงานของศาล (รวมถึงผู้พิพากษา) ที่รับผิดชอบการทำคดีอาญามีการเรียกหรือรับสินบนหรือค่าใช้จ่าย : เพื่อทำลายหรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับหลักฐาน
QRQ414	QRQ (CJ)	พบเห็นเกือบสม่ำเสมอ (0), พบเห็นเป็นส่วนใหญ่ (.333), พบเห็นบ้างเป็นบางครั้ง (.667), แทบไม่เคยพบเห็นเลย (1)	บ่อยครั้งแค่ไหน ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าพนักงานของศาล (รวมถึงผู้พิพากษา) ที่รับผิดชอบการทำคดีอาญามีการเรียกหรือรับสินบนหรือค่าใช้จ่าย : เพื่อเร่งรัดกระบวนการในชั้นศาล
QRQ415	QRQ (CJ)	พบเห็นเกือบสม่ำเสมอ (0), พบเห็นเป็นส่วนใหญ่ (.333),	บ่อยครั้งแค่ไหนที่อัยการผู้รับผิดชอบการทำคดีอาญามีการเรียกหรือรับสินบนหรือค่าใช้จ่าย : เพื่อสืบสวน

		พบเห็นบ้างเป็นบางครั้ง (.667), แทบไม่เคยพบเห็นเลย (1)	สอบสวนอาชญากรรม
QRQ416	QRQ (CJ)	พบเห็นเกือบสม่ำเสมอ (0), พบเห็นเป็นส่วนใหญ่ (.333), พบเห็นบ้างเป็นบางครั้ง (.667), แทบไม่เคยพบเห็นเลย (1)	บ่อยครั้งแค่ไหนที่อัยการผู้รับผิดชอบการทำคดีอาญามี การเรียกหรือรับสินบนหรือค่าใช้จ่าย : เพื่อดำเนินคดี กับอาชญากร
QRQ417	QRQ (CJ)	พบเห็นเกือบสม่ำเสมอ (0), พบเห็นเป็นส่วนใหญ่ (.333), พบเห็นบ้างเป็นบางครั้ง (.667), แทบไม่เคยพบเห็นเลย (1)	บ่อยครั้งแค่ไหนที่อัยการผู้รับผิดชอบการทำคดีอาญามี การเรียกหรือรับสินบนหรือค่าใช้จ่าย : เพื่อปรับลดข้อ กล่าวหา หรือปล่อยตัวชั่วคราว
QRQ418	QRQ (CJ)	พบเห็นเกือบสม่ำเสมอ (0), พบเห็นเป็นส่วนใหญ่ (.333), พบเห็นบ้างเป็นบางครั้ง (.667), แทบไม่เคยพบเห็นเลย (1)	บ่อยครั้งแค่ไหนที่อัยการผู้รับผิดชอบการทำคดีอาญามี การเรียกหรือรับสินบนหรือค่าใช้จ่าย : เพื่อทำลายหรือ เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับหลักฐาน
QRQ419	QRQ (CJ)	พบเห็นเกือบสม่ำเสมอ (0), พบเห็นเป็นส่วนใหญ่ (.333), พบเห็นบ้างเป็นบางครั้ง (.667), แทบไม่เคยพบเห็นเลย (1)	บ่อยครั้งแค่ไหนที่อัยการผู้รับผิดชอบการทำคดีอาญามี การเรียกหรือรับสินบนหรือค่าใช้จ่าย : เพื่อเร่งรัด กระบวนการในชั้นศาล
QRQ420	QRQ (CJ)	ประเมินแบบไล่ระดับโดยมี 10 ระดับ : เริ่มที่ระดับ 1 ซึ่งถือว่าไม่ เป็นปัญหาร้ายแรงสักเท่าไร (1) ไปจนถึงระดับ 10 ซึ่งถือเป็น ปัญหาร้ายแรงมาก (0)	คำถามต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อจะทราบว่าจะระบบ สืบสวนสอบสวนคดีอาญาในประเทศของท่าน ประสบ ปัญหาหลักใดบ้างหรือไม่ ขอให้ท่านประเมินความ รุนแรงของปัญหาต่อไปนี่ว่าส่งผลกระทบต่องาน สืบสวนสอบสวนคดีอาญาในเมืองที่ท่านอาศัยอยู่มาก น้อยเพียงใด โดยเลือกระบุค่าคะแนนได้ตั้งแต่ 1 ถึง 10 คะแนน (โดยค่าคะแนนที่ 10 หมายถึงปัญหาที่ร้ายแรง มาก และ 1 หมายถึงปัญหาที่ไม่ร้ายแรง) : การทุจริต คอร์รัปชันของตำรวจสืบสวนสอบสวน
QRQ421	QRQ (CJ)	ประเมินแบบไล่ระดับโดยมี 10 ระดับ : เริ่มที่ระดับ 1 ซึ่งถือว่าไม่ เป็นปัญหาร้ายแรงสักเท่าไร (1) ไปจนถึงระดับ 10 ซึ่งถือเป็น ปัญหาร้ายแรงมาก (0)	คำถามต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อจะทราบว่าจะระบบการ ฟ้องคดีอาญาในประเทศของท่าน ประสบปัญหาหลัก ใดบ้างหรือไม่ ขอให้ท่านประเมินความรุนแรงของ ปัญหาต่อไปนี่ว่าส่งผลกระทบต่อระบบการฟ้อง คดีอาญาในเมืองที่ท่านอาศัยอยู่มากน้อยเพียงใด โดย เลือกระบุค่าคะแนนได้ตั้งแต่ 1 ถึง 10 คะแนน (โดยค่า คะแนนที่ 10 หมายถึงปัญหาที่ร้ายแรงมาก และ 1 หมายถึงปัญหาที่ไม่ร้ายแรง) : การทุจริตคอร์รัปชันของ อัยการ
QRQ422	QRQ (CJ)	ประเมินแบบไล่ระดับโดยมี 10 ระดับ : เริ่มที่ระดับ 1 ซึ่งถือว่าไม่ เป็นปัญหาร้ายแรงสักเท่าไร (1) ไปจนถึงระดับ 10 ซึ่งถือเป็น	คำถามต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อจะทราบว่าจะระบบการ ฟ้องคดีอาญาในประเทศของท่าน ประสบปัญหาหลัก ใดบ้างหรือไม่ ขอให้ท่านประเมินความรุนแรงของ ปัญหาต่อไปนี่ว่าส่งผลกระทบต่อกระบวนการอัยการ

		ปัญหาร้ายแรงมาก (0)	ในเมืองที่ท่านอาศัยอยู่อย่างน้อยเพียงใด: โดยเลือกระบุค่าคะแนนได้ตั้งแต่ 1 ถึง 10 คะแนน (โดยค่าคะแนนที่ 10 หมายถึงปัญหาที่ร้ายแรงมาก และ 1 หมายถึงปัญหาที่ไม่ร้ายแรง) : อัยการไม่เป็นอิสระ (ไม่สามารถปฏิบัติงานโดยขัดกับเจ้าหน้าที่รัฐหรือเอกชนที่มีอิทธิพล)
GPP102	GPP	ไม่มีเลย (1), บางคน (.667), เกือบทุกคน (.333), ทุกคน (0)	การทุจริตคอร์รัปชันมีอยู่ในทุกประเทศและสังคมไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ท่านคิดว่าในประเทศไทยมี เจ้าหน้าที่ที่ตำรวจ กักกันที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทุจริต
GPP103	GPP (2017)	ใช่ (0), ไม่ใช่ (1)	ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาท่านหรือบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกันได้ถูกเรียกตรวจหรือควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือไม่ จากเหตุการณ์ดังกล่าวในครั้งล่าสุด ท่านหรือบุคคลที่ในครัวเรือนต้องจ่ายสินบนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือไม่
GPP104	GPP (2017)	ใช่ (0), ไม่ใช่ (1)	ชาวบ้านที่อาศัยในชุมชนของท่านต้องจ่ายสินบนหรือสิ่งจูงใจอื่น ๆ เพื่อรับบริการจากตำรวจหรือไม่

8.5.2 ผู้พิพากษาเป็นอิสระจากอิทธิพลที่ไม่สมควร

QRQ423	QRQ (CJ)	มีอิทธิพลมาก (0), มีอิทธิพลพอสมควร (.333), มีอิทธิพลเล็กน้อย (.667), ไม่มีอิทธิพลเลย (0)	องค์กรอาชญากรรม เช่น เครือข่ายยาเสพติด หรือกลุ่มค้าอาวุธเถื่อน มีอิทธิพลต่อนโยบายและการปฏิบัติของหน่วยงานนี้มากเพียงใด : หน่วยงานศาล
QRQ424	QRQ (CJ)	ประเมินแบบไล่ระดับโดยมี 10 ระดับ : เริ่มที่ระดับ 1 ซึ่งถือว่าไม่เป็นปัญหาร้ายแรงสักเท่าไร (1) ไปจนถึงระดับ 10 ซึ่งถือเป็นปัญหาร้ายแรงมาก (0)	คำถามต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อจะทราบว่าศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาในประเทศของท่าน ประสบปัญหาหลักใดบ้างหรือไม่ ขอให้ท่านประเมินความรุนแรงของปัญหาต่อไปนี้ว่าส่งผลกระทบต่อการทำงานที่ของศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาในเมืองที่ท่านอาศัยอยู่อย่างน้อยเพียงใด โดยเลือกระบุค่าคะแนนได้ตั้งแต่ 1 ถึง 10 คะแนน (โดยค่าคะแนนที่ 10 หมายถึงปัญหาที่ร้ายแรงมาก และ 1 หมายถึงปัญหาที่ไม่ร้ายแรง) : คอร์รัปชันของผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาล (จะไม่ดำเนินการให้คดีคืบหน้าหากคู่ความไม่ให้สินบน)
QRQ425	QRQ (CJ)	100% (0), 75% (0.2), 50% (0.4), 25% (0.6), 5% (0.8), 0% (1)	จากประสบการณ์ของท่านในช่วงปีที่ผ่านมา เกี่ยวกับคดีอาญาที่นำเข้าสู่การพิจารณาของศาล มีกี่เปอร์เซ็นต์ที่สะท้อนว่า : มีอิทธิพลทางการเมืองหรือทางอาชีพกดดันคำพิพากษาอย่างไม่เหมาะสม
QRQ426	QRQ (CJ)	100% (0), 75% (0.2), 50% (0.4), 25% (0.6), 5% (0.8), 0% (1)	จากประสบการณ์ของท่านในช่วงปีที่ผ่านมา เกี่ยวกับคดีอาญาที่นำเข้าสู่การพิจารณาของศาล มีกี่เปอร์เซ็นต์

		0% (1)	ที่สะท้อนว่า : คำพิพากษาได้รับอิทธิพลจากการทุจริตคอร์รัปชัน
GPP105	GPP	ไม่มีเลย (1), บางคน (.667), เกือบทุกคน (.333), ทุกคน (0)	การทุจริตคอร์รัปชันมีอยู่ในทุกประเทศและสังคมไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง ท่านคิดว่าในประเทศไทยมี ผู้พิพากษา ก็คนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทุจริต
GPP106	GPP	เลือกคำตอบเดียว	ในความเห็นท่าน ศาลตัดสินคดีตามอะไร: ก. สิ่งที่รัฐบาลบอก ข. สิ่งที่กลุ่มผลประโยชน์ภาคเอกชนบอก ค. หลักกฎหมาย

8.6 กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเป็นอิสระจากอิทธิพลที่ไม่สมควร

QRQ427	QRQ (CJ)	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน: ในทางปฏิบัติ ศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีได้ทั่วประเทศ ในประเทศของท่าน สามารถใช้อำนาจได้โดยเป็นอิสระจากอิทธิพลทางการเมือง
QRQ428	QRQ (CJ)	เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1), เห็นด้วย (.667), ไม่เห็นด้วย (.333), ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (0)	ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน: ในทางปฏิบัติ ศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีในแต่ละท้องที่ในประเทศของท่าน สามารถใช้อำนาจได้โดยเป็นอิสระจากอิทธิพลทางการเมือง
QRQ429	QRQ (CJ)	ประเมินแบบไล่ระดับโดยมี 10 ระดับ : เริ่มที่ระดับ 1 ซึ่งถือว่าไม่เป็นปัญหาร้ายแรงสักเท่าไร (1) ไปจนถึงระดับ 10 ซึ่งถือเป็นปัญหาร้ายแรงมาก (0)	คำถามต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อจะทราบว่าศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาในประเทศของท่าน ประสบปัญหาหลักใดบ้างหรือไม่ ขอให้ท่านประเมินความรุนแรงของปัญหาต่อไปนี้ว่าส่งผลกระทบต่อการทำงานที่ของศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาในเมืองที่ท่านอาศัยอยู่มากน้อยเพียงใด โดยเลือกระบุค่าคะแนนได้ตั้งแต่ 1 ถึง 10 คะแนน (โดยค่าคะแนนที่ 10 หมายถึงปัญหาที่ร้ายแรงมาก และ 1 หมายถึงปัญหาที่ไม่ร้ายแรง) : การที่ศาลไม่เป็นอิสระจากอำนาจของรัฐบาล

8.7 หลักกระบวนการอันควรและสิทธิของผู้ถูกกล่าวหา

8.7.1 การสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์

QRQ430	QRQ (CJ)	100% (1), 75% (0.8), 50% (0.6), 25% (0.4), 5% (0.2), 0% (0)	จากประสบการณ์ของท่านเกี่ยวกับคดีอาญาทั่วไป (เช่น การชิงทรัพย์) ในช่วงปีที่ผ่านมา ท่านคิดว่ามีผู้ต้องสงสัยจำนวนกี่เปอร์เซ็นต์ ที่ได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์โดยผู้พิพากษาในระหว่างการพิจารณาคดีจนกว่าได้แสดงพยานหลักฐานทั้งหมด
--------	----------	---	--

QRQ431	QRQ (CJ)	100% (1), 75% (0.8), 50% (0.6), 25% (0.4), 5% (0.2), 0% (0)	จากประสบการณ์ของท่านเกี่ยวกับคดีอาญาทั่วไป (เช่น การชิงทรัพย์) ในช่วงปีที่ผ่านมา ท่านคิดว่ามีผู้ต้องสงสัยจำนวนกี่เปอร์เซ็นต์ ที่ได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ในระหว่างการสืบสวนสอบสวน
QRQ432	QRQ (CJ)	100% (0), 75% (0.2), 50% (0.4), 25% (0.6), 5% (0.8), 0% (1)	จากประสบการณ์ของท่านเกี่ยวกับคดีอาญาในช่วงปีที่ผ่านมา ท่านคิดว่ามีคดีจำนวนกี่เปอร์เซ็นต์ ที่เกิดการตัดสินที่ผิดพลาดในในชั้นการพิจารณาคดีในชั้นศาล
QRQ433	QRQ (CJ)	100% (0), 75% (0.2), 50% (0.4), 25% (0.6), 5% (0.8), 0% (1)	จากประสบการณ์ของท่านเกี่ยวกับคดีอาญาในช่วงปีที่ผ่านมา ท่านคิดว่ามีคดีจำนวนกี่เปอร์เซ็นต์ ที่เกิดการตัดสินที่ผิดพลาดในกระบวนการรองรับสารภาพหรือในขั้นตอนก่อนการพิจารณาคดีในชั้นศาล
QRQ434	QRQ (CJ)	100% (0), 75% (0.2), 50% (0.4), 25% (0.6), 5% (0.8), 0% (1)	จากประสบการณ์ของท่านเกี่ยวกับคดีอาญาในช่วงปีที่ผ่านมา ท่านคิดว่ามีคดีจำนวนกี่เปอร์เซ็นต์ ที่เกิดความผิดพลาดในการตั้งข้อกล่าวหาผู้ต้องสงสัย
QRQ435	QRQ (CJ)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	มีความเป็นไปได้แค่ไหนที่ตำรวจจะจับกุมผู้บริสุทธิ์และนำไปฟ้องศาลด้วยข้อหาเท็จเพื่อที่จะได้มาซึ่งสินบนหรือเพื่อให้ได้จำนวนตามเป้าหมาย
QRQ436	QRQ (CJ)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	มีความเป็นไปได้แค่ไหนที่อัยการจะสั่งฟ้องคดีผู้บริสุทธิ์ด้วยข้อหาเท็จเพื่อให้ได้จำนวนตามเป้าหมาย
QRQ437	QRQ (CJ)	100% (1), 75% (0.8), 50% (0.6), 25% (0.4), 5% (0.2), 0% (0)	จากประสบการณ์ของท่านเกี่ยวกับคดีอาญาทั่วไป (เช่น การชิงทรัพย์) ในช่วงปีที่ผ่านมา ท่านคิดว่ามีผู้ต้องสงสัยจำนวนกี่เปอร์เซ็นต์ ที่ได้รับอนุญาตให้ต่อสู้เพื่อหักล้างพยานหลักฐานที่ถูกใช้ในการพิสูจน์ความผิดของตนในศาล
8.7.2 การจับกุมและการชั่งก่อนพิจารณาคดี			
QRQ438	QRQ (CJ)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	มีความเป็นไปได้แค่ไหนที่ผู้ต้องสงสัยจะถูกตำรวจควบคุมตัวไว้โดยไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการโดยอัยการ ศาล หรือเจ้าหน้าที่ปกครอง เป็นเวลานานกว่าสามเดือน
QRQ439	QRQ (CJ)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	มีความเป็นไปได้แค่ไหนที่ผู้ต้องสงสัยจะถูกตำรวจควบคุมตัวไว้โดยไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการโดยอัยการ ศาล หรือเจ้าหน้าที่ปกครอง เป็นเวลานานกว่าหนึ่งปี
QRQ440	QRQ (CJ)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	มีความเป็นไปได้แค่ไหนที่ผู้ต้องสงสัยจะถูกตำรวจควบคุมตัวไว้โดยไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการโดยอัยการ ศาล หรือเจ้าหน้าที่ปกครอง เป็นเวลานานกว่าสามปี

QRQ441	QRQ (CJ)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	มีความเป็นไปได้แค่ไหนที่ผู้ต้องสงสัยจะถูกตำรวจควบคุมตัวไว้โดยไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการโดยอัยการ ศาล หรือเจ้าหน้าที่ปกครอง เป็นเวลานานไม่มีกำหนด
QRQ442	QRQ (CJ)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	มีความเป็นไปได้แค่ไหนที่ตำรวจจะจับกุมประชาชนโดยอำเภอใจและไม่มีเหตุอันสมควร
QRQ443	QRQ (CJ)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	มีความเป็นไปได้แค่ไหนที่ตำรวจจะใช้กำลังเกินกว่าเหตุในการจับกุม
QRQ444	QRQ (CJ)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	มีความเป็นไปได้แค่ไหนที่ผู้เห็นต่างทางการเมืองจะถูกนำตัวจากที่อยู่อาศัยไปยังสถานที่ควบคุมโดยไม่มีหมายจับ
QRQ445	QRQ (CJ)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	มีความเป็นไปได้แค่ไหนที่ตำรวจจะเข้าค้นบ้านพักอาศัยของผู้เห็นต่างทางการเมืองโดยไม่มีหมายค้น
QRQ446	QRQ (CJ)	100% (1), 75% (0.8), 50% (0.6), 25% (0.4), 5% (0.2), 0% (0)	จากประสบการณ์ของท่านเกี่ยวกับคดีอาญาทั่วไป (เช่น การชิงทรัพย์) ในช่วงปีที่ผ่านมา ท่านคิดว่ามีผู้ต้องสงสัยจำนวนกี่เปอร์เซ็นต์ ที่รับทราบความผิดที่ตนถูกกล่าวหา
GPP107	GPP	พบเห็นอยู่เสมอ (1), พบเห็นบ่อย (.667), พบเห็นได้ไม่บ่อย (.333), ไม่เคยพบเห็นเลย (0)	ในการพูดคุยกับผู้คนเกี่ยวกับรัฐบาล มักจะพบความแตกต่างที่สำคัญเกี่ยวกับว่ารัฐบาล ตำรวจ และศาล ปฏิบัติงานได้ดีเพียงใด ท่านคิดว่าในประเทศไทย ตำรวจมักเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องสงสัย บ่อยแค่ไหน
8.7.3 การทรมานและการปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยอย่างรุนแรง			
QRQ447	QRQ (CJ)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	มีความเป็นไปได้แค่ไหนที่ตำรวจจะสอบปากคำ โดยใช้การทำร้ายร่างกายผู้ต้องสงสัยเล็กน้อยเพื่อรับสารภาพ
QRQ448	QRQ (CJ)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	มีความเป็นไปได้แค่ไหนที่ตำรวจจะสอบปากคำ โดยใช้การทำร้ายร่างกายผู้ต้องสงสัยอย่างรุนแรงเพื่อรับสารภาพ
QRQ449	QRQ (CJ)	เป็นไปได้มาก (0), เป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (1)	สมมติว่าตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัยว่าอาจเป็นสมาชิกองค์กรอาชญากรรมร้ายแรง (เช่น เครือข่ายยาเสพติด) มีความเป็นไปได้แค่ไหนที่ตำรวจจะใช้ความรุนแรงในการสอบปากคำผู้ต้องสงสัย

QRQ450	QRQ (CJ)	100% (0), 75% (0.2), 50% (0.4), 25% (0.6), 5% (0.8), 0% (1)	จากประสบการณ์ของท่านเกี่ยวกับคดีอาญาทั่วไป (เช่น การชิงทรัพย์) ในช่วงปีที่ผ่านมา ท่านคิดว่ามีผู้ต้องสงสัยจำนวนกี่เปอร์เซ็นต์ ที่ถูกบังคับให้รับสารภาพ
8.7.4 การช่วยเหลือทางกฎหมาย			
QRQ451	QRQ (CJ)	เป็นไปได้มาก (1), เป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (0)	ถ้าผู้ต้องสงสัยที่ถูกคุมขังร้องขอรับคำปรึกษาทางกฎหมาย มีความเป็นไปได้แค่ไหนที่ท่านจะได้รับการปรึกษาทางกฎหมายที่เพียงพอจากทนายที่รัฐจัดหาให้ : ในช่วงการควบคุมตัวของตำรวจ
QRQ452	QRQ (CJ)	เป็นไปได้มาก (1), เป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (0)	ถ้าผู้ต้องสงสัยที่ถูกคุมขังร้องขอรับคำปรึกษาทางกฎหมาย มีความเป็นไปได้แค่ไหนที่ท่านจะได้รับการปรึกษาทางกฎหมายที่เพียงพอจากทนายที่รัฐจัดหาให้ : ในช่วงการชั่งก่อนการพิจารณา
QRQ453	QRQ (CJ)	เป็นไปได้มาก (1), เป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (0)	ถ้าผู้ต้องสงสัยที่ถูกคุมขังร้องขอรับคำปรึกษาทางกฎหมาย มีความเป็นไปได้แค่ไหนที่ท่านจะได้รับการปรึกษาทางกฎหมายที่เพียงพอจากทนายที่รัฐจัดหาให้ : ในช่วงการพิจารณาคดี
QRQ454	QRQ (CJ)	ประเมินแบบไล่ระดับโดยมี 10 ระดับ : เริ่มที่ระดับ 1 ซึ่งถือว่าไม่เป็นปัญหาร้ายแรงสักเท่าไร (1) ไปจนถึงระดับ 10 ซึ่งถือเป็นปัญหาร้ายแรงมาก (0)	คำถามต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อจะทราบว่าการต่อสู้คดีอาญาในประเทศของท่าน ประสบปัญหาหลักใดบ้างหรือไม่ ขอให้ท่านประเมินความรุนแรงของปัญหาต่อไปนี่ว่าส่งผลกระทบต่อต่อการต่อสู้คดีอาญาในเมืองที่ท่านอาศัยอยู่มากน้อยเพียงใด โดยเลือกระดับค่าคะแนนได้ตั้งแต่ 1 ถึง 10 คะแนน (โดยค่าคะแนนที่ 10 หมายถึงปัญหาที่ร้ายแรงมาก และ 1 หมายถึงปัญหาที่ไม่ร้ายแรง) : การขาดการฝึกอบรม / ขาดการศึกษาที่พอเพียงของทนายขอแรง หรือทนายที่รัฐจัดหาให้
QRQ455	QRQ (CJ)	ประเมินแบบไล่ระดับโดยมี 10 ระดับ : เริ่มที่ระดับ 1 ซึ่งถือว่าไม่เป็นปัญหาร้ายแรงสักเท่าไร (1) ไปจนถึงระดับ 10 ซึ่งถือเป็นปัญหาร้ายแรงมาก (0)	คำถามต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อจะทราบว่าการต่อสู้คดีอาญาในประเทศของท่าน ประสบปัญหาหลักใดบ้างหรือไม่ ขอให้ท่านประเมินความรุนแรงของปัญหาต่อไปนี่ว่าส่งผลกระทบต่อต่อการต่อสู้คดีอาญาในเมืองที่ท่านอาศัยอยู่มากน้อยเพียงใด โดยเลือกระดับค่าคะแนนได้ตั้งแต่ 1 ถึง 10 คะแนน (โดยค่าคะแนนที่ 10 หมายถึงปัญหาที่ร้ายแรงมาก และ 1 หมายถึงปัญหาที่ไม่ร้ายแรง) : จำนวนทนายขอแรงหรือทนายที่รัฐจัดหาให้ซึ่งไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือจำเลยที่ยากไร้

QRQ456	QRQ (CJ)	ประเมินแบบไล่ระดับโดยมี 10 ระดับ : เริ่มที่ระดับ 1 ซึ่งถือว่าไม่เป็นปัญหาร้ายแรงสักเท่าไร (1) ไปจนถึงระดับ 10 ซึ่งถือเป็นปัญหาร้ายแรงมาก (0)	คำถามต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อจะทราบว่าการตอบสนองต่อผู้คดีอาญาในประเทศของท่าน ประสบปัญหาหลักใดบ้างหรือไม่ ขอให้ท่านประเมินความรุนแรงของปัญหาต่อไปนี่ว่าส่งผลกระทบต่อการทำงานของผู้คดีอาญาในเมืองที่ท่านอาศัยอยู่มากน้อยเพียงใด โดยเลือกระดับคะแนนได้ตั้งแต่ 1 ถึง 10 คะแนน (โดยค่าคะแนนที่ 10 หมายถึงปัญหาที่ร้ายแรงมาก และ 1 หมายถึงปัญหาที่ไม่ร้ายแรง) : ทนายขอแรงหรือทนายที่รัฐจัดหาให้ช่วยเหลือจำเลยที่ยากไร้ด้วยความสามารถ
QRQ457	QRQ (CJ)	ประเมินแบบไล่ระดับโดยมี 10 ระดับ : เริ่มที่ระดับ 1 ซึ่งถือว่าไม่เป็นปัญหาร้ายแรงสักเท่าไร (1) ไปจนถึงระดับ 10 ซึ่งถือเป็นปัญหาร้ายแรงมาก (0)	คำถามต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อจะทราบว่าการตอบสนองต่อผู้คดีอาญาในประเทศของท่าน ประสบปัญหาหลักใดบ้างหรือไม่ ขอให้ท่านประเมินความรุนแรงของปัญหาต่อไปนี่ว่าส่งผลกระทบต่อการทำงานของผู้คดีอาญาในเมืองที่ท่านอาศัยอยู่มากน้อยเพียงใด โดยเลือกระดับคะแนนได้ตั้งแต่ 1 ถึง 10 คะแนน (โดยค่าคะแนนที่ 10 หมายถึงปัญหาที่ร้ายแรงมาก และ 1 หมายถึงปัญหาที่ไม่ร้ายแรง) : ทนายขอแรงหรือทนายที่รัฐจัดหาให้ ไม่สามารถเข้าพบลูกความที่ถูกคุมขัง
QRQ458	QRQ (CJ)	เป็นไปได้มาก (1), เป็นไปได้ (.667), ไม่น่าเป็นไปได้ (.333), ไม่น่าเป็นไปได้เลย (0)	ถ้าหากผู้ต้องสงสัยที่ถูกคุมขังไม่สามารถสื่อสารภาษาเดียวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรืออัยการได้ ความเป็นไปได้แค่ไหนที่เขาจะได้รับล่ามแปลภาษา
8.7.5 สิทธิของผู้ต้องขัง			
QRQ459	QRQ (CJ)	ประเมินแบบไล่ระดับโดยมี 10 ระดับ : เริ่มที่ระดับ 1 ซึ่งถือว่าไม่เป็นปัญหาร้ายแรงสักเท่าไร (1) ไปจนถึงระดับ 10 ซึ่งถือเป็นปัญหาร้ายแรงมาก (0)	คำถามต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อจะทราบว่าการตอบสนองต่อผู้ต้องขังในประเทศของท่าน ประสบปัญหาหลักใดบ้างหรือไม่ ขอให้ท่านประเมินความรุนแรงของปัญหาต่อไปนี่ว่าส่งผลกระทบต่อเรือนจำและทัณฑสถานในเมืองที่ท่านอาศัยอยู่มากน้อยเพียงใด โดยเลือกระดับคะแนนได้ตั้งแต่ 1 ถึง 10 คะแนน (โดยค่าคะแนนที่ 10 หมายถึงปัญหาที่ร้ายแรงมาก และ 1 หมายถึงปัญหาที่ไม่ร้ายแรง) : สภาพความเป็นอยู่ที่ยากลำบากและความแออัด
QRQ460	QRQ (CJ)	ประเมินแบบไล่ระดับโดยมี 10 ระดับ : เริ่มที่ระดับ 1 ซึ่งถือว่าไม่เป็นปัญหาร้ายแรงสักเท่าไร (1) ไปจนถึงระดับ 10 ซึ่งถือเป็นปัญหาร้ายแรงมาก (0)	คำถามต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อจะทราบว่าการตอบสนองต่อผู้ต้องขังในประเทศของท่าน ประสบปัญหาหลักใดบ้างหรือไม่ ขอให้ท่านประเมินความรุนแรงของปัญหาต่อไปนี่ว่าส่งผลกระทบต่อเรือนจำและทัณฑสถานในเมืองที่ท่านอาศัยอยู่มากน้อยเพียงใด โดยเลือกระดับคะแนนได้ตั้งแต่ 1 ถึง 10 คะแนน (โดยค่าคะแนนที่ 10 หมายถึงปัญหาที่ร้ายแรงมาก และ 1 หมายถึงปัญหาที่ไม่ร้ายแรง) : การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่ไม่

			เพียงพอและปัญหาขาดสารอาหารในหมู่ผู้ต้องขัง
QRQ461	QRQ (CJ)	ประเมินแบบไล่ระดับโดยมี 10 ระดับ : เริ่มที่ระดับ 1 ซึ่งถือว่าไม่เป็นปัญหาร้ายแรงสักเท่าไร (1) ไปจนถึงระดับ 10 ซึ่งถือเป็นปัญหาร้ายแรงมาก (0)	คำถามต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อจะทราบว่าหน่วยงานราชทัณฑ์ในประเทศของท่านประสบปัญหาหลักใดบ้างหรือไม่ ขอให้ท่านประเมินความรุนแรงของปัญหาต่อไปนี่ว่าส่งผลกระทบต่อเรือนจำและทัณฑสถานในเมืองที่ท่านอาศัยอยู่มากน้อยเพียงใด โดยเลือกระบุค่าคะแนนได้ตั้งแต่ 1 ถึง 10 คะแนน (โดยค่าคะแนนที่ 10 หมายถึงปัญหาที่ร้ายแรงมาก และ 1 หมายถึงปัญหาที่ไม่ร้ายแรง) : ผู้คุมหรือเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์กระทำความรุนแรงทางร่างกาย
QRQ462	QRQ (CJ)	ประเมินแบบไล่ระดับโดยมี 10 ระดับ : เริ่มที่ระดับ 1 ซึ่งถือว่าไม่เป็นปัญหาร้ายแรงสักเท่าไร (1) ไปจนถึงระดับ 10 ซึ่งถือเป็นปัญหาร้ายแรงมาก (0)	คำถามต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อจะทราบว่าหน่วยงานราชทัณฑ์ในประเทศของท่านประสบปัญหาหลักใดบ้างหรือไม่ ขอให้ท่านประเมินความรุนแรงของปัญหาต่อไปนี่ว่าส่งผลกระทบต่อเรือนจำและทัณฑสถานในเมืองที่ท่านอาศัยอยู่มากน้อยเพียงใด โดยเลือกระบุค่าคะแนนได้ตั้งแต่ 1 ถึง 10 คะแนน (โดยค่าคะแนนที่ 10 หมายถึงปัญหาที่ร้ายแรงมาก และ 1 หมายถึงปัญหาที่ไม่ร้ายแรง) : การใช้ความรุนแรงทำร้ายร่างกายกันในหมู่ผู้ต้องขัง
QRQ463	QRQ (CJ)	ประเมินแบบไล่ระดับโดยมี 10 ระดับ : เริ่มที่ระดับ 1 ซึ่งถือว่าไม่เป็นปัญหาร้ายแรงสักเท่าไร (1) ไปจนถึงระดับ 10 ซึ่งถือเป็นปัญหาร้ายแรงมาก (0)	คำถามต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อจะทราบว่าหน่วยงานราชทัณฑ์ในประเทศของท่านประสบปัญหาหลักใดบ้างหรือไม่ ขอให้ท่านประเมินความรุนแรงของปัญหาต่อไปนี่ว่าส่งผลกระทบต่อเรือนจำและทัณฑสถานในเมืองที่ท่านอาศัยอยู่มากน้อยเพียงใด โดยเลือกระบุค่าคะแนนได้ตั้งแต่ 1 ถึง 10 คะแนน (โดยค่าคะแนนที่ 10 หมายถึงปัญหาที่ร้ายแรงมาก และ 1 หมายถึงปัญหาที่ไม่ร้ายแรง) : ขาดกลไกการร้องทุกข์